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ประธานสภาองคก์ารบ!หารสว่นจงัหวดัลำพนู'
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมอืง เซต ๖
สมาชกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง 'เซต ๓

นายปวณีวัซรี ศรีพงษ ์ สมามักสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๔
นางสาวเขม็เพชร สมนาศทด สมามักสภาองค์การบรีหารสว่นจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๖  
จ.ส.อ.ธีระสัทด้ิ อุปะละสกล สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมอืง เขต ๗
นวยสิบสวรรค์ เบ่งสาริกรรณ ์สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำนาอเมือง เขต ๘

๑0. นายพมชาต สุคนธวงค์ 
๑ ๑ .นายสุพจน์ปีนสุรัฬ 
๑๖. นายบญุเลศ อนบุรี 
๑รท. นายนวัิต เพียรพน'สสัก 
๑๔. นายนัทธวัฒน์ เศวตสิ-รพ'งค์ 
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๑๘. นายสุริยัน ปีฌฌา 
๑ ๙ .นายสริสกัดทองยอด 
๖ 0. จ.ส.อ.บุญทรี อํนตามัย 
๖ ๑ .นายอดลุค ์มโนรมยซ่ืน 
๖ ๖ .นวยหิรัญ มัยน 
๖๓.นายสทิธมิยั มลทา 
๖๔.นายสวุรรณ หอยแก้ว

สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง เขต ๙ 
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอฟา้ซาง เซต ๑ 
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอป้าซาง เขต ๓ 
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่หา เซต ๑ 
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอแม่หา เขต ๖  
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำ๓ อบานโอ่ง เขต ๑ 
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโอ่ง เขต ๖  
สมาซกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลํจชุน-อำเภอบ้านโอ่ง เขต ■ ๓ - 
สมามกัสภวองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี ้ เขต ๑  
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอล ี ้ เขต ๖  
สมามกัสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี ้เขต ๓ 
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอลี้ เขต ๔ 
สมาซกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธ ิ
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่งหัวซาง 
สมามักสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองสอ่ง
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{เลขานกุารสภาองศ์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู)
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ผูอ้ำนวยการกองซา่ง
ผู้อำนวยการกองพัสดุแสะทรัพย์สิน
หวัหน้าฝ่ายวิน้ยและสง่เสริมคุณธรรม (แทน) ผูอ้ำนวยการ
กองการเจา้หนา้ที่

๒๐.นางศรพีรรณ ์หินสวน 
๒๑.นาง!ญญา หวันชยัศรี 
๒๒. นางอริครา อนิยาศร ี
๒๓.นางวรรณรดา สิงห์แก้ว 
๒๕นาง!]ยะนชุ จนตาสุข 
๒๕. นาย,วดี]กล รณรักษา 
๒๖. นายธงชยั ศรืธิหล้า

หวัหนา้ฝา่ยกจทารสภา
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หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมซองประซาซน
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๓

เลขานุการฝ็ภๆๆ - การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน
ส#ยสามญ สมยนรก ครั้งท ๑  ที่จะเริ่มในเวลาปี เลขานุการ■ สภาองค์ทารบริหาวส่วนุจังหวัดลำชุน 
ได้ดำเรนการตามข้อ ๒๕ ของระเนยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องลิ่น 

- พ";ค: ๖^๔ ๗ Hiคัไฃเพm 'ตมรง { พ น ท ี-่๖ )-พ.ท.•๒๕๕๔ โดยรสมาชศสภาองค ์การบ-1ริ,ห าร- ‘ 
ส่วนจังหวัดสำชุน ลงนามและเข ้าร ่วมประช ุมจำนวน ๒๓ ท่าน เม ื่อท ี่ประชุมพรัอมแล้ว 
จังขอเรียนเซญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน จุดธป เทียน ชุชาพระรัตนตรัย 
พ?อมท้ังฟ้าหนาท่ี'ประธานสลา-ดำ■ เป็นคา'รประชุมสืฅาองค์กๆรบริหารส่วนจังหวัดสำชุน สมัยสามัญ 
สมยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจำปี พ.ส. ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ประรานสภาฯ - “วนันีท้า่นสมาซกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
สำพนู ไดเ้ขา้รว่มประชมุทัง้หมด ๒€ก ทา่น ทีง่มพูเ้ขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่กึง่หนีง่ ถอวา่ครบ 
องคป์ระชมุแลว้ จงัขอเปดิภารประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ สมัยสาม'ญ สมยัแรก
คร้ังท่ี ๑ ประจำป ี พ.ค. ๒๕๖๕ ณ บดันี้

- เซญิเลขานุการสภา'ๆ  อานประทาสสภาองคก์ารบรหิาร 
สว่นจงัหวดัสำพนู เร ือ่ ง เรยิกป ระชมุ ส ภาองคก์ารบ รหิ ารส ว่น จงัห วดัลำพ นู  สมยัสามญั  
สมัยแรก ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๕

เลขานกุารสภีาฯ - ประกาศสภาองคก์ารบรหิ ารสว่นจงัห วดัสำชนุ
เร่ือง เริยกประชุมสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู สมัยสามญั สมัยแรก ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๕

ตามที ่ สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำชนุ ในคราว 
ประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ คร้ังแรก เมือ่วันที ่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ใด้มมีตกิาหนด 
สมัยประชุม-สมัยสามัญค■ มัยแรก ประจำป๒ี๕๖๕ เริม่ท ัง้แตว่นัที๑่๔ กมภาพนัธ๒์๕๖๕ เงวนั ห ี ่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ น้ีน

ฉะนัน้ อาคยัอำนาจตามความโนมาตรา ๒๔ แหง 
พระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั พ.ค.๒๕๔๐ แกไ้ขเพมเตมิ {ฉบับท่ี ๕) พ .ศ.๒๕๖๒ 
ประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ จงัเรยีกประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 
ส ม ยั ส าม ญั  ส ม ยั แ ร ก  ป ร ะ จ ำ ป  ี พ .ศ .๒ ๕๖๕ ม กี ำห น ด  ๔๕ วนั น บ้ ต ง แ ต ่ว ัน ท่ี 
๑๔  ก ม ภ า พันธ์ พ .ศ .๒๕๖๕ เป น็ ต น้ ไป  จ งั ป ร ะ ก าศ ใ ห ท้ ร าบ โ ด ย ท ัว่ ก น้  ป ร ะ ก าศ  
ณ วันท่ี ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ นายกล้บ ี สะดำบีน ประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดสำชุน



ประรานสภาฯ - ก อ่น จะเร ืม่ ด ำเน นิ ก ารป ระช มุ  ขอเชญิ ท า่น รอง
ประธานสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำชนุ ท ัง้สองทา่พเ3สู่ชลลังค์เพือ่ทำหน้าท่ีครัน

- เชิญครับ
' - ผมJJอเร ิม่ ดำเน นิ การป ระชมุ ตาม ระ!บ อีนุ วาระ

ดังต่อไปน้ี *- * ’ ' -.................‘

ระเบยีบวาระที ่ ๑ เรือ่งทีป่ระธานจะแจงัตอ่ทีป่ระชมุ

ประธานสภาฯ - ระเบยีบวาระที ่ ๑ เร่ืองท่ีประธานจะนจังต่อท่ีปรัะชุม
- วันน้ีมเีร่ืองท่ีจะแจังใหท้ราบ ๓ เร่ือง ดังน้ี

เรือ่งที ่ ๑ เรือ่ง การประซาสมัพนธก์ารเปลีย่นชอิฃอง 
สถานศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนู ซึง่รายละเอียดได้จัดส่งใหส้มาชิกทุกท่านแหว้ 
นะครับ

เรือ่งท ี ่ ๒ เปน็ เร ือ่ง โครงการเท อบ รม สมัมนา 
ศกึษาดงูานและพฒนาบคุลากรขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ประจำปงีบประมาณ 
พ.ศ.๒££๖๔ ภายใตโ้ครงการการสง่เสรมิสขุภาวะของบคุลากรองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู
กจิกรรม การมกีอบรม!ชงิปฏบิตักิาร หลกสตูร ๙การจดัการความเครยีดเตมิ เแมความส ขุ 
เพือ่ประสทิธผิลในการทำงาน ระหวา่งวันท่ี ๒๓ -  ๒๔ กม.ภาพ'นธ พ.ศ.๒๔๖๕ ณ โรงแรมอี'ลใพน่ 
กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอนา้นธ ิซ่ึงรายละเอียดโต้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแห้วนะครับ

เรือ่งที ่ ๓ เรือ่ง’โครงการมกีอบรมสมัมนาทศนศกึษา 
ถงูานของคณะผบรหีาร สมาชกิสภาองคก์ารบรหีารสว่นจงัหวดัลำชนุ และบุค่ลากรจอง.องคก์าร 
บรหิารสว่นจงัหวดัลำชนุ เรือ่ง การจดับรกิารสาธารณะขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำชนุ 
ซ่ึงรายละเอียดไต้ส่งให้สมาชิกทุกท่านแห้วนะครบ

- วนันีท้ ีป่ระชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำชนุ 
' ไดร้ยัเกยิรตจิรกทา่นอนพุงษ วาวงคฆ์ลู๚องผวูา่ราชการจงัหวดัลำพนู และทา่นจะไตม้เีร่ืองเพือ่แจงัให้

ท่ีประชุมได้รับทราบครับ
- เชญิทา่นรองผูว่้าราชการจังหวดัลำพนู ครับ

นายอนพุงษ วาวงคม์ลู รองผูว้า่รวซการจงัหวดัลำพนู
- เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูผูท้รงเกยิรตทิกุทา่น กระผม นายอนพงษ ์วาวงคม์ลู 
รองผูว้า่ราชการจงัหวัดลำพนู

ผ ม ม คี ว าม ยน ด ยี ิง่ท ีใ่ด ร้ ว่ ม ป ระ ซ ม ก บั ท างส ภ า 
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูในวนันี ้ เนือ่งจากหา่นผูว้า่ราชการจงัหวดัลำพนู ทา่นตดิภาระกจิ 
ราชการรว่มประชมุรบัมอบนโยบายจาททา่นรฐัมนตรกีระทรวงมหาดไทย ทา่นจงไดม้อบหมายใหผ้ม 
เขา้รว่มประชมุสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู สมยัสามญั สมยันรก ครัง้ที ่ ๑ เพือ่ชแจง 
ในเรือ่งของภารกจิและเพือ่ประซาสมัพนธใหท้างสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูไดร้บัทราบ



เร ือ่ งที่ลำลญั ของจงัห วดัลำพน คอ เร ื่องการย ้าย.สถานท ี่ศ ูนย ์ราชภารจ ังหว ัดลำช ุนหลังเก ่า 
ทีอ่ยูใ่นปจัจนุันไปยังศูนย์ราชการจังหวัดลำชุนหลังใหม ่ เซตดาษลสรบัวนาน อำเภอเมอืง จังหวัด■ ลำชุน 
ตดกนศาลจงัหวดัลำชนุ โดยในส่วนของศูนย์ราชการหลังใหม่นั้น กอ็ยากจะเวยีนใหท้กุทา่นทราบวา่ 
ใด้ดำเนินการก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปีมืนั้งผู้รับเหมาเดิมนี้งงานไป และไดข้ออนม'ตงินประมาณ 
รายจายโพมเตม4 พ ๊า^ท ี่จะด า!น น การกจ ัส รางจน แลวเส รจ4 นลมยที่านวรแทธ™เนาวรดนั ้
จนถงึวนันีท้างจงัหวดัก!ึดเ้ตรยมการทีจ่ะยา้ยศนูยร์าชการแทง่นีโ้ดยศนูยป์ระวตัศินูยร์าชการหลงัเกา่นี ้
ได้เป็นสถานที่ปฎิป๋ตราซการมาแลัว เกอบ ๘๐ ปี คาดวา่นา่จะเปน็หลงัทีเ่ก า่ท่ีสดุในประเทศไหย 
ใน-อเต-ดูว่าราชการจังหวัดหลรฮท่าน ท ี ่ ไ ด ้ ปฎนตง า า ร หล ั ง น ี ้ น ั ้ m เรหm -ซงฝอมรได้รั ช 
.การสบันสบุนบรัจาด.เงินในการสร้างศูนย์ราชการจังหวัดลำชุน ซึง่ในสมยันัน้เร่ืองงบประมาณกค็งจะม ื
ไมม่าก ตองอาลยัเงนิ ของท ีน่ อ้งป ระชาขน ช่าวจงัห วดัลำชนุ ใน ส มยัน ัน้  ท ีง่พ อ่คา้วาณ ชิ  
และทีน่อ้งประชาซนซึง่ปจ็จบุนักย็งัมรืายนามบรจิาค ช่วยกนบริจาคจนก่อสร้างได้สำเร็จและก็ได้ใร ั
เปน็สถานทีป่ฏบตัราชการมาจนถึงทกุวันนี ้ซ่ึงในวันท่ี ๑๔ สุมภาหันธ ๒๔๖๔ นี ้ กจ็ะถอึเปน็วันสดุทา้ย 
ที่จะได้ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ราชการหลังนี ้ ถอึเปน็วนัประวตัศิาสตรอ้ภีวนัหนีง้ของจงัหวดัลำชนุ 
ในวันที่ ๑๔ สุมภาพน่ธ์ ๒๔๖๔ ก็จะมืพิธีท่าบุญสาลากลางหลังเก่า ณ ท้องประชุมจามเหว ช้ัน ๑ 
โ ด ย ท า่น ผ ูว้ า่ร าช ภ าร จ งัห ว ดั ล ำช นุ เป ็น ป ระธาน พ ธิปี ระก อบ พ ธิที างศาส น า โคยน ิมนต ์ 
ทางเจาัคณะจงัหวดัลำชุนและคณะสงฆ ์ จำนวน ๙ รูป เทีอ่ประกอ,ษพธิกีารทางศาสนาในครัง้นี ้
และกจ็ะมพืธิบีวงสรวงพระนางเจาัจามเทว ี พระเจา้มหนัตยศและพระเจา้อบนัตยศ พระราชโอรส 
พระนางเจา้จามเทว ี ณ บรเิวณดา้นหลงัศนูยร์าชการหลงัเกา่ หลงัจากนั้นก็จะเป็นพธิีบวงสรวง 
ดวงพระวญญาณพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้&ยู่หวั รัชกาลท่ี ๕ ณ บริเวณหน้าสาลวกลวง 
จังหว ัดลำชุน จงึชอเวยีน เชญิ มายงัองคก์ารบ รหิ ารส ว่น จงัห วดัลำชนุ รวมพ ธิใีน คร ัง้น ีด้ ว้ย 
หลงัจากพธิใีนชว่งเชา้แลว้ซึง่กำหนดการจะเสรจ็ลนัเวลาประมาณ ๑๑ .0๐  น, ชว่งบา่ยกจ็ะมพืธิ ี
เคลื่อนย้ายลังลักด็ลัทธที่ประจำศูนย์ราชการจังหวัดลำชุนหลัง!ก่า ไปยัง.ศูนย์ราชการจังหวัดลำชุน 
หลังใหม่ โดยจะมขืบวนยญั เชญิ ลงัลกัด ิส้ทธ ึข๋ ึน้ประจำรถบษุบก ซ ึ่งได ้ร ับความกรุณาจาก  
ทา่นนายกอบสุรณ ์วงศ์วรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดล ำ พ ใูด้จัดชษวนรถบุษบกประลับด้วย- 
นา้คลมุและดอกไม ้ เพือ่ยญัเชญิลงัลกัดิล้ทัธไปยงัศนูยร์าชการยงัหวดัลำชนุหลงัใหมโ่ดยในขบวน 
ภจ็ะประกอบดว้ยทางเจาัคณะจงัหวดัลำชนุ ทา่นพระเทพรตันนายก เจา้อาวาสวดัพระธาตหุรภิญชย้ 
เจา้คณะจงัหวดัเชยีงใหม ่ ลำชนุ แมฮ่อ่งสอน ทา่นพระราชรสิทุธญีาณ เจา้อาวาสวดับาัดาราภรมย ์
ลำลับต่อนาจากคณะรถบุษบก ก็จะมืซบวนรถซองเจ้าคณะอำ!ภอที่ง ๘ อำเภอ อยู่ในขบวนถดมา 
มทื า่นผูว้า่ราชการจงัหวดัลำชนุ เปน็ประธานพธิ ี ยญั เชญิพระพทธนวราชบพติร ท ีป่ระจำอยู ่
ใน ศ นู ย ร์าช ก ารจงัห วดั ล ำช นุ ห ล งัเก า่ข ึน้ ป ระจำรถ บ ษุ บ ก  ท า่น รอ งผ ูว้ า่ราช การจงัห วดั  
ท ่านภาษเดช หงส ์ลดารมย์ ย ัญ เช ิญ พ ระแสงราชล ัสตร าประจำเม ือง ซึง่อยูท่ ีท่ อ้งพระคลงั 
เท ีอ่น ำข ึน้ ใป ป ระดษิ ฐาน บ น รถบ ษุ บ กพ รอ้ม กนั  ซ ึง่พ ระแ ส งราช ศ ัสตราประจำเม ืองนั้น 
สมเด็จพระเจ ้าอย ู่หัวล้นเก ล า้รัชกาล ท่ี ๖ ไดพ้ระราชหานใหห้วัเมอืงในสมยันัน้ มอืยูเ่พยิงแค 
๓๒ จงัหวดัเทา่นัน้ท ีไ่ดร้บัพระราชทาน ชนวนต่อมาจะเป็นขบวนยญั เชญิ พระเสลังคมฟ้หรอ 
พระแก้วขาวในห้องพระคลัง ซึง่เป็นพระคูบ่ญุบารมืฃองพระนาง'เจ ้าจามเทวี โดยทา่นรองผู้ว่า



ราช ก ารจังVทดลำพนู ทำนอนพงไร วาวงคย์ลู  เป็นผ ู้อัญเชิญขึ้นประจำดำแหนงบนรถบุษบก 
ทา่นปลดจงัหว'ดลำพนู ทา่นชาตร ิ กตีตธินดดิถ ึ จะเปน็ผูอ้ญัเชญิพระเสคงัคมณ หรอพระแกวเชิ-ยว 
จากหอ้งพระคลงัไปประจำตำแหนง่บนรถบษุบกในลำคบัถดมา และหว้หนา้ลำนกงานจงัหวดัลำพนู 
ท่านบุญส่ง ไชยมณ จะอญั เชญิ พ ระพ หู ธเมตตาป ระซาไท ยไตรโลกน าถคนั ธาราฐอน สรป  ้
ซึง่พระบาทสมเดจพระเจาัอยหูว้รซักาลที ่ ๑๐ ไดพระราซทจนไว้ให้จังหวัดลำพูน จากบนัจะปตีวแทน 
อาสาสมครรักษาดินแดนจำนวน ๖ นาย อญัเชญิพระททุธอภยมงคลสมง้ค ื ซ่ึงสมเดจ็พระนางเจา้สริกิต 
พระบรมราชินนาถ พระบรมราชซนน้พนปหีลวง พระราชทานใหแ้กจ่งัหวดัลำพนู ตอํจากนัน้กจ็ะฟน้ 
ฃ^ นา้สว่นราชการจงัหวดัลำพใูพ ัห้มด'นายอำเภอทกุอำนาอ รว่มอยูใ่นซบวนและทา่การ- - 
อญัเชญิสิง่คกัดิท้ัง้หมด เคลือ่นยา้ยไปยงัศนูยร์าชภารจงัหวดัลำพนูหลงัใหม ่ มการดกีลองสะบดัชยั 
เอาฤกษ ์ เคลือ่นขบวนไปตามเลน้ทางทีก่ำหนดโดยจะเคลือ่นผา่นหนา้วดัพระธาตหุรญิภญูชยั ชาัม 
สะพานทา่ขามและเคลือ่นขบวนไปยงัแยกดอยตสิศูนูยร์าชการจงัหวดัลำพนูหลงัใหม ่ ซึง่จะ'เริม่ 
เคล ื่อนชนวนในเวลาประมาณ  ๑๕.๐๐ น. พอถงึ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพ ูนหลังใหม่
ท า่น ผ ู้ว ้า ราช ก ารจงัห วดัลำพ นู พ รอ้ม คณ ะจะอญั เชญิ ส ิง่ค ัก ดสทิธิท้ ัง้หมด ประดษิฐานไว ้
ณ ทีป่ระดษิฐานชัว่คราวบรเิวณหนา้มขหอ้งโถง เพีอ่ใหห้ว้หน้าสว่นราชการทไดท้ีร่่วมพธิใีนวันนัน้ 
ประกอบกับพ่ีน้องป้ระซาชนได้ลักภาระบวงสรวง กค็าดว่าจะปผีูร้ว่มพธิรีวมถงืพีน่อ้งประชาชนจำนวน 
มากในวันพรุงน้ั ขออนญุาตนำเรียนกำหนดภารพธิกีารในวนัพรง่นี ้และในวันท่ี ๑๗ กมุภาพนัธ ์๒๕๖๕ 
ก็ถ ือเป ็นว ันสำค ัญอกวันหน ึ่ง ห ลงัจากวนั ท ำพัรในวนัที ่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เสร ็จแลว  
ในว ันท ี่ ๑๗ ก ุม ภ าพบัธ ๒๕๖๕ ก จ็ะเป น็ ‘พ ธิ ที ำบ ญุ ศ นู ยร์าช ก ารจงัห วดั ล ำพ นู ’หลงัใหม ่
ซึ่งขณะนี้ท่านผู้ว้าราชการจังหวัดลำพูน ได้สรไงที่ประดิษฐานสิ่งคักดสิทธไว้น.ตํยังไม่แล้วเสร็จ 
โดยท ่านป ีความประสงค์ท ี่จะดำเน ินการก่อสราง เพ ีอ่ประดษิฐานส ิง่คักดสทิธ ๓ ประการ 
ที่กำล ังดำเน ินการก่อสร้างอย ู่ ไดแ้ก ่ หอพระเสตงคมณ หรีอหระแล้วชาวซึ่งเป็นหินหยกสีขาว 
จากประเทศเรยีดนาม ดำเนนิการกอ่สรา้งอยูบ่รเิวณดา้นหนา้ทางเชา้ฝงืช ้าย ของศนูยร์าชการ 
จังหวัดลำพูนหลังใหม่ และที่กำลังดำเนินการสร้างอยู่อกส่วนหนึ่งก็ คือ อนสุาวรยีพ์ระนางเจา้จามเทว 

-ฃนาดเทา่องคป์จีจบุนัชา้งตลาดหนองดอก•ชัง่การสรา้งคาดจำจะแลว้เสรจ็ภายในสิน้เดอืนกมุภาพนัรนี ้
และก็สร้างศาลหระภูมเจ้าที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน รวมทัง้ศาลตายายทีเ่ปน็สิง่คักด๋ีสทิธ๋ึในพีน่ทีต่รงนัน้ 
ก เ็ป็นสิ่งที่ท่านผู้ว้าราชการจังหวัดลำพูน ไดด้ำเนนิการอยูไ่นขณะนีฃ้ออนญุาตเรยีนในทีป่ระชมุ 
ทางจงัหวดัลำพนูจะไดท้ำบญุสิง่คทัดสทิธิท้ัง้หมดทีก่ลาวมาแลว้นีใ้นวนัที ่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
ณ บรเิวณด้านลำงศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนหลังใหม่ โดยจะเริ่มพิธีในเวลา ๖.๓๐ น. ร คณะสงฆ ์
จำนวน ๓๙ รูป ม ท า่น เจา้คณะจังหวัดลำพนู ท่านพระเทพรตันนายก เปน็ประธานฟ า้ยสงฆ์ 
และทา่นผูว้า้ราชการจงัหวัดลำพนูเปน็ประธานฟา้ยฆารวาส ดำเนนิการตามขัน้ตอนพธิกีารทางศาสนา 
ในการนีข้อเรยินเชญิทา่บผูป้ เีกยีรตใินทีป่ระชมุทกุทา่นดว้ยครบั ทัง้นีก้ารทีจ่งัหวดัลำพนูไดย้ว้ย 
สถานทีป่ฎบดัริาชการไปยงัศนูยร์าชการจงัหวดัลำพนูหลงัใหมน่ ัน้ สิง่ทีเ่ปน็ปญ้หาในชณะนีค้อื 
เร่ืองการเดินทางของช้าราชการและพ่ีน้องประชาชน ทีม่าตดิตอ่หนว่ยงานราชการทัง้ ๑๙ หน่วยงาน 
คงันัน้สว่นชองพีน่อ้งประชาชนและชา้ราชการทีป่ฎบดังิาน ทีไ่มป่รีถสว่นควักจ็ะเปน็การลำบาก 
และอนัตรายโดยเฉพาะบรเิวณ แยกดอยต ิ ซึง่ส ิง่ท ีท่ า่งจงัหวดัลำพนูไดห้ารอิกนัเบ ือ้งดน้กค็อื



เร ือ่ งของรถบ รกิารส าธารณ ะป ระจำท างท ัง้ขาไป และขากลบั ออกเป น็ เวลา เพ ื่อ!ห ับร ิการ  
พ่ีน้องประชาชm ละข้าราชการท่ีไมรืh ถอนต์ส่วนตัว เพราะวำดูนส์ราชการเงหวดลำพนในนต์ละวันน้ัน 
จะมพีีน่อ้งประชาซนจำนวนมาทมาตดิตอ่ราชการ ทั้งหน่วยงานท่ีอยู่-ดามข้างนอกศูนย์ราชการวังหวัด 
ลำชุนหลังเดิมซึ่งตัองเซ่าพี้นที่ปฏน้ติงาน ใน อนๆเคดก.็อาจจะอาย,ไปยงศูนยร์าชกาเรวังหวัดลำ,พน 
หล ัง1ใ ห เโ น ี'้เพ ร า ะ จ า่ # ว อ T ค ารม ค วาม ก 'วๆ งพ ญ ยงเท 4อ ฟ อ้ งป ฎ ษ ต งาบ อ '"ค บ ๆ งส ่̂ น  
และทางมหาวิทยาลัยเชิยงใหมก่็กำลังดำเน้นการ ก่อสร้างโรงพยาบาลจำนวน ๒๐๐ เติองอยูข่า้งบรเิวณ 
ศนูยร์าชการวงัหวดัลำชนุหลงัใหม ่ เม ือ่ดำเนน้การกอ่สรา้งนลวัเสรจ็คาดจา่จะมผี ูใ้ขบ้รกิาร 
ในจำนวนท่ีมากทุกวน ในสว่นนีค้าดจา่ทัง้ดาลจงัหวดัลำชนุและโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัเชยีงใหมน่ัน้ 
กจ็ะมกีารเดนิทางชองผ ูไ้ปใขบ้รกิารในปรมิาณ ท ีม่ากเซน่ลนั  ห างวงัห วดัลำชนุ จงพ ยายาม  
หาแนวทางแก!ชป้ญหาในเรื่องชองการอำนวยความสะดวก ในการเดินทางและสิ่งอำนวยดวามสะดวก 
ซึ่งหางวังหวัดลำช ุน กจ็ะพยายามทำให ัดทิ ี่สุด ทัง้นีไ้ตแัวงัโหหันว่ยงานทีย่ายไปยงัศนูยร์าชการ 
วังหวัดลำชุนหลังใหม่ ใหดัำนง้ถงืเรือ่งการอำนวยความสะดวกตอ่พีน่อ้งประชาชนทีม่าตดิตอ่ราชการ 
ทานผูจ้ ่าราชการวังหวัดลำชุนทา่นไดกส่าวไวจัา่ ถา้เราไมย่า้ยไปในวนันีก้จ็ะไมเ่ปน็รปูเปน็รางซกัท ี
เพราะตวัอาคารเองกไ็ตกัอ่สรา้งมาไมไ่ดใิขป้ระโยชนเ์ปน็เวลาหลายป ี ซึง่ในวนันีน้ัน้ทกุอยา่งกเ็รืม่ 
เป็นรูปเป็นรำงเรื่มมีผู้ไข้บริการไปไข้บริการไนบางหน่วยงาน ทีเ่รืม่ปฎนิต้งิานโนศนูยร์าชการวงัหวดั 
ลำพูนหลังใหม่น้ีก่อนบ้างนลัว ทา่นผูจ้า่ราชการวงัหวดัลำชนุทา่นกเ็นน้ยํ้าเรือ่งการอำนวยความสะดวก 
แก่พีน่อ้งประชาซนทีเ่ดนิทางไปตดิตอ่ราชการ ผมก็ฃออนญาดประชาลัมพ'นธใหัที่ประชุมได้ร้บทราบ 
และเชญิซวนรว่มกจิกรรมทำบญุ และพ เการทั้งในวันที่ ๑๕ กมภาพนัธ ์ ๒๕๖๕ และใ-นวันท่ี 
๑๗ ฉมภาพนัธ์ ๒๕๖๕ น้ีครบ ขอบคุณควับ

ประธานสภาๆ - ขอบคณุทา่นรองผูจ้า่ราชการวงัหวดัลำพนู ทีท่า่น
ไดแ้จง้ขอ้มลขา่วสาร ซึง่ถอืจา่เปน็เรือ่งใหญของวงัหวดัลำชบุถอืเปน็การเปลีย่นแปลงครัง้สำคญ 
ซ ึง่ภารยา้ยศนูยร์าชภารวงัหวดัน ัน้ไมใ่ซเ่รือ่งท ีจ่ะทำไดบ้อ่ย ทัง้น ีท้างสภาองตก์ารบรหิารสว่น 
วงัหวดัลำพนู กจ็ะไดน้ำขอ้มลซา่วสารนีน้วงัใหพัีน่อ้งประชาซนไดว้บัทราบ ถงืขอ้มลศนูยร์าชการ 
วงัหวดัลำพนูหลงัใหมต่อ่ไป และมืป่ระเดนทีถ่กูสอบสามมามากผมขออนญุาตเรยีนสอบถาม 
ทา่นรองผูจ้า่ราชการวงัหวดัลำชนุเพีม่เตมิ ซึง่เปน็ดำถามทีท่างพีน่อ้งประชาซนไดฝ้ากสอบถามเขา้มา 
ในสว่นของอาคารศนูยร์าชการวงัหวดัลำชนุหลงัเดมินัน้ ทางวงัหวดัลำพนูไดม้แีนวทางแผนงาน 
ทีจ่ะใซงานอาคารหลงัเดมิอย่างไร จะมหีนว่ยงานไหนเขา้มาดแูลหรือไม ่ ขอฝากทา่นรองผูว้า่ราชการ 
จังหวัดลำชนุหากทา่นมีข้อมลูขอแจ้งใหทัีป่ระชมุสภาได้วับทราบข้อมลูด้วยควับ ขอบคุณควับ

นวยอนพุงษ ์วววงศม์ล รองผูว้า่ราขการวงัหวดัลำพนู
- เรยืนประธานสภาอง'ตก์ารบรหิารสว่นจง้หวดัลำชนุ 

สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นวงัหวดัลำพนูผูท้รง๓ ยรตทิกุทา่น กระผม นายอนพุงษ'์วาวงศม์ลู 
รองผูจ้า่ราชการวงัหวดัลำชนุ

ในสว่นของอาคารศนูยร์าชภารวงัหวดัลำพนูหลงัเก่า 
ทางวังหวัดลำพูนไดท้ำเรื่องหารือไปยังกระทรวงมหาดไทย เนือ่งจากวา่อาคารศนูยร์าชการแต่ละวังหวัด



๘

การปฏบิตังิานจะขึน้ลบัทางกระทรวงมหาดไทยโดยตรง ซ ึง่สดุทา้ยแลว้นัน้ทางจงหวดัลำพนู 
ทค็งตอ้งมกีารประชมุคณะกรรมภารศนูยร์าซภารจงัหวดัลำพนู โดยห่านผูว้า่ราชการจังหวัดลำพูน 
เปน็ประธาน ในกรณ!ีทีห่นว่ยงานภาครั̂ รอืเอกซนหรอืหนว่ยงานใดกแ็ลว้แต ่ มคีวามประสงคจ์ะมา 
ซอใช้อาคารสถานทีด่ังกลำว กต็อ้งไตรั้บการอนญุาตในลกัษณะมตชิองทีป่ระชมุตว้ย ซึง่อาคารทัง้หมด 
รวมทั้งนรเวณสถานที่ ผมตอว่ามความสกคส^ส์และมความสัาศั๋ญไป็นอยางm กซองจงหวดลำชุน* 
ตั้งแต่ในอดีตจนรงป็จจุบัน ซึง่การพจิาณาใฟห้นว่ยงานใดเชา้มาใชอ้าคารสถานทีน่ัน้ หนว่ยงานนัน้ 
กต็ ้องม คีวาม.หรอมในการบำรุงด ูแลรักษาควย เพราะในสว่นของตว้อาคารนัน้หากไมไ่ตร้บั 
การดแูถรกัษาแลว้กจ็ะเกดการทรดุโทรมลงไป'ซึง่ทีผ่า่นมานัน้ทรงจงัหวดัลำพนู'ก็ไต้มงีบปร•ะมาณ 
จากกระทรวงมหาดไทย ในการปรับปรุงดูแล'รักษาอยู่ตลอดเวลาฟ ,นกน ทัง้นีเ้พราะเปน็อาคารไม  ้
หากจดไว ้เป ็น เวลานานกอ็าจจะย ิ่งทร ุดโหรมี ทางจงัหวดัลำพนูเองกอ็ยากใทม้หีนว่ยงานใด 
หนว่ยงานหนึง่อาสาเชา้มาขอใชแ้ละดแูลบำรงุรกัษา ในความเหน็สว่นตว้ของผมแลว้มคีวามเหน็วา่ 
อาจจะมีหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงซองใช้สถานท่ีและดูแล หรืออาจนบ่งพ้ืนท่ีในอาคารส่วนใดส่วนหน่ึง 
ใทด้แูลรบัผดิขอบและใชป้ระโยชนเ์พราะวามพีืน้ทีค่อนชา้งมาก ทัง้ทอ้งประชมุที่อยูต่า้นลา่งกพ็รัอมใช ้
อาคารทั้งสองชั้นภมีหัองท้างานมีหัองปฏิบัติราชการ ทางจงัหวดัลำพนูเองกอ็าจจะแบ่งพืน้ท่ีสว่นหนึง่ 
เหอท้าเปน็ในลกัษณะพพิธิภณัฑ เที่อเปิดใท้เยี่ยมชิมในลักษณะของอาคารเก่า ในส่วนน้ัคง'ต้องมีการ 
ประชุมหารือลันต่อไป สว่นบรเิวณลาปชา้งนอกอาคารตา้นผงิพระนางเจา้จามเทวนีัน้ ก็จะมส่ีวนซอง 
ชมุชนซ ึง่ใชป้ระกอบพธิประจำจและดแูลเปน็ประจำอ ย ูแ่ลว้ ในสว่น ของตา้น หน า้อาคาร 
อาจจะเป็นไปไต้ว่าหน่วยงานใดจะขอใช้ประโยชน์ อาจจะเป็นลานกิจกรรมหรือช่วงวัฒนธรรม 
เป็นท่ีรวมกิจกรรมชุมชนก็จะไต้หารือลันต่อไปครับ ขออนญุาตนา่เรืยนในเฟอ้งตน้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ซ อ อ น ญุ าต ส อ บ ถ าม อ กี ป ระ เด น็  ใน สว่น ของ
พระบรมราชานสุาวรยืพ์ระบาทสมเดจ็ พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที ่ ๕ ไมท่ราบวา้ทาง 
จงัหวดัลำพนูจะทา้การเคล ือ่นยา้ยไปลงัศนูยร์าชการจงัหวดัลำพนูหลงัใหมต่ว้ยหรอืไมค่รบั  
ขออนญุาตสอบ.ถามเพิม่เติมครับ

นาธ.อนพุ๗  วาวงคม์ลู รองผว้า้ราชการจงัหวดัลำพนู
- เรยืนประธานสภาองคก์ารบรหืารสว่นจงัหวดัลำพนู 

สมาซกสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น กระผม นายอนพุงษ ์ วาวงคม์ลู
รองผูว้า่ราชการจงัหวัดลำพนู

ในสว่นชอบพระบรมราชานสุาวรยิพ์ระบาทสมเดจ็
พระจลุจอมเกลา้เจาัอยูห่วัรชักาลที ่ ๕ น้ัน คงไมย่า้ยครบัลงัคงประดษีฐานอยูท่ีเ่ดมี หากหน่วยงานใดท่ี 
ประสงคเ์ชา้ใชป้ระใยซนฃ่องอาคารสถานทีก่ค็งตอ้งบำรงุรกัษาตว้ย ในสว่นของทางจงัหวดัลำพนูเอง 
กไ็ตร้บังบประมาณประจำป ีๆท.'ส.๖๕๖๕ จากกระทรวงมหาดไทย เพึอ่ดำเนน้การกอ่สรา้ง
พระบรมราชานสุาวรยืพ์ระบาทสมเดจ็ พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วัรชักาลที ่ ๕ ณ ศนูยร์าชการ 
จังหวัดลำพูนหลังใหม่แล้ว ลงันัน้องคเ์ดมีกจ็ะประจำอยูท่ีเ่ดม็ดรบั ขอบคุณครับ



ประธานสี,ศๆๆ  - ขอขอบคณุทา่นรองผูว้า่ราชการจงัหวดัลำพนูท ีไ่ด ้
กรุณาใหข้้อมลต่อท่ีประชุมสภา ครับ

- ต่อไปเป็นระเปียบวาระที่ ๒

ระเบยีบวาระพ ีษ่  ..............  .........เรอ^ รันรอ'งรๆข1งานm รประชมุสภีาองคก์ารนรหัาร
สว่นจงัหวดัลาพนู สมียัวสิามญั สมียัหีล่ี ่ ครัง้ที ่ ๑ 
ป ระจำป  ี พ .ศ .๒๕๖๔ 'เม ือ่วนัพ ี ่ ๑๐ พ ฤส จีกิ ายน
๒€๖๔ .............. . . .  

ประธานสภาฯ - ตามระเปยีบทระหรวงมหาดไทยว ่าดว้ยขอ้บงัคบัการ
ประชมุสภาทอ้งถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก!1ฃเพี่มเตมถง (อบันท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๕๔ ข้อ ๓รท กำหนดให  ้
สภาทอ้งถิน่รบัรองรายงานการประชมุสภาทกุคราว ซึง๋บดันีค้ณะกรรมการตรวจรายงานการประชมุ 
ไดท้า้การตรวจสอบรายงานการประชมุดงักลา่วเสรจ็เรยีบรอัยแลว้ จงิรอใหพ้ีป่ระชมุไดพ้จิารณา
รับรอง

- ต อ่ ไป เป ็น  ก าร ร บั ร อ ง ร าย ง าน ก าร ป ร ะ ช มุ  
สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู สมยัวสิามญั สมัยท่ีส์ ครัง้ที ่ ๑ ประจำป ี พ .ศ .๒๔๖๔ 
เมือ่วันท่ี ๑ 0 พฤศจิกายน ๒๔๖๔ มีสมาซกท่านใดจะแก้ไขด้อยคำในรายงานภารประซมหรีอไม่

ประธานสภาฯ - ด้าไม่ร ถอืวา่ทีป่ระชมุรบัรองรายงานการประชมุ
ส ภาองคภ์ารบ รหิ ารสว่น จงัห วดัลำพ นู ส ม ัยว ิสาม ัญ ส มยัพ ีส่ ีค่ร ัง้ท ี ่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๔๖๔

- ต่อไปเป็น ระเปียบวาระที่ ๓

ระเบยีบวาระที ่ ๓ ญตัตขิออบมุตัแิศ1๊ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณ
รายจำยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ (กรณขยาย 

‘ “ .....................  ..........* .......  .............เวลาเบกิจำยนน)

ประธานสภาฯ - ดว้ยนายภองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ได้เสนอ
ญตัตซิออชมุตัแิกไ้ซเปลีย่นแปลงคำชีน้จงงบประมาณรายจา่ย ประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓ (กรณขียายเวลา 
เบกจ่ายฝืน) ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งใหส้มาข้กๆ ทกุท่านแล้ว

- เซญท่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอทฝุร็ญ ัวงคว์รรณ นายท^คภ์วรมรหิ ารสว่นจงัหวดัลำพนู
-เรยีนประธานสภาอ'งคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 

สมาชกสภาองค์การบริหารัสว่นจังหวัดลำพนูผูท้รงเกยีรติทกุทา่น
ตามที ่ สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ไดม้มีต ิ

■ อบมุตัขิยายเวลาเบกจา่ยฝนืงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมา,ณ พ.ศ.๒๔๖๓ กรณมิีได้ก่อหน้ี 
ผูกพนไวัเปีกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ น้ัน



องคก์ารบ รหิ ารสว่น จงัห วดัลาพ น  ม คี วาม จำเป น็  
ตอ้งขออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบปร•ะมาณ ห.ส.๒๔๖๓ 
(กรณขียายเวลาเบกิจา่ยเงนิ) โดยขอแกเขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณฯ คำหดนและสงิกอ่สรา้ง 
ของกองข้าง จำนวน ๑ รายการ ดงนี้

ตามมญั ซโือน 'เงนิงบป ระมาณ ร1าย จ า่ ย  ประจำจ 
งบประมาณ ห,?นร)£๖รก คร้ังท่ี ๒รท/๒£๖๓ อนุมัติเม่ือวันหึ' ๖'๒ กนัยายน ๒£๖๓ หน้า ๒๘ ข้อ ๑๒ 
คำกอ่สรา้งถนนลาดยางผวจราจรแอสฟล้หคึอนกรตี พรอ้มระบบระบายนีา้ สายหางเลยีบลำเหมอืง 
จ า่แ ส  ้ เช ีอ้ม•ตาบลในเมอืง น ล ะต าบ ลเห ม อืงงา่ อาเภ-อ:เมอืงลำชนุ  จ งัห วดั ลำช นุ  ตัง้ไว ้
๑£,๒๔๒,0๐0.- บาท

ขอแก!้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จง ดังน้ี 
๑. เปลีย่นแปลงคำชีแ้จง จาก “ขนาดผวจราจรกวา้ง ๕ 

ณตร ุ ยาว ๗๑0 เมตร หรอมพืึน๊ผวิจราจรโมน่อ้ยทวา่ ๓,๔๔0 ตารางพดุ11  เป็น “ขน าด เ^จราจร 
ทวา้ง ๔ เม ต ! ยาว ๖๗๐ เมตร หรือมพ๊ึนผิว-จราจรใม่'นอ-made1-JBB*๓£๐■ ■ ตารางเมดร,”

๒. เปลีย่นแปลงคำชีแ้จง จาก “ ตามรายละเลยีดและ 
เฌ มแป ลษขององคก์ารบรหิารล.ํวนจงัหวดัลำพน” เปน็ “ ด าม ร ๆ ย ล ะ เอ ะ แ น บ แ ป ล น ข อ ง  
องคภ์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำชนุ ตามนบบเลขห ึ อบจ.ลพ/ห/0๗๑/๒£๖๕ จำนวน ๒๖ แฟน”

๓. เพ ิม่ เตมิขอ้ดวาม “ และป รบั ลดคา่งาน  จำนวน
๒๒,,000.-บๆห”.

เน ือ่งจาก จดุพ ืน้ท ีก่อ่สรา้งเตมิในโครงการดงักลาว 
ไดรับการจดัสรรงบประมาณรายจำยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒£๖๔ งบกลาง รายการเงนิลำรองจา่ย 
เพิอ่กรณอีกุเฉนหรอีจำเปน็ เพีอ่ดำเนนิโครงการพฒนาและเสรมิสรา้งความเขม้แฃงของเศรษฐกจิ 
ฐานราท©รัง้.นี£่ ต าน ม เอ ณ ะ รฐั ฒ ต !ฺฟ ๙ น.ท่ี ๑๔.M l ฒ .๒๔๖๔ ^ ร เพ ีอ่ 1มใหว้ศักทเขฬฺ,อม 
ของพืน้ทีด่ำเนนิการ จงึมคีวามจำเปน็ต้องขออนมุติัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคำชีแ้จงคร้ังนี้

เพ ีอ่ใหการดำเนนิการบรหิารจดัการตา้นงบประมาณ 
เป็นโปอย่างมืประสิทธิภาพประสิทธิผลและมืความคุ้มคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนู จงึ,ยออนุม้ต 
แกไ้ชเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมา้ณ พ.ศ.๒£๖๓ (กรณขียายเวลา- 
เบ กิ จ า่ย เง นิ ) คำท ีต่ นิ และส ิง่กอ่ส รา้ง รายละเอ ยีดตาม ม ญั ขขีออน มุ ตั แิก โ้ข เป ล ีย่น แป ลง 
คำชีแ้จงงบประมาณ

โดยปฎบตติามระเปยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ตว้ย 
วรการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนฟอ้งถ่ิน พ.ศ.๒£๖๓



ซอ ๓0 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขึ้นจงงบประมาณ 
รายการทีไ่คค้นัเงินหรอิขยายเวลาการเบกิจา่ยเงินไวแัลว้ จะกระทำไคต้อ่เมือ่ไครั้บอนมตจากฟม้อืานาจ 
ใฟท้นเงนิหรอืขยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ

องค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูนจึงขอเสนอญตต  ิ
ชออนมต'แกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซีแ้จงงบประมาณรายจา่ย-ประจำปงีบประมาณ พ.■ ศ.๒๕๖๓ (กรณีขยาย- 
เวลาเบิกจ่ายพน) เพือ่ใหส้ภาองคํภารบรืหารสว่นจังหวัดลำพนู พจิารณาอนุม้ตต่อไป

- มีสมาเกทานใดจฺะอภปรายเพื่มเติม หรือไม่
- เชิญท่านเขมชาติ ครับ

- เรีย่นประธานสภาองคภ์ารบรหืารสว่นจงัหวดัลำพนู 
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น กระผมนายเชมชาต ิ สคัุนธวงค์ 
สมาชกิสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู เขต ๙  อำเภอเมือง

จ าก ล อ้ ยแ ถ ล งท ีท่ า่น น ายก อ งค ก์ ารบ รหิ ารส ว่น  
จังหวัดลำพูนได้แถลงผ่านไปเม ือ่สักดร่ ผมมขีอ้สงสยัเลก็ฟอ้ยอยากขอคำชแจงเพืม่เตมิเพือ่ประกอบ 
การตดสินใจในการพิจารณาอนุมัติ ผมมขีอ้สงสยัวา่เนือ้งานทีล่ดลงไปความยาวประมาณ ๔๐ เมตร 
แตจ่ำนวนเงนิยงอยูค่งเตมิและยงัมสีว่นลดคา่งานลงอกี ๒๒,๐๐๐.-บาท แตง่บประมาณทัง้สองขา้ง 
กยีงัคงเตมิคอ ๑๔,๖๔๒,OOO-บาท เหมอืนคนัทัง้ขอ้ความเตมิและขอ้ความใหม ่ขออนุญาตสอบถาม 
ครับ ขอบคุณครับ

ประธานลภาๆ - เชิญท่านนายภ ครับ

นาย[อนุลรณ.-รงคm์ m  นายุ.กองคก์าร'บ รหิ ารส ว่น วดั j วพน
- เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
'..................... " ' " ในประเด็นนี้ของให้ทางกองซางไค้เแจงให้ส่มัาซิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ไครั้บทราบด1้ยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นายพทิกัษ ์อ,อุฌป้อ!เผ้อา[นวยการก■ อ■ ๗าง
- เรยืนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น กระผม นายพหิก้14  อ่อนฟ้อม 
ผู้อำนวยการกองช่วง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ในสว่นของปริมาณงานทีล่ดลงความยาวจาก ๗๑๐ เมตร 
ดงเหลอืเพยีง ๖๗๐ เมตร เนือ่งจากวา่ราคาทีโ่ขป้ระมาณการในปงีบประมาณบจิจบุนิ แปรผันตาม 
ใน ส ว่ น ข อ ง ค า่น ืา้ม นั เช ือ้ เพ ล งิ แ ล ะ ค า่ว สั ด กุ อ ส ร า้ง ท ีเ่พ ืม่ ข ึน้ ต าม ค า่น ืา้ม นั เน ือ้ เพ ส งิ

นายเชมซๆต ิ สคุนัธวงค์



ทำไหป้รมิาณงานลดลง ในส่วนของเงินงบประมาณที่ต้องปรันลดค่างาน ๒๒,๐๐๐.-บาท เพือ่ใหต้รง 
ทบค่าฟ้นงบประมาณพื่เต้เงไวคอ ๑๕1๒๔๒,๐๐๐.-บาทคร,ย ขออบุญาตนาเรยีนชี้แจง ขอบคุณครับ

ประรานลภาฯ - มสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ืมเต้มหรือโม่ ครับ
' - ‘ ; ........... ~ ~ * -ถ้ฯไ,ทํมี ด้อ'ไ,1ป'¥ ะไ.'ปีซาทารสุ'ง*13ติ rftnaจร'ล'โม8"

ขอใหเ้ลขานการสภาฯ นับองค์ประจุมต้วยครับ
- รสมาซก ๒๔ คน ถึอวาครบองค์ประชุม 

......................... - สมาชิกทำนุใด อ บ ุป ้ก!ขเปล่ี-ย'นูนปลงค์ๆช้ีนจ^
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงมประมาณ ท.ศ.๒๔๖๓ (กรณขียายเวลาเบกิจา่ยพน) ตามที่ท่านนายกๆ 
เสนอ โปรดยกมอ ๖๑ เสียง

งบประมาณราฟาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ (กรณขียายเวลาเบกิจา่ยเงิน) .ตามที่ท่านนายกๆ 
เสนอ โปรดยกมอ - เสียง

ผลการลงมติ
- อนุมีสิ ๒๑ เสยีง
- ไมอนมติ - เสยีง
- งดออกเสยีง m คน
- ต่อไปเป็น ระเบยีบวาระที ่ .๔

ระเบยีบวาระที ่ ๔ ๑ ) ญตัตฃิรอนมุสนิกไข๗ ล ีธ่น แป ล งค ำเแจง
งบ ป ระม าณ รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ  
พ ,ศ .๒๕๖๔ (กรณ กนั เงนิ ) (กองการศกึษาฯ)

ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบรหารส่วนจํงหวดลาชุน ได้เสนอ
ญตัตขิออนมุสีแิกIัขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
(กรณีกนเงิน)(กองการศึกษาๆ) ซ่ึงรายละเอยดได้ส่งไห้สมาชิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เชิญห่านนายกๆ แถลงญัตติ

นายอนmุ m  วงคว์รรณ นายกองคก์ารบรหิXฟ่วน1งุ1ป้1 อ เ1ชนุ
- เรยืนประธานสภาองคก์ารบรหืารสว่นจงัหวดัลำชนุ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัด'ลำชุนผู้ทรง๓ ยรติทกุทา่น
ตามที่ สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำชนุ ได้มีมต ิ

อบุมติให ก้นัเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ ไวัเบิกจ่ายไนปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๔๖๔ กรณมีีได้ก่อหน้ีผูกทน น้ัน



องคก์ารบ รหิ ารส ว่น จงห วดัลำพ นู  รค วาม จำเป น็  
ดองขออนมุตัแิกไ้ขฟลีฒ่แปสงคำ'ซ ืแ้จงงบประมาณรายจา่ย ปร'ะจำปงีบประมาณ ฬ .ศ.๒๔๖๔ 
(•กรณภันพน) โดยขอเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณในหมวดคา่ครุภณัฑ ์จำนวน ๑ รายการ ดังน้ี

— * ตจ-มบ'ญซ-Iอนฟ้'นงบประมาณราบจำย ประจำ'ปึ- 
งบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ คร้ังท่ี ๑๐/๒๔๖๔ ลงวันที่ ๑๓ กนยายน ๖๕๖๔ หน้า ๑ ๖ ฝ ข้อ ๐๖  
เก้าอี้ทางาน ต้ังไว้ ๔๙,๓๐๐.-บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน ขนาด ๖๐x๖๕X ๑๐๐ เซนสิเมตร 
(กว้างXยาวXสูง) พนักพิงสูงกลาง โครงเหล็ก บุฟองน้ํา ทุ้มด้วยหนัง PVG (อยางหนา) เท้าแชน-เหเทชุบ 
โครเมยม บุนวม ปรับระดับสูงตรด้วยโข้คอพัแก้ส ขาเหล็กขบโครเมื่ยม จำนวน ๑๘ ตัว ๆ ละ 
๒4๘๐๐.-บาท ลำหรับใข้ปเ]นัส ิงานประจำสถานศกบา.สังก้ดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จัดซื้อตามราคาท้องตลาด เนื่องจากคุณสมนัติและราศานอกเหบีอนัญซีมาตรฐานครุภัณฑ์ ถือปฏินัติ 
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๙๘๙ สงวันท่ี ๒๒ มธุนายน ๒๔๔๒ (ข้อ ๒) 
(กองการสิกบาฯ)-

ข อ แ ก ไ้ ข เป ล ีย่ น แ ป ล ง ค ำซ ืแ้ จ ง  จ าก  "ข น า ด  
๖ 0 X ๖ ๕ ^0 0  เซนตเิมตร {กว้างXซๆวXสงิ)” เป็น “ขนาดไฝนอ้ยกวา่ ๖๐x๖๒x๑๑0 เซนส!ิมตูร 
(กวา้งXยาวXสงู);!

เนือ่งจวกคณุสกับณะตามคำซืแ้จงโมส่ามารถหาไดใ้น 
ทอ้งตลาด ทา้ใทต้องเปลีย่นแปลงคณุสกัษณะเพือ่ใทส้ามารถคำเนน้การจัดซือ้ไดด้ามระเบยีบ จงัปศีวาม
จำเป็นตองขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำซื้แจงๆ

เพ ือ่ใทก้ารคำเนน้การบรหิารจดัการดา้นงบประมาณ
เปน็ไปอย่างมประสทิธภาพประสทิริผลและปคีวามคมุค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จังขออนมุติั 
แกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืน้จงงษประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๖๔๖๔ '(กรณภนัพน) 
หมวดครุภัณฑ ์รายละเอยีดตามบญัซขีออนมุดัแกไ้ขเปล่ียนแปลงคำซืแ้จงงบประมาณๆ

โดยปฎนสัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ย 
วธการงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.๒๔๖๓

ข้อ ๓๐ การแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำซืแ้จงงบประมาณ 
รายการทีไ่ดภ้นัเงินหรอิขยายเวลาการเบกิจา่ยเงินไวแัลว จะกระทำไดต้อเมือ่ไดร้บัอนมุตัจิากผูม้จืำนาจ 
ใทภ้นัเงนิหรอืขยายเวลาภารเบกิจา่ยเงนิ

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู จงัขอเสนอญตัต ิ
ขออน มุตั แิกไ้ขเป ล ีย่นแป ลงคำข ีแ้จงงบ ป ระมาณ รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ  พ .ศ .๒๔๖๔ 
(กรณกัีนพน) เพือ่ไทส้ภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู พจิารณาอนุมัติตอไป



งระรานลภาๆ - มสีมาชกิทา่นใดจะอภปิราย หรือไม่
-กๆไมป่  ี ต อ่ ไ ป จ ะ เป น็ ก ารล งม ต กิ อ่ น จ ะ ส งม ด  

ขอใฟเ้ลฃานการสภาฯ นบัรงดประชุมตัวยครืบ
- มีสมาชิก ๖๖" คน ถีอว่าครบองค์ประชุม *
- สมาชกิทา่นใด อนุm ■ โหนกใข๗ ล■ ย1นแปลงคา1ชน'จง 

งบประมาณ รายจาย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๔ (กรณกีนัเงนิ) ตามทีท่า่นนายกๆ เสนอ 
โปรดยกมือ ๑๙ เสยีง

- สมาชิกท่านใด ไมอ่นมุ!ี-ใ-หไ;๓ไช!ปลีย่นแปลงคำซแจง
งบประมาณรายจำย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๔ (กรณกีนัเงนิ) ตามทีท่า่นนายกๆ เสนอ 
โปรดยกมือ - เสิอง

ผลการลงมติ
- อนุมัติ ๑๙  เสียง
- ไมอ่นมุติั - เสยีง
- งดออกเสยีง ' ๓ คน

๒) ญ ตั ตขิอ อ น มุ ตั แิก ไัข เป ล ีย่น แป รงคำช ีแ้จง
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ส.๒๕๖๔ 
(กรณกีนัพน) (กองซาง,สำนกังานเลขานกุารฯ)

ประธานสภาฯ - ต วั ยน ายก อ งค กํ ารบ รหิ ารส ว่ น จ งัห ว ด ล ำพ น
ไตัเสนอญตัติซออนมุติัแก้ไขเปล่ียนแปลงคำช้ีนจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๔ 
(กรณกีนัเงิน)(กองซาง,ลำนกังานเลขานกุารๆ) ซ่ึงรายละเอียดไตัสง่ใหส้มาชิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชญิทา่นนายกๆ แถลงญัตติ ครับ

นายอนสุรณ..วงศรรรณ นายกองคกํารบรหิารสว่นจงัหวดสำพน
- เรยีนประธานสภาองคกํารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพน 

สมาชกิสภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดสำทนุผูท้รงเกยรตทิกุทา่น
ตามทีส่ภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู ไดม้มีต ิ

อนมุตัใิหก้นัเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ .ศ.๖๕๖๔ กรณมีไีตกัอ่หนีผ้กูพนั ไวเับกจา่ยใน 
ปงีบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๕ น้ัน

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู มคืวามจำเปน็ตอ้ง 
ขออน บตุแิกไ้ขเปล ีย่นแปลงคำช ีน้จงงบประมาณ รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ  พ .ศ .๖๕๖๔ 
(กรณกัีนเงิน) โดยขอแกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณหมวดคา่ทีด่นิและลีง่กอ่สราังของกองชา่ง 
จำนวน ๑ รายการ และคา่ครภุณ ฟข้องสำนกังานเลขานกุารองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
จำนวน ๑ รายการ ดังน้ี



๑. หน้า ๑ ๙ ๖  ฟ้อ ๐๑ คำกอ่สรา้งถนนลาดยางผวจราจร 
แอสพลีหค้อน-กรติ พร€้ร4ร-างร'ะบายน ัา้ ส าย ท าง เล ยี บ ล ำเห ม อื งจ ำแ ส  ้ ต าบ ลใน เม อืง 
เชึอ่มตาบลเหมอืงงำ อำ๓ อ'เมืองลำพนู จงหวดลำพนู ต้ังไว้ ๔,๐๑๘,๐๐๐.-บาท

ขอแก้ไขเปล่ียนแปลงดำข้ีแจง ดังนี้
• • - - - " ๑.® ฟลยษแปลงคำซแจง จา^-ดาม?ารละเอ"ยฟิและ

นบบเฝลนซองM &ารบ?หารส่วนจงหว้คลำพูน" เป็น *พาพระ*รอ#นasarบนเฟสนขฮงอง£ฺอ:าร 
บ?หารส่รนจังหวัดสำพูน ดามแบมm m » 3 ■ น.จ.ลพ/ท/0๗0/๒๔๖๔ จำนวน ๑๗.น๙.น.”

๑;๒ * เพ ื่ม เต ิม ฃ อคว า ษ “ แ ล ะป ร ับ ล ด ศ ๆงาน
จำนวน ๔๔.๐OQ.-นาห,,

เน ือ่งจากจดุพ ืน้ท ีก่อ่สรา้งเดมิในโครงการดงักลา่ว 
ไดรับการจดัสรรงบประมาณรายจำยประจำปงีบประมาณ พ.ค.๒๔๖๔ งบกลาง รายการเงนิสำรองจำย
เพือ่กรณฉีกเฉนิหรอ,จำI'ปนี เพือ่ดำเนนิโครงการพฒนาและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของเศรษฐกจิ 
ฐานราก คร้ังท่ี ๔ ตามมตคิณะรฐัมนตร ิ เมือ่วันที®่๔ กนยายน ๒๔๖๔ แสะเพือ่ไมใ่หเ้กดิการชีา้ฟอ้น 
ชองพืน้ทีค่ำเนนิการ จงมคืวามจำเปนีต้องขออนมุติแกไขเปล่ียนแปลงดำชืแ๊จงๆ ในคร้ังน้ี

๒. ตามปญัชโอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจำป ี
งบประมาณ พ.ค.๒๔๖๔ คร้ังท่ี ๑๐/๒๔๖๔ อนมุติเมือ่วันที ่ ๘ กนัยายน ๒๔๖๔ หน้า ๑๐๒ ฟ้อ ๐๒ 
รถโดยสารขนาดไม่เกิน ๑๒ ท่ี'นง (ดีเซล) ต้ังไว ๒,๒๐๐,๐๐๐.-บาท

ขอ น โท ขเป ล ีย่น แป ลจคำช ีแ้จง โดยดดัฟ อ้ 'ความ
“ขบัเคลือ่นi m f e r  อรก

เนือ่งจาก รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของรถยนค ์
โดยสารตามกรอบทีก่ำหนดไวข้า้งตน้ มเีพยีงผปูระกอบการรายเดยีวเทา่นัน้ ทีส่ามารถเขา้เสนอราคา 
ไตเ้พยีงรายเดยีว จงมคืวามจำเปน็ตอ้งเปลีย่นแปสงคณุลกัษณะเพือ่ใหส้ามารถดำเนนิการจดัชีอ้ไต ้
ตามพระราซบญญต้ทิารจดัชีอ้จดัจาังและการบรหิารพสคภุาครฐั พ.ศ.๒๔๖๐

เพือ่ไหการดำเนนิการบรหิารจดการดานงบประมาณ 
เป็นไปอยางมืประสิทธิภาพประสิทธิผทและมีความคุ้มคำ องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู จงขออนมุติ 
แกไขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จง งบประมาณรายจำยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (กรณกนัเงนิ)
คำทีด่นิและสงกอ่สรา้ง และคำครภุ'ณฑ รายละเอยีดตามบญขข็ออนมุตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จง
งบประมาณๆ

โดยปฎบตัติามระเปยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ดวัยํ 
วิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องล่ีน พ.ศ.๒๔๖๓

ฟ้อ ๓0 การแกไ้ขฟลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณ 
รายการทีไ่ตก้นัเงินหรอิขยายเวลาการเบกิจา่ยเงินไวแ้ลว้ จะกระทำไตต้อ่เมือ่ไตร้บัอนมุตัจิากผูม้อีำนาจ 
ใหก้นัเงนิหรอิชยายเวลาการเบกิจา่ยเงนิ



องคกํารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุจงัขอเสนอญ ตัต ิ
จออนมุตัแิคนทปล ี'่ยน แปลงคำช ีแ้จงงบประมาณ รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ  พ .ศ .๒๔๖๔ 
(กรณีทนพน) เพือ่ใหส้ภาองคํการบริหารสว่นจังหวัดสำชุนพจิารณาอนมีุดต่อไป

ประรานสภาฯ ‘ . . . .  _ มสีมาชกิพา่นใดจะอภุปรายเพืม่เตมิ'หรอืไม่
-ล า้ไ ม ม่  ี ต อ่ ไ ป จ ะ เป น็ ก าร ล งม ต กิ อํ น จ ะ ล งม ต  ิ

ขอใหเ้ลขาบกุารสภาฯ นบองคํประชุมด้วยครบ
- มีสมาชิก ๒๓ คน ถือว่าครบอุงคํประชุม
■ สมาชิกฟานใดเหน็ควร อน มุตใิหแ้กไ้ซเปลีย่นแปลง 

คำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กรณกีนพน)(กองซา่ง,สำนกังาน 
เลขาบกุารฯ)ตามทีฟ่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมอื ๒๐ เสิยง

- สมาชิกฟานไดเห็บควร ไมอ่นมุตั ิใหแ้กไ้ขเปล่ียนแปลง 
คำชีแ้จงงบประมาณ รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ (กรณกีนัพนิ)(กองซา่ง,สำนกังาน 
เลขาบกุารฯ)ตามทีฟ่านนายกฯ เสนอ โปรดยกมือ - เสิยง

ผลการลงมต-ิ
- อนมุติั ๒© เสยีง
- ไมอ่นมุติั - เสยีง
- งดออกเสยีง รท m
- ต่อไปเปน็ระเบยีบวาระที ่ ๔

ระเบยีบวาระที ่ ๕ ๑) ญ ตัตขิออน มุตันิ กไขเป ล ีย่น น ป ลงคำช ีน้ จง
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
ขององคกํารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู (กองการสีกษๆๆ)

ประรานฟภืๆฯ..............  - ด ว้ ย ย ก อ ง ค กํ า 1ปริ.หารสว่นจุงัหวMั l ชุน ไ พ ป้ ?
ญตัตขิออนมุตัแิกไขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ 
จององคกํารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ(กองการสพีาฯ) ซ่ึงรายละเอยดได้ส่งใหส้มาชิกฯ ทุกพ่านแล้ว

- เชญิพา่นนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนสุรณ ี วงควํรรณ นายกองศการบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู
- เรยีนประธานสภาองคกํารบรหิารสว่นจงัหวดัลำชนุ 

สมาชกิสภาองคํการบริหารสว่นจังหวัดสำชนุผูท้รง๓ ยรติทุกพ่าน
ในระเบยีบวาระนีข้อมอบใหพ้า่นวชิยิ บญุอดุมพร รอง 

นายกองคกํารบริหารสว่นจงัหวัดสำชนุ เปน็ผู้อ่านคำแถลงญตัติครับ

ประธานสภาฯ - เชิญพ่านวิชิ'ย ครับ



น ว ย ด ม พ ร  ร อ พ าgfigงคท์ารฃ
- เรยืนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ 

สมาชกสภาองคท์ารบรหารสว่นจงัหวดัสำทนุผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น กระผมนายวจิยั บญุอดุมพร 
รองนายกองคค์ารบรหารสว่นจังหวัดสำชบุ ไดว้บัมอบหมายจากทา่นนาซกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
^ๆชุนไหอๆนค์าแถลงญดติในระเบียบวาระที๋ £  ๑) เร๋ือง*'ญตติขออนุมี'ติแคk ๗ เย'นแปลงm m อง 
งบประมาณ รายจา่ซ ประจำปงีบประมาณ  พ.ศ .๖๕๖๕ ซององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ 
(กองการรกษา) ดง้นี้

. . . - - ดามที-่องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุไดป้ระกาศไร้
ข้อ,ชญณตงิบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๖£๖๕: ณ วันท่ี ๖๑ กนัยายน ๖£๖๔ น้ัน

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ มความจำเปน็ตอ้งซอ 
แกไีขเปลีย่นแปลงคา์ซีน้จงงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ส.๖ £๖ ๔ ซององคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัดสำชุน ในงบลงทุน หมวดส่าครุกัณฑ ์ จำนวน ๑ รายการ ด้งน้ี

หน้า ๖ ๖ £ ข้อ ๐๖ เกาัอีท้า่งาน ตัง้!ว £,๘ ๐๐.-บาท 
เพ ือ่เปน็สา่จดัอีอ้!กาัอีท้ า่งานจำนวน๖ ต วั ๆ ล ะ ๖1๙ ๐ ๐ -บาทสำหรับโซโนการปฎบิตงิานประจำ 
กองการสภษาศาสนานละวัฒนธรรม โดยมคีณุลกัษณะ ด้งน้ี

- เปน็ เกาัอ ีส้ ำนกังาน พนกัหงสงูกลาง โครงเหลก
บุฟองน้ีา ทุมด้วยหนัง PVC (อย่างหนา)

- เท้าแขนชุมโครเม'ยม บุนวม
- ปรับระฒสังูดรดว้ยโขค้อพ้แกส๊
- ขาเหสิภชุบโครณยม
- ซนาด ๖๐x๖๕x๑0 ๐ เซนติเมตร (กว้างXยาวXสูง)
จดัอ ีอ้ตามราคาทอ้งตลาด เน ือ่งจากเปน็ครกุณัฑท์ ี่

ไมม่กีำหนดไว!้นบญชรีาคามาตรฐานครกุณัฑ ์ ลอืปฎบตติามหนงัสอีกรมสง่เสริมภารปกครองทอ้งถิน่ 
ท่ี มท๐๘©๘,๖/ว ๑© ๙£4ฬวันท่ี ๖๘ พฤษภาคม ๖£๖๔4ทองการสืกษ•าๆ)

ข อ แ ก ไ ซ เป ล ีย่ น แ ป ล ง ค ำอ ีแ้ จ ง  จ าก  “ ข น าด  
teoXb£xsiOO เซนตเิมตร (กวา้งx ln x g ง )” เป็น “ขนาดไมน่อัยกวา่๖0*๖๒Xftftfl-Jiซนติเมตร 
(กวา้งxfnxffl)”

เน ือ่งจาก คณุลกัษณะตามคำชีแ้จงไมส่ามารถหาได ้
ในทอ้งตลาด ทา่ใทด้อ้งเปลีย่นแปลงคณุลกัษณะเพ ือ่ใหส้ามารถดาเนนการจดัเอไดต้ามระเบยีบ 
จงมคีวามจำเปน็ด้องฃอแกไ๊ฃเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงๆ

โดยลอืปฎบิตีติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดว้ย 
วิธการงบประมาณซององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๖£๖๓

ข้อ ๖๙ การแกไขเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณ 
รายจา่ยใบงบลงทนุ ทีท่า่ไทล้กัษณะ ปรมิาณ คณุภาพเปลีย่น หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีก่อํสรา้ง 
ใหเ้ปน็อำนาจอนมุตีขิองสภาทอ้งถ่ิน



ดงนั้น เพ ื่อให ้การบร ิหารจ ัดการด ้านงบประมาณ  
มืประสิทธิภาพประสิทธิผลและตรงตามวัตถประสงค์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล0วชุน 
จึงขอเสนอการอนุมัติแก้1ขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน จำนวน ๑ รายการ ตามปัญชึขออนม!แก้ไชเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าอๆ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุนพิจารณาอนุมสิ ตอไป

ประธานสภาฯ -มสืมาขกิทา่นใดจะอภปิราย หรือไม่
-ถ า้ ,ไมม่ สอ่ไปจะเปน็ภารลงมตกิอ่นจะ■ ลงมต ิ

ขอใหเ้ลขานกุารสภาๆ นบัองค์ประชุมด้วยควับ
"มสมาขกิ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
- สมาขกิหา่นใด อนมุด ใหแ้กไ้ขเปล่ียน.แปลง คำชีแ้จง 

งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ-ส.๒๕๖๕ (ทองการศกึษา) ตามทีห่า่นนายกๆ เสนอ 
โปรดยกมือ ๒๐ เสยีง

คำชีแ้จง
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ทองการศกึษา) ตามทีห่า่นนายกท เสนอ 
โปรดยกมือ - เสีย'ง

ผลการลงมติ
- อนมุติ ๒0 เสยีง
- ไมอ่นมตั ิ - เสยีง
- งดออกเสยีง ๓ คน

๒) ญ ตั ตขิออน มุ ตั แิก ไ้ข เป ล ีย่น แป ลงคำซ ีแ้จง
งบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลาชบุ (สำนกัปลดฯ)

- ดว้ยนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ ได้เสนอ 
ญตัตขิออนมุตัแิกไ้ชเปลีย่นแปลงคำชีแ้จงงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ส.๒๕๖๕ 
ขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำชนุ (สำนักปลดฯ) ช้ีงรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกๆ ทุกห่านแล้ว

- เขิญหา่นนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนสุรณ วงคว์รรณ นายกองค์กา■ รูปรหารi วนจงัหวดัลำพน
- เรยีนประธานสภําองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวตัสำชนุ

สมาขกิสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำชนุผูท้รงเกียรตทิกุหา่น
ในระเปยีบวาระน ีข้อมอบใหห้ า่นวชิยั บญุอดุมพร 

รองนายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสำชนุ เป็นผู้อ่านคำแถลงญตัติครับ

ประธานสภาฯ - เซญห่านวิชัย ครับ
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- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุนผูทรงเกยรรทุกท่าน กระผมนายวิช้ย บุญอุดมพร 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน ใต้รบมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำชุน พอานค์าแกลงญัตด!นระเบซนวาระพี ๔ ๒) tรอง1ขกอนมรแกพปลี่ยนแปลง1ดำชี้แจง 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ห.ศ.๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน 
(ลำ1นักปลัดา) ด้งน้ี

ดาม^องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน'ได้ประทาศใช  ้
ข้อบัญญ้ดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ณ วันท่ี ๒๑ กนยายน ๒๕๖๔ น้ัน

องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัดลำช ุน  รค วาม จำเป ็น  
ต้องขอแก้ไขเปลี่ยนนปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๔๖๔ ค่าครุกัณฑ์ 
ของลำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑ รายทาร ด้งน้ี

หน้า ๑๖๒ ข้อ ๐๒ เครื่องมลรมีเดยโปรเจคพอร์ XGA
ด้งไว ๘๓๑,๖๐๔.-บาท

ขอแกัไขเปลี่ยนแปลงดำชี้แจง โดยเพ ิ่มเรมข้อความ
^ ร้อนอุปm d และรดดัง้*

เน ื่องจาก คณ ะกรรมการกำหนดค ุณ ล ักษณ ะและ
ร าค าก ล าง  เพ ิ่อพ ิจารณ ากล ั่น กรองและจ ัด ท ำกำห น ด รำงข อบ เข ต งาน ห ร ือรายละเอยด
คุณลักษณะพพาะขรพหัสดที่จะชี้อหรือจ้างและราคาอ้างอิงของงานจัดหาครุภัณฑ์โฆษณาและเพยแพร่
เครื่องมลตมีเคยโปรเจ.คเต.อริ ระด้บ XGA ขนาด ๑๐,๐๐๐ ANSI LUMENS จำนวน ๑ ชุด 
ได้ร่วมประชุมเมื่อ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๔๖๔ ได้ตรวจสอบรายละเอียดค์าชี้แจงตามข้อนัญญัร 
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔ เพื่อเป็นค่าจัดชี้อเครื่องมลสิมีเดฟ้ปรเจคเตอริ
ปรากฏว่า มได้กำหนดรายละเอียดดำชี้แจ..งการ!ดชี้อเดรื่อ.งมัล:รมเด.ยโปรเจคพอร์ช้ออวามว่า 
“พรอ้มอปุกรณแ์ละรดด ัง้,, ซึ่งคณะกรรมการฯ พจิารณาแลวัเหน็วา่การจัดซือ้ครภุณฑ์นัลรมเีดยี 
โปรเจคเตอรจิะตองดำเนน้การจัดซ้ือ ซ่ึงหมายรวมกงระบบการรดดั้งในการเซึ่อมต่ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
กับครุภัณฑ์ด้งทส่าวและจำเป็นต้องอาดย้ผู้มีความ! ความเชีย่วชาญ ทางตา้นเทคนค้ เพิ่อดำเนน้การ 
รดดัง้ระบบและอปุกรณน์ละสามารถพรอ้มใชง้านใต ้จงมีความจำเป็นต้องขออนมตแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
คำชี้แจงๆ ในคร้ังนี้

เพ ื่อใฟ ้การบร ีหารจ ัดการต ้านงบประมาณ เป ็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีดวามคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จึงขออนุมัสินกํไข 
เปลี่ยนแปลงดำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๒๔๖๔ ค่าครุภัณฑ์ รายละเอียด 
ตามนัญซขออบุมตแก้ไขเปลี่ยนแปลงดำชี้แจงงบประมาณฯ
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โดยไคป้ฎบตติามระเปยีบกระทรวงมหาดไทย วา่ควย 
วิธภารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนหอ้งถ่ิน พ.ค.๖๕๖๓

ขอ ๖๙ การนกIขเปลีย่นแปลงคำ!แจงงบประมาณ
-รายจ่ายไนงบลงทุน■ ท่ีพำใฬ้ลภพณะ-ปริมาณ^ณภาmปลีร่น-หเอฟลีย่นแปลงสภานหีก่อสรา้ง4 ฬฟ้น้- 
อำนาจอนมุติัของสภาทองถ่ิน

องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูจงขอเสนอญตัตขิอ
อนุm แกไชฟล่ียนแปลง-ค์า!แจง'งบประมาณ'ราย''จ่า■ ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๕ เพึฟ่ห้ส้สืา '■ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พจารณาอนมุติต,อไป

ประธานสภาฯ - มสมาซกิทา่นใดจะอภปิราย หริอไม่
'ถ า้ 1ไม ร่  ส อ่ ไป จ ะ เป น็ ก ารล งม ต กิ อ่ น จ ะ ล งม ต  ิ

ขอใหเ้ลชานกุารสภาฯ นับองค์ประชุมค้วยครบ
- มีสมาซิก ๖๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
-  สมาซิกท่านใด อนุมติ ไหแกไขเปลี่ยนแปลง คำช้ี,แจง 

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ค.๖๕๖๕ (สำนักปสัดๆ) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ 
โปรคยกมีอ ๖ ๐  เลยง

- สมาซิกท่านโด ไม่อนุมด ให้นกไขเปล่ียนแปลง คำ!แจง
งบประมาณ รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ .ค.๖๕๖๕ (สำนกัปสดั) ตามทีท่า่นนายกฯ .เสนอ 
โปรดยกมอ - เสยง

ผลการลงมติ
- อนมุต ิ ๒© แ ยง
- ไมอนมุติั'' - - เสยีง
- งดออกเสยีง ๓ ศน
- ส่อไปเป็นระเปียบวาระท่ี ๖

ระเบยีบวาระที ่ ๖ ๑) ญ ตัตขิออน มุตั โิอน เงนิ งบ ป ระมาณ รายจา่ย
ประจา่ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนกัปลดฯ)

ประธานสภาฯ - คว้ยนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ไคเ้สนอ
ญ ตัตขิออนมุตัโิอนเงนิงบประมาณ รายจา่ย ประจำปงีบประมาณ  พ .ค .๖๕๖๕ (สำนกัปลดัๆ) 
ข่ึงรายละเอียดไค้สง่ใหส้มาซิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เซิญ'ท่าน'นายกฯ แถลงญัตติ



- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผู้ทรง๓ ยรตทุกทาน

องค ์การบริหารส ่วนจ ังหวดสำพ ูน ไดประกาศใช ้’ 
- ขอบญญ้ตงบประมาณรายจาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๕: ณ วนท่ี ๖ ๑  กั่นยายน ๖๕๖๔ น้ัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน มความจำเป็นต้องขอ 
อนมัดิโอนเงินงบประมาณรายจำย ประ-'จำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๕ โดยโอนลด งบดำเนินงาน 
จำนวน ๑ รายการ เพื่ฟ้อนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน จำนวน 01 รายการ ดังน้ี

๑. โอนลด จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๑ 1๐๐๘,๓๘๖.-
บาห

๑.๑ งบดำเนินงาน ค่าใช้ลอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและ 
ซ่อมแซม หนา ๖๘๘ ช้อ ๐๖ ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตงไว้ ๖ ,๐๐๐ ,๐๐๐-บาท เบกจ่า•ยไปแลัว 
๑๗๐1๐๗๑.๑๕ บาท คงเหลอ ๕,๘๖๙,๙๖๘.๘๕ บาท ซออนมัติโอนลด จำนวน ๑ 3๐๐๘,๓๘๖.-บาท
(กองช่าง)

๖. โอนตั้งจ่าอเป็นรายการใหม่ จำนวน ๓ รายการ
เป็นเงิน ๑,๐๐๘,๓๘๖.-บาท

๖.๑  งบลงทุน ค่าที่ด ินและสิ่งก่อ-สร้าง ประเภท
ค ่าปร ัJปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้ว (ทางออก) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำชุน ต้ังไว้ ๑ ๖๙ ,๐๐๐.-บาท (สำนักปลัดๆ)

๒.๒ งบลงทุน ค ่าท ี่ด ินและสิงก ่อสร้าง ประเภท
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิงก่อสร้าง-ค่าปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ภายในสำนักงานองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำพูน เงไว ้.๓๓๙,๖๗๖..-บาท (สำนักปลัดๆ)

๖.๓ งบลงทุน ค ่าท ี่ด ินและส ิ่งก ่อสร้าง ประเภท
ค่าปรับปรุงท่ีดินและสิงก่อ-สร้าง-ปรับปรุงซ่อมแซมลานดัวหนอน บริเวณหน้าหอประชุม-องค์การบริหาร ' 
ส่วนจังหวัดลำพูน ต้ังไว้ ๔๘<๖๗๒.-บาท (สำนักปลัดฯ)

เนื่องจาก ประดูรั้ว(หางออก) สำนักงาน องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน, ระบบประปา ภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แสะลานตัวหนอน 
บริเวณหน้าหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ชำรุด เส่ือมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ดามปกต ิ
จึงจำเป ็นต ้องซ ่อมแซมและบำรุงร ักษาให ้สามารถใช ้งานได ้ตามปกดิ แค่องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำชุนไมใต้ตั้งงบประมาณไว้ในช้อบัญญ้ตงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๕ 
จึงมีความจำเป็นต้องขออนม้ต โอนเงินงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในครั้งนี้

เพื่อให้การดำเนินการบริหารจัดการด้'ไนงบประมาณ 
เป ็นไปอยางม ีประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความคุ้มค ่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
จึงซออนมดิโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ,ศ. ๖๕๖๕ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ในงบลงทุน รายละเอยด ตามบญซีซออบุมัดิโอนเงินๆ



โดยปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวงมหาดไทย วาดว้ย 
วิรการงบประมาณของรงค์กรปกศรองส่วนห้องถ่ิน พ.ส.๖๕?๖๓

ข้อ ๒๗ “ภารโอนเงนิงบประมาณรายจา่ยในงบลงทนุ 
โดยการโอนเพิม่ โอนลด ทีท่ำใหส้กัษณะ ปรมิาณ•คณภาพเปลีย่น หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่
ใหเ้ปน็อำนาจอนมต่ซองสภาฟอ้งถน,5 ' - ~

องค์การนรืหารส่วนจงหวัดลำหน จงขอเสนอญัตต  ิ
ขออนมุสโิอนเงินงบประมาณรายจ่าอ ประจา่ปง็บประมาณ พ.#1]๖(๕๖๕: เพือ่ใหส้ภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลาชุน๚ จารณาอบุมสิตอไป ......................

ประธานสภาฯ - มสมาชิกท่านใดจะอภปราย หรือไม่
-ล ้า ไ ม ่ม ี ต ่อ ไป จ ะ เป ็น ก าร ล งม ส ิท ่อ น จ ะส งม ส  ิ

ขอใหเ้ลขานกุารสภาๆ นับองค์ประจุมด้วยศริบ
- รสมาชก ๒๒ ศน รอว่าครบองค์ประชุม
- สมาชิกทา่นใด อนมุด ให ้โอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕: (สำนักปลดัฯ) ตามที่ห่ามนายกๆ เสนอโปรดยกรอ ๑๙ เสียง
-สมาชกิทา่นใดใ มอ่นมสิให้โอนงบประมาณรายจ่าย 

ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักปลัดฯ) ตามที่ท่านนายกฯ เสนอโปรดยกมือ - เสียง
ผลการลงมสิ

- อนุมสิ ๑๙ เสยีง
- ไม่อนุมสิ - เสยีง
- งดออกเสยีง ๓ ดน

ระเบยีบวาระที ่ ๖ ๒) ญ ตัสฃิ ออน มุตั โิอน เงนิ งบ ป ระมาณ รายจา่ย
ป ระจำป งีบ ป ระม าณ  พ .ศ .๒๕๖๕ (ส ำน กังาน

.................... • • - - ๆ,ลฃรบกุารฯ) '

ป ^าน ส ภ าฯ  - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน ไดเ้สนอ
ญตัตขิออนมุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (สำนักงานเลขานุการฯ) 
ซึง่รายละเอียดได้ส่งใหส้มาชิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชญิทา่นนายกฯ แถลงญัตติ

นายอนสุรณ วงคว์รรณ นายทองคก์ารบรหิารสว่น^.หวดัสำชนุ
-เรยืนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ 

สมาชิกสภาองค์การปริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ‘
องคก์ารบ รหิ ารส ว่น จงัห วดัลำพ นู  ไดป้ ระกาศใช  ้

ขอ้บญัญตังิบประมาณรายจา่ย ประจา่ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วันท่ี ๒๑ กนยายน ๒๕๖๔ น้ัน



องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู มคีวามจำเปน็ตอ้งขอ 
อบนุตัโิอนเงินงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.•๒๕๖๕โดยโจนลด งบดาเนิน-งาน จำนวน 
๑ รายการ เพือ่โอนตงจ่ายเปน็รายทารใหม ่ งมลงทุน จำนวน ๓ รายการ ดังน

........

งบตัา้'เนีน้งาน คาโซสอย ประเภทรายจา่ยเกยวกบ 
การรบรองและพธิกีาร หนา ๑๔๗ ข้อ ๐๒ คา่รบิรอง ตัง้ไว ้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท เบกจา่ยไปแลว้
๒๓,๒๐๐.-บาท คงเหลอ ๑๗๖,๗๘๐.-บาท ขออน'ุมตโิร-นลด,จำนวน ๔๙.๙๙๗.-บาท (สำนกงาบ
เลขานการฯ) . -  ...................

๒ , 1หม่ _จำนวน■ ๓ รายการ
เปm็ lน,.๔^๙๙๗.-มาท

๒.๑ งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ประเภทครุภณัฑส์ำนกังาน -  
โทรดัหท์เคล่ึอนท(มีอถอ) ต้ังไว้ ๙,๙๙๙.-บาท(สำนักงานเลขาบุการา)

๒.๒ งบลงทุน คา่ครภุณัฑ ์ประเภทครุภัณฑส์ำนกังาน -  
โทรสัพท้เคล่ี.อนท่ี{มือเอ) ต้ังไว้ ๑๙,๙๙๘.-นาท(สำนักงานเลขาบุการฯ)

๒.๓ งบองทุน ค่าครุภัณฑ ์ประเภทครุภัณฑค์อมพวิเตอร์ -  
คอมพิวเตอร์นทปเล็ต แบบท่ี '๒ ต้ังไว้ ๒๐,๐00.-บาท (สำนักงานเลขาบุการฯ)

สำหรบใช้เป็นเคร่ืองมือใบการปฎบัติงานของคณะผู้บริหาร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพน โดยการนัาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ช่วยเพิม่สักยภาพในการแลกเปล่ียน 
ขอ้มลูตลอดจนการสบิคนขอ้มล และใชเ้ปน็เครือ่งมอืใน.การตดิตอ่ประลานงานกบัสว่นราชการตา่ง  ๆ
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกซน และภาคประขาซนของจังหวัดสำพนู ไต้อย่างสะดวกรวดเร็วและมืประ.สทิธิภาพ 
แต่เน่ืองจากไมใต้ต้ังงบประมาณiพ่ิอทารน้ีไว้ จังมืความจำเป็นต้องขออบุมติโอนเงินงบประมาณ เพ่ือต้ัง’จ่าย 
เป็นรายการใหมใบคร้ังน้ี

เพ่ิอให้การดำเนินการบริหารจัดการดานงบประมาณ เป็นไป
อย่างมืประสทิธิภาพปิระสทิธิผลและมืความคุ้มค่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน จํงฃออบุนัดโอนเงิน 
งบประมาณรายจ่ายป•ระจำปีง-บประมาณ-พ.ค-.๒๕๖๕ เพ่ือต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในงบลงทุน รายละเอีย•ด' - 
ตามนัญชิขออบุนัติโอนเงินๆ

โดอปฎิบติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าควยวรท'ไร 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนทองถนพ..ศ.๒๕๖๓

ข้อ ๒๗ “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนโดย 
การโอนเพ่ิม โอนลดทีท่าใหล้กัษณะปรมิาณ คณุภาพเปลีย่นหเอโอนไปตัง้จา่ยเปน็รายการใหม ่ให้เป็น 
จำนาจอนนัติของสภาท้องถ่ิน”

องค์การบริหารสว่นจังหวัดสำพนู จ็งขอเลนอข้อนญัติขอ 
อบนุตัโิอนเงนิงบประมาณรายจา่ย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๕ เพือ่ใหส้ภาองค์การบริหารสว่น
จังหวัดลำพูน พิจารณาอบุนัติต่อ'น]

ประธานสภาฯ - มสีมาชกิทา่นใดจะอภปราย หรือไม่



-ถ า้ไ ม ม่  ื ต อ่ ไป จ ะ เป น็ ก ารล งม ต ก , อ น จะล งม ต  ิ
ขอ่โหัเลขจนุการสภๆๆ นนองคประชุมด้วยครับ

- มสมาชก ๒๓ คน กอว่าครบองคประชุม
- สมาชกทา่นใด อนมุตั ิ ใหโ้อนงบประมาณรายจา่ย

ประจำ'ปงีบประ-มา'ณ  'พ .ค•.๒พ ๕ ('สำ-น'กงา-นเลข-ไ-บกุาร-ฯ} ตาม ท ห าน น ายกฯ เสนอ
โปรดยกมือ ๒๐ เสียง

- สมาชิกท่านใ.ด ไมอ่นมุตั ิ ใหโ้อนงบประมาณรายจา่ย
ป ระจำป ที }ป 'ระม าณ  พ*.ศ.๒๕๖๕ (ส ำน กั งาน เล ช าน กุ ารฯ ) ตามท ีน่ า่’นนายกๆ ■ เสน■ อ -
โปรดยกมือ - เสยีง

ผลภารลงมติ
- อนมุตั ิ ๒๐ เสยีง
- ไมอ่นมุตั ิ - เสยีง
* งดออภเสยีง {ท คม
- ตอ่ไปเปน็ระเบยีบวาระที ่ ๗

ระเบียบวาระที่ ๗ ญัคติขอความเห็นชอบแต่งดั้งหัวหน้าพ่วรงานภาครัฐ
เป็นคณะภรรมการภารสีกษาชององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำพูน

ประธานสภาฯ - ดว้ยนายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู ไดเ้สนอ
ญตัติขอความเหน็ชอบแต่งด้ังหวัหนา้m iวยงานภาครัฐเป็นคณะ■ กรรมการการสีกบาขององค์การบริหาร 
ส์วนจังหวัดสำพูน ช๋ึงรายละเอียดได้สง่ใหสัมาชิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เชิญท่านนาย.กๆ แลลงญัตติ

นายอนสุรณว์งคว์รรณนายทองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู . . . . . . ,  .
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกยรติทุกท่าน
ต า ม ค ์ า ล ั ง อ ง ค ์ ก า ร บ ร ิ ห า ร ส ่ ว น จ ั ง ห ว ั ดล ำ พ ู น  

ท่ี ๑๒ ๙๓/๒ ๕ ๖๔ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ และสำลังองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน  
ท่ี ๑๔๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจักายน ๒๕๖๔ ได้แต่งดั้งคณะกรรมการการสีกษาขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังน้ี

๑. นายอรรณพ ชญญาโกษา ประธานกรรมการ 
๖. นายสุรพล โพธาเจริญ รองประธานกรรมการ
๓. นายสุ'รพ'งษ์ ชมพูแก้ว กรรมการ
๔. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กรรมการ 
๕ .ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการ



๖. ผูอ้ำนวยการกองคลงั กรรมการ
๗. ผูอ้านรยการทองการเจา้หนา้ที ่ กรรมการ 
๘. ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซอง 

โรงเรียนองคการบริหารสว่นจังหวัดลำพน ฟา้,ป็วย กรรมการ
๙ .ประธานคณะกรรมการสลานศึกใฬข้ันพืน้ฐานของ 

โรงเรียนองค์การบริหารสว่นจังหวัดสำพนู ฟ้าแป็ กรรมการ
๑ ๐ .ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานข©ง

โรmรี■ รนองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู นาทราย กรรมการ ' '  ........... ■ " ’
๑ ๑ .ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

วทยาลัยเทคโนโลยีองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู กรรมการ
๑๖. เจา้คณะจงัหวดัลำพนู กรรมการ
๑๓. ศกึบาธการจงัหวัดลำพนู กรรมการ
๑๔. ทองถ่ินจังหวัดลำพนู กรรมการ
๑๕. ประธานกรรมการอาชวีศกึษาจงัหวัดลำพนู

กรรมการ
,๑๖. ผูอ้ำนวยการกองการศกึษา สาสนาและวัฒนธรรม

เลขานกุารและกรรมการ
๑๗. หวัหนา้ฝา่ยบริหารภารศกึษา ผูซ้วยเลขานกุาร
โดยคณ ะกรรมภารมห น า้ท ีท่ าห น ดน โอบ าย ดา้น 

การศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลาชนุ จดัสำดบ้ความสำคญ 
ของโครงการพฒันาดา้นการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม และพจิารณาใหค้วามเหนชอบแผนพฒันา 
การศึกษาขององคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู

คณ ะกรรมการการศกึษ าขององคก์ารบ รหิ ารสว่น
จังหวัดลำพนู4นคราวภา-รประชมุจัดหำแผญพฒันาการศึกษา"{พ.ศ.๖(ราว๑-๖๕๖๕)-ขององคก์ารบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำพนูเพ,ิมเดมและเปลีย่นแปลง ครัง้ที ่ ๑/๖๕๖๕ เมือ่วบัที ่ ๘ พฤศจกิายน ๖๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอ้งประชมุซอุมพอ ข้ัน ๓ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ไดเ้สนอรายขึอ่ 
หวัหนา้หนว่ยงานภาครฐั เพอรว่มเปน็คณะกรรมการการศกึษาขององคภ์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 
(เพิม่เตมิ) จำนวน ๓ ราย ด้งน้ี

ประถมศกึษาลำพนู เขต ๑ 

ประถมศกึษาลำพนู เขต ๖

๑ .ผ ูอ้ าน ว ย ก าร ส ำน กั ง าน เข ต พ ืน้ ท ีก่ าร ศ กึ ษ า  

๖ .ผ ูอ้ ำน ว ย ก าร ส ำน กั ง าน เข ต พ ืน้ ท ีก่ าร ศ กึ ษ า

ลำปาง ลำพนู
๓. ผูอ้ำนวยภารสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา



ต า ม ห น งั ส อิ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย  ด ว่น ท ีส่ ดุ  
ท่ี มท 0๘ ๙ ๓ .๓ /1๑ ๓ ๑ ๖  ลงวน ท่ี ๔ มนีาคม ๖๕:๕๙ ซึ่งกาหนดหล-ศ๓ ณ ห ข้อง กรรมการ 
หว้หนา้หนว่ยงาบภาครฐัและภาคเอกชนทีเ่ก ีย่วขอ้ง ตอ้งไคร้บัความเหน็ชอบจากสภาหอ้งถิน่
โดยองค์การบริหาร-ส่วนจงหวดลา่'หน ไคพ้จารผาและไตม้กีารตอบรบัจากหว้หนาัหนว่ยงานภาครฐั 
ท่ีเกยวข้อง•เข้าร่วมเป็นคณะ'กรรมการ โดยเปน็บคุคลทีม่ศีวาม! ความสามารถมปีระสบการณโดยตรง 
และเกีย่วขอ้งกบภารศกึษา ทีไ่ค้รับการยอมรับทัว่ไป จำนวน ๓ ราย เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหาร 
สว่นจงัหวดัลำพ ูไคพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบตามรายซึอ่ ค้ง.ต่อไปน้ี

๑. ผูอ้านวอการลำนกังานเชตพืน้ทีก่ารศกษา
ประถมศึกษ'าลำพู เขต ๑

๖. ผูอ้ำนวยการลำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกษา
ประถมศกษาลำ'พน เขต ๒

๓. ผู้อำนวยการลำนักงานเขตพื้นที่ภารศึกษามี'ธยมศึกษา
ลำปาง ล ำ พ ู

จงึขอเสนอตอ่สภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดลำพนู 
มาเพ ือ่ขอไคพ้จิารณาใหศ้วามเหน็ชอบตามรายชือ่ขา้งคน้ แต่งตั้ง4ปีนคณะกรรมการการศึกษา 
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูเพืม่เตมิ ซึง่ไคร้ายงานตอ่สภาองคภ์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู 
ตามความขา้งคน้ดงักลา่วแลว

ประธานสภาฯ - มีสมาชกท่านใดจะอภิปราย หรอไม่
-ถ าไม ม่  ี ต อ่ ไ ป จ ะ เป น็ ก ารล งม ต กิ อ่ น จ ะ ล งม ต  ิ

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประซุมค้วยครับ
“ มีสมาชิก ๖๓ คน รอว่าครบองค์ประชุม

„ . - สมาซกท่านใด เหน็ชอบ ไห้แต่ง ตั้งห้วหน้าหน่วยงาน..
ภาครัฐเป็นคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามที่ท่านนายกๆ เสนอ 
โปรดยกมอี ๖ ๐  เสียง

ภาครฐัเปน็คณะกรรมการการศกึษาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ตามทีท่า่นนายกๆ เสนอ
โปรดยกรอ - เสียง

ผลการลงมติ
- เห็นชอบ ๒0 เสียง
- ไม่เหน็ซอ - เสยีง
- งดออกเสียง ๓ คน
- ต่อไปเป็นระเปียบวาระที่ ๘



ระเปีอบวาระที่ ๘ ญ ัต ต ิซ อความ เห ็น ชอบ ร ับ โอน ป อป ้าบ าด าลและ
จุปศรฝที่!ที่อวซ้อง•โคร^การสิกษาสำรวจจุดจายุนํ้า 
บาดาลเพื่อประชาชนตามถนนสายหลักทั่วประเทศ
ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ -

ประรานสภาฯ - ดว้ยน'พกองศก์ารบรหารสว่นจงัหวดัลำพนู ได้เสนอ
ญตัตขิอ ความเหน็ ชอบรบัโอนบอ่ปา้บาดาลและอปุกรณ ท์ ีเ่ก ีย่วขอ้ง โครงการสกิใ!ทสำรวจ 
จ ดุ จ า่รบ ํๅ้บ าด าล  เพ ือ้ประุชJ ชนตามถนนสาอหลศัหวประเฑ ศ ป งีบประมาณ  ช .ุศ .๖๕๖๔ 
ชงรายละเอียดได้ส่งใหส็มาชิกๆ ทุกทานแลว

- เชญิหา่นนายกๆ แถลงญัตติ

นา.รอนรุ!ฝ-วฬ วรรพ  นายกองศก์ารบรหัารสว่นจงัหวดัลำพนู
- เรยีนประธานสภาองศก์ารบรหัารสว่นจงัหวดัลำพนู

สมาซทสภาองศ์ภารบริหารสำืนจังหวัดลำพนูดูทรงเกยีรติทกุหา่น
ในระเปยีบวาระนซอมอบใหห้ า่นรซิอ บญุอดุมพร 

รองนายกองศ์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู เปน็®านคำแถลงญตัตคิรนั

ประธานสภาฯ - เชญิหา่นริชัย ครับ

นายM ย■ ■ บุญอดุมพร รองนายกองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู
- เรยีนประธานสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัล่ำพนู

สมาชกิสภาองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนูฟท้รงเกยีรตทิกุหา่น 'กระผมนายวชิยั บญุอดุมพร 
รองนายกองศ์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ไดร้บัมอบหมายจากหา่นนายกองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
ลำพนู ใหอ้า่นคำแถลงญตัตใินระเปยีบวาระที ่ ๘ เรือ่ง ญตัตขิอความเหน็ชอบรบัโอนบอ่นํา้บาดาลและ 
อปุกรณท์ีเ่กีอ่วขอ้งโครงการพษึาสำรวจจดุจา่ยปา้บาดาณพือ่ประซาซนตามถนนสายหลกัทัว่ประเทศ 

' ป ีงบบ่ร-ะมาณ พ ศ ร์ ๕๖๔ดงน' ........... - - —
ดว้ยกรมทรพัยากรนาบาดาล ไดจ้ดัทาโครงภารสกิบา 

สำรวจจดุจา่ยนํา้บาดาลเพือ่ประซาซนดามถนนสายหลกัทัว่ประเทศ ปงีบประมาณ พ,ศ.๖๕๖๔ เพือ่ให ้
องศ์กรปกครองส่วนห้องถ่ินรวมถงผูไข้ป้า รสว่นรว่มในการบรหิารจดัการทรพัยากรปา้บาดาลเพือ่การ 
อปุโภคบรโิภค โดยลำบเัไทรพัยากรปา้บาดาล เขต ๑ ลำปาง ไดค้ำเนนการเจาะบอ่ปา้บาดาล 
พร้อมตดิตัง้ระบบประปานา่บาดาล บริเวณบา้นปา้บอ่เหลอืง หม่ท่ี ๑๕ ตำบลปา่ลกั อำเภอเมอืงลำพนู 
จงัหวดัลำพนู เสรจ็แลว้ สำนกัทรพัยากรปา้บาดาล เขต ๑ ลำปาง มดืวามประสงศจ์ะสง่มอบ 
บอ่ปา้บาดาลและอปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้งใหล้บัองศก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู เพือ่ใขง้านและดแูลตอ่ไป 
ซีง่องศก์ารบริหารสว่นจงัหวดัลำพนู ไดต้รวจสอบแลว้พบวา่ บอ่ปา้บาดาลและอปุกรณ ์อยู่ในสภาพด ี
และพรอ้มใขก้ารได ้ รายละเอยีดดามบนัทกึการสง่มอนปอปา้บาดาลและอปุกรณ ท์ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
ท่ีได้ส่งให้สมาชิกทุกห่านแล้ว



f a M a i i / f e M n  รอ/fe jaairfiin g -* afea .
๑. ระเบยีน;กระทรวงการคคงัวา้ดว้ยการจดัซือ้จดัจวัง 

และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.๖๕๖๐ หมวด ๙ การบรหิารพสัด ุ ส่วนท่ี ๑ การเกบ็ การบนัทก 
การเบกิ’วา้ย "

ข อ้ -๖0๒ การบรหิารพสั-คขุองหนว่ยงานภาครฐั
ใหด้ำเนนิการดามหมวดนี ้เวนัแตม่รีะเปยีนของทางราชการหรือกฎหมายกำหนดไวฟัน้อยางอืน่

ทารบรหิารพสัดใุนหมวดนี ้ไมใ่ชบ้งัคบักบังานบรกิาร 
งานกอ็สรัาง งานจัาง■ ■ ท่ีปริกษานละงานจัางออก■ แบบหรือควบคุมงานกอสร้าง

การเก็บและการบันท่ีท
ขอ้ ๖0๓ เม ือ่ เจ าัห น า้ท ีไ่ด ร้ บั ม อ บ พ สั ด แุล ว

ใหด้ำเนนิภาร คังต่อไปน้ี
๑) ลงบัญชีหรือหะเปียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณ ี

แยกเป็นซนิด และแสดงรายการดามคัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยให้มีหสกฐาน 
การรันบัญชีหรือหะเปียนไว้ประกอบรายการด้วย

๖. หนงสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๐๘.๖/ว๖๗๘๒ 
ลงว้นท่ี ๑ ๑  พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะกรรมภารวนิจฉัยปีญหาการจัดซื้อจัดจัางและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พิจวรณาแล้วมีความเห็น'ว่า ในการรับเอาพัสดุท่ีมีผู้อุทศให้เป็นกรรมสิทธ้ิแก่องค์กรปกครองส่วน 
ห้องถ่ิน หริอให้สิทธิอนเกี่ยวกับพัลคุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ ล้าภารกระทำด้งกส่าว มีเง่ือนไขหรือ 
มีภาระตดพันหน่วยทารบริหารราชภารส่วนห้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินี้น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินและเป็นไปดามระเปียบอื่นที่เคี่ยวข้อง

ด้งน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพน จิง'ขอรับโอบ 
บ่อนี้าบาดาลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จิงด้องเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุนพิจารณา 
ให้ความเห็นซอบ ต่อโป

ประรานสภาฯ - มสีมาชกิหา่นโดจะอภปราย หรือไม่
-ล า้ไ ม ม่  ี ต อ่ ไ ป จ ะ เป น็ ก ารล งม ต กิ อ่ น จ ะ ล งม ต ิ

ขอใหเ้ลขานการสภาฯ นบองค์ประชุมด้วยครับ
-มสีมา1ชก ๖๓ คน ถอว้าครบองค์ประชุม 
- สมาซกทานใด เหฆ็ซอบ ใหร้บัโอนบอ่นีา้บาดาลและ 

อปุกรณท์ีเ่ก่ียวขอ้ง โครงการศกึษาสำรวจจดจา่ยนีา้บาดาล เพือ่ประชาซนตามถนนสายหคักทัว่ประเทศ
ปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามทีห่า่นนายภา เสนอโปรดยกมือ ๖๐ เสยิง

อปุกรณท์ีเ่กีย่วขอ้ง โครงการศกึษาสำรวจจดุจา่ยนีา้บาดาล เพือ่ประชาชนตามถนนสายหคภัท่ัวประเทศ 
ปงีบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๔ ตามทีห่า่นนายกฯ เสนอโปรดยกมือ - เสิยง



ผลการลงมสิ
- เหน็ชอบ ๒๐ เสยีง
- ไฝเหน็ซอบ - เสยีง
- งดออณ เยง m คน

1 . . .  - - ดอ่ไปเรนระ:เปยีบ!าระที-่๙  - - *

ระเบยีบวาระที ่ ๙ ฟอง กำหนดวนัฟมสมยัประชมุสามญั ประจำป ี ของ
สภาองศก์าร1ชรหา'ฟ'รนุ-วัง1หวดัลำพน ุ
๑) วนั เริม่สมยัประชมุสามญั  สมยัทีส่อง ประจำป ี

พ.ศ.๒๕๖๕
๒) วนั เร ิม่สมยัประชมุสามญั  สมยัแรก ประจำป  ี

พ.ศ.๒๕๖๖

ประธานสภาฯ - ขอเชญิเลขานกุารสภาๆ ชีแ้จงระเปยีบกฎหมายศรชั

เลขานกุารสภาฯ - ตามพระราชบญัญตัอิงคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั
พ.ศ. ๒๕๔๐ และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๖๕๖๖

มาตรา ๖๖ ใบปีหน่ีงโห้มืสมัยประชุมสามัญสองสมัย 
วรรคสาม วนัเริม่สมยัประชมุสามญัประจำป ี ใหส้ภา

องค์ภารบริหารส่วนจังหวัดกำหนด
วรรคส่ี สมัยประชุมสามัญให้มกำหนดส่ีสิบหาวัน
- “ตาม ระเบ ยีบ ขอบ งัคบ การป ระชมุ ส ภ าห อ้งถ ิน่  

พ.ศ. ๖๕๔๗ แก้ไขเพิม่เติม ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๖๕๕๔
ขอ้ ๑ ๑  (๑ ) ส ำห รบั องคก์ารบ รหิ ารส ว่น จงัห วดั  

1หส้ภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั กำหนดุวนัเริ.่มสมยั,;ประชมุสามญัประจำปขีองเฟส.ะสมยั 
และวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยนรกของปีถัดไป

- ขอเชญิประธานสภาฯ ครบ

ประธานฟภืาฯ - ขอเชญิสมาชกิฯ เสนอ การกำหนดวนัเริม่สมยัประชมุ
สามัญ สมัยท่ีสอง ประจำป ี พ.ศ.๖๕๖๕ ครบ

นวยเขมชาตสิคุนัธวงค ์ - เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ
สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุผูท้รงเกยรตทิกุพา่น กระผม นายเซมชาต ิ สคัุนธวงศ์ 
สมาชกิสภาองศก์ารบริหารสว่นจังหวดัสำชนุ เขต ๙ อำเภอเมอืง

ขอเสนอว ั นเร ิ ่ มสม ั ยประช ุ มสาม ั ญ สมัยที ่สอง
ประจำป ี พ.ศ.๖๕๖๕ ต้ังแต่ วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง วันท่ี ๗ กนยายน พ.ศ.๖๕๖๕



๓๐

ประธานสภาฯ - ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผูร้บัรอง ๑. นายใพนเดซ สม'บูรฟ้ซย

๒. นายถนอม เมีองสุวรรณ
- มผู้'รัชรองณได้อง

- * มีท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เปน็อนัว่าทีป่ระชมุ 
มมีตเิหน็ชอบกำหนดให ้วนท่ี ๒๕ กรกฎาคม พ.ส,๒๕๖๕ ถง้ วนที ่ ๗ กนัยายน พ.ศ.๒๕๖๕ 
เป็นวันเร่ิมสมัยประชุม สมัยสามญั สมัยท่ีสอง ประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๕

- ต่อไปเปน็การพจิารณากำหนดวันเร่ิมสมัยประชมุสามญั 
สมัยแรก ประจำป ี พ.ศ;๒๕๖๖ ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอครับ

นายธนารกัษ ์วงศ์1m  - เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหืารสว่นจงหวดัสำพนู
สมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นวังหวัดลำพนูผูท้รงเกยีรตทิกุทา่น กระผมนายธนารกัษ ์วงคษ์า สมาชิก 
สภาองคก์ารบริหารสว่นวังหวัดลำพนู เซต ๒ อำเภอเมอืง

ข อ เ ส น อ ว ั น เ ร ิ ่ ม ส ม ั ย ป ร ะ ช ุ ม ส า ม ั ญ  สม ั ยแรก 
ประจำป ี พ.ค.๒๕๖๖ ต้ังแต่ วันท่ี ๑๓ กมุภาพนัธ พ.ส.๒๕๖๖ ถึง วันท่ี ๖๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ประธานลภาๆ - ขอผู้รับรองด้วยครับ
ผูร้นัรอง ๑. นายสืบสวรรค์ เกง่สารทร1รณ์

๒. นายปวณวชัรี ศรีพงษ์
- มผีู,้รับรองลูกต้อง
- มีท่านอ่ืนจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุม

มีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง วันท่ี ๒๙ มีนาคม ศ.๒๕๖๖ 
เป็นวันเร่ิมสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยนรก ประจาปี พ.ส.๒๕๖๖ ........... - -   *  

- ต่อไปเป็นระ‘เมยีบวาระที ่ ๑๐

ระเบยีบวาระที ่ ๑๐ เรือ่ง การประกาศไซแ้ผนพฒันาหอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕) เพ ิม่เตมิ ครัง้ที ่ <๘๒๕๖๔ และฝถิย่นนปลง 
ครัง้ที ่๘ ๒๕๖๔ ขององคก์ารบรหิารสว่นวงัหวดัสำพนู

ประธานสภาฯ - ดว้ยนายกองค์การบริหารสว่นวังหวัดลำพนู ประกาศใช้
แผน1พฒันา1ห้องถ่ิน(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิม่เตมิ คร้ังท่ี ๘ ๒๕๖๔ และเปลีย่นแปลงครัง้ที ่ ๘ ๒๕๖๔ 
ชององค์การบริหารสว่นวังหวัดลำพนูเพือ่ใหส้ภารับทราบ ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาชิกฯ ทุกท่านแล้ว

- เชญิทา่นนายกฯ แถลงประกาศใช้แผนพัฒนาห้องถ่ิน



นายอนสุรณ วงfa?.1รณ นาอกรงคก์ารบรูหารสว่นจงหวดลาพน
เรยีนประธานสภาองคก์ารบรหีารสว่นจงัหวดัลำพนู 

สมาซกสภาองค์การบรีหารส่วนจังหวัดสำพนูผูทรงแไยรดิทุกท่าน
# วยองj4การบรีหารส่วนจังหวดสำชุน ได้ล็าเน ินการ 

จดทา่แผน™ นาทอ้งถิน่  (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๖๕๖๕) •เพิม่เดมิ'ดรงัที ่ ๔/๒๔๖๔ และ๗ สรนแปลง 
ครัง้ที ่ ๔/๖๕๖๔ ขององคก์ารบรหีารสว่นจงัหวดัสำพนู คามโครงการพฒันาตามอานาจหนาที ่
เพื่อเป็นภารแก้ไขป้ญหาความเดือดรัอนไหกันประชาชนไนสันที่ไท้เทิดประโยชน์ต่อประซาซนมากท่ีสุด 
โดยสอดคลองกับความเป็ฉจริงตามสภาพสันที่ เพื่อใหมความเหมาะสมกันป็ญหานละศวามต้องการ 
ของประชาซน โดยถอึปฎบดัติามระเปยีบกระทรวงมหาดไทย วาตว้ยการจดัท า่แผนพฒั นา 
ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ค.๒(ะ๔๘ และแกไ้ขเพืม่เดมิถงึ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๒๒/๑ 
และขอ้ ๒๔ โดยองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู ไดอ้นมุดแิละประกาศไขแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพนู ท้ัง ๒ ฉบับ ไปแล้ว ดังนี้

•๑. แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เหมเดิม 
คร้ังท่ี ๔/๒๔๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ หฤศจภายน ไ !ศ.'๒๔๖๔

๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ส.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔)
เปล ี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๔/๒๔๖๔ ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู  ประกาศ ณ วันท่ี
๓๐ พฤศจกายน พ.ศ.๒๔๖๔

เพือ่ไทก้ารปฏบิติัเปน็ไปตามระเปยีบกระทรวงมหาดไทย 
วาด้วยภารจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง.ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๔๔๘ และแลไ้ขเพิม่เดมิ 
รง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๔๖๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒ ๖/๑ กำหนดไท้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมเดิมหริอ 
เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อ ๒๔ สงิกำหนด “ไทผ้บูรหิารทอ้งถิน่ประภาศใขแ้ผนพฒันา 
ท่ีอนุบัดิแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทัง้แจ้งสภาทอ้งถิน่ คณะกรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบชรุณาภาร 
องคก์ารบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง และประกาศไทป้ระขาขนในทอ้งถิน่ทราบ 
โดยท่ัวกันภา.ย่ไนสิบท้าวันนบแต่วันท่ีประทาศใข้ และโเดประกาศโดยเปีดพอไมนอยกวาสรมสิบรัน” -

ดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำพนู สงิขอแจง้ 
การประกาศไขแ้ผนพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพนู ท้ัง ๒ ฉบับ ดงักลาว เพ ือ่ให ้
สภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสำพนูทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - ทีป่ระชุมสภาได ้ร ับทราบ ประกาศไข้แผนพัฒนา
ทอ้งถิน่ (ห.ศ.๒๔๖๑ -  ๒๔๖๔) เพิม่เดมิ คร้ังที ่ ๔/๒๔๖๔ และเปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี ๔/๒๔๖๔ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพนู แล้วนะครับ

- ต่อไปเปน็ระเปยีบวาระที ่ ๑๑

ระเปียบวาระท่ี ๑๑ เร่ือง การประกาศใข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๔๖๑-
๒๕๖๔) แกไข คร้ังท่ี ๕/๒๔๖๔ ซององค์การบรีหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน



ประธาน-สภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพน ประกาคใขั
แผน พนั ๆห อ้งถ ิน่ (พ .ศ.๒๕าะ>๑ - ๒๕๖๕)' แกไข ครัง้ที ่ ๕/๒๕๖๔' ขององคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวัดลาพน เพีอ่ใหส้ภารับทราบ ซ่ึงรายละเอียดได้ส่งให้สมาซกๆ ทุ.ททานแล้ว

- เชญิทา่นนายกฯ แถลงประกาคใซแผนพัฒนาห้องถ่ิน

นายอนสุรณ ์วงศวรรณ นายกเฮงคก์ารบรหิารสว่นจั̂ ^
- เรยีนประธานสภาองคภ์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำพน

สมาชิกสภา-องค์การน11หารส่วนจั3หวั0ส่า’ชใุเผทัรง เกีย'รดิทุกท่า'14 ■.........................■ .
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ได้ดาเนนการ 

จัดท่าแผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำพน จำนวน ๑  ฉบับ เพี่อแก้ไขข้อผิดพลาดจากการพัมพเอกสาร และเพี่อให้สือดคล้อง 
กบสภาพหนที่การท่างานจริง ดังนั้นเพี่อให้การปฏิบดิงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงกับข้อเท็จจริงบีจจุบัน และเพี่อใข้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจำย 
ประจำปี อาดัยอำนาจตามระเปียบกระทรวงมหาดไทยจำด้วยภารจัดท่านผนพันาองค์กรปกครอง 
ส่วนห้องถ่ิน ห.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพี่มเดิมรง (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไข 
แผนพันๆห้องถิ่นเป ็นอำนาจของผับริหารห ้องถิ่น โดยนวอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน 
ได้อบุมดิและประกาศไข้แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) แก้ไข ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน ประกาศไข้ ณ วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เพีอ่ใหก้ารปฏบิตเปน็ไปตามระเปยีบกระทรวงมหาดไทย
จำด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเดิม 
รง (•ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๖๕ ๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๔ ซึ่งกำหนด “ให้ผับริหารห้องถิ่นประกาศไข้แผนพัฒนา 
ที่อนมัต๊แล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาห้องถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรณาการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกยวข้อง และประกาศให้ประชาซนในห้องถิ่นทราบ 
โดยที่'ว้กัน่ภายในสิบห้าวันนบแต้วันท่ีประกาศโข้และจดประกาศโดย่เจดเผยใมบัอย่กวาส่ามสิบวัน่"

ดงันัน้ องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสำชนุ จงขอแจ้ ง 
การประกาศใชแ้ผนพฒันาหอ้งถิน่(พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้โข คร้ังท่ี ๕/๒๕๖๔ ขององคก์ารบรหิาร 
สว่นจังหวัดลำชนุเพีอ่ใหส้ภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดสำชนุทราบ ต้อไป

ประธานฝภืา'ๆ  - ท ีป่ระชมุสภาไดร้บัทราบ ประกาศไขแ้ผนพฒันา
หอ้งถิน่ (พ.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) แก้ไข คร้ังที ่ ๕/๒๕๖๔ ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัลำชนุ
แล้วนะครับ

- ตอ้ไปเปน็ระเปยีบวาระที ่ ๑๒

ระเบยีบวาระที ่ ๑๒ เร่ึอง การประกาศใช้แผนพัฒนาห้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗.๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



๓ รท

ประธานสภาฯ - ด้วยนายภองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน ประกาศใช้
แผนพ'ฒนาฟ้องล่ิน(พ.ศ:๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลาชุน' เพี่อใฟ้สภารับทราบ 
ซ่ึงรายละเอึยดได้ส่งให้สมาชิกๆ ทุกท่านแล้,ว

- เช^ท่านนายกๆ แถลงประกาศใช้เพนพัฒนาฟ้องล่ิน

นายอนุสรณ์วงค์วรรณ นายกBM การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

•สม:แกสภวอ'งค์ [ท รบ ัพ ใฟ 9น จ ั1ฬ ๗ ;UJ1ฟ ้ธ ร*!!!เท ุก ท ่าน '
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดาเนนการ 

จัดทาแผนพัฒนาฟ้องลิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามโครงการ 
ประสานแผนชององค์กรปกครองส่วนฟ้องล่ิน และโครงการพัฒนาตามอำนาจหน้าที่ เพ่ีอเป็นการ.แกไช 
บีญหาความเดือดรัอนให้กับประซาชนในพื้นที่ให้เกดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด โดยสอดคลอง 
กับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ เพี่อให้มีความเหมาะสมกับบีญหาและความต้องการของประชาชน 
อึกทิ้งใช้เป็นกรอบในการจัดทำงมประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕๖๖ โดยอึอปฎบัติ 
ตามระเบียบคระทรวงมหาดไทย ว่าด ้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องลิ่น 
พ.ศ:๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมอึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ขอ ๑๘ และข้อ ๒๔ โดยองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ได้อนุมัติและประคาสใช้แผนพัฒนาฟ้องลิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๖๕๗๐) ชององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

เพี่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฟ้องลิ่นขององค์กรปกครองส่วนฟ้องลิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกัไ'ขเพิ่มเติม 
อึง (ฉบับท่ี ๓) ห.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๘ แผนพัฒนาฟ้องลิ่น กรณึองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ให้จัดทำหรึอทบทวนให้แล้วเสเจภายในเดือนพฤศจิกายนกอนปีงบประมาณกัดไปและข้อ ๒๔ 
ซึ่งลำหนด “ให้ผู้บริหารฟ้องลิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้วและนำไปปฏิบัติ รวมทั้งนจัง 
สภาฟ้องถิ่น คณะกรรมภารบริหารงานจังหวัดแบบบรณาการองค์การบริหารส่วนจงหวัด อำเภอ 
หน่วยงานที่เลิ่ยวช้อง และประกาศให้ประซาชนในฟ้องลิ่นทราบโดยทั้วกันภา.ยในสิบฟ้าวัน นบแต่ 
วันท่ีประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเป็ดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน,,

ด้งนั้น องค์ภารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จิงขอนจัง 
การประกาศใช้แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนด้งกล่าว เพื่อให้สภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูนทราบ ต่อไป

ประธานสภาๆ - ท ี่ประชุมสภาได้ร ับทราบ ประกาศใช้แผนพัฒนา
ฟ้องล่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน แล้วนะครับ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๓

ระเบียบวาระท่ี ๑๓ เร่ือง การประกาศใช้แผนพัฒนาฟ้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ -
๒๕๗๐) แกไข คน้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ซององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน



ประธานสภาฯ - ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน ประกาศไข้,
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) นกไข•‘กรงที่ ๑/๒๕๖๕ รธงองค์ภารบริหารส่วน
จังหวัดสำชุน เพื่อไท้สภารับทราบ ซึ่งรายละเอียดได้ส่งใท้สมาชกา ทุกท่านแลว

_ -ฟ้ญุท่านนายกฯ แกลงเประภาส,1ชไพนพัฒนาท้องถ่ิน

นา;ยอนส,SSL วงค์วรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน
เรียนประรานสภาองค์ภารบริหารส่วนจังหวัดสำชุน 

สมาf ก ส ืภ ร ด ูง ค ์ภ ๆ ร บ ฺร ีน จ ัi l M ว ช ุ^ เ ท ุก ท ่ว น .  .. ไ.... . ‘ /. '
ด ้วยองค ์การบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดส ำพ น  ได ้จ ัดท ่า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ ก.๒๕๖๖ -  ๖๕๗๐) แก้ไข ครั้งที ่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์ภารบริหารส่วนจังหวัด 
สำชุนจำนวน ๑ ฉบบ เพื่อแก้!ฃปีดำเจนการไท้สอดคก้องก้บการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สำนักงบประมาณ .ตามโครงการฝ็นอุดหนนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ด้งน้ันเพ่ือโฟ้ 
การปฎบัตงานขององค์ภารบริหารส่วนจังหวัดลำชุนเป็นไปอย่างถูกด้อง ตรงกับข้อเท็จจริงป็จจบัน และ 
เพ ื่อ ไข ้เป ็น ก ร อ บ ใน ก าร จ ัด ท ่างบ ป ร ะ ม าณ ร ายจ ่ายป ร ะ จ ำป ี อ าศ ย อ ำน าจ ต าม ร ะ เบ ีย บ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.'ศ.-'๒๕๔๘ และแก้ไข 
เฟ้น'เติมถง (ฉบับที่ ๓) ห.ศ..๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นอานาจฃองผู้บริหารท้องถิ่น โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน ได้อนุมัตและประกาศไข้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ .๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์ภารบริหาร
ส่วนจังหวัดลำชุน ประกาศใข้ ณ วันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เพื่อให้การปฏิบัตเป็นไปตามระเนยบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ห,ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพื่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๔ ซ่ึงกำหนด “ให้ผู้บรีหารท้องถิ่นประกาศใข้แผนพัฒนาท่ีอนุมัติ 
แก้วและนำใปปฎบัติ รวมทั้งแจังสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบชุรณาการ 
องค์การ'บริหารส่วน,จังทุวัด อำเภอ หน่วยงานที่เที่ยวข้อง แระประภาศใท้ประชาชนในท้องถิ่นทรวบ 
โดยทั่วก้นภายในสิบท้าวันนับแต่วันท่ีประกาศใข้ และจดประกาศโดยเจดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน”

ด้งน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน จงฃอแจังการ 
ประกาศไข้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) แก้!ร คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำชุน เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุนทราบ ต่อไป

ประธานสภาฯ - ที่ประชุมสภาได้รับทราบ การประกๆศใข้แผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ-ศ.๒๕๖๖ -  ๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน
แก้วนะครับ

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๔

ระเบียบวาระที่ ๑๔ เร ื่อง ร ายงาน ผ ล ก ารต ิด ต าม แ ล ะ ป ระ เม ิน ผ ล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



ประธานสภาฯ - ควยนายกองค์การบริหารส่วนจงหวัคลำพน ได้เสนอ
รายงานผลการต ิดตามและประเม ินผลแผนพัฒนาองค์การ,บริหารส่วนจังหวัดลำพูน ประจำปี 
งบประมาณ ห,ศ,๒๕๖๔ เพ่ือไห้สภารับทราบ ซ่ีงรายละเอยดใด้ส่งไห้สมาซิกๆ ทุกท่านแล้ว

- เซญท่านนายกๆ แถลงประกาศไซนผนVวัฒนาห้องถ่ิน

.นายอนุสร ณำวงค ์วรรณ ^ายกM ศ ^
เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชกสภาองค์กาพ่ริหาร1ส่วนจังฺหจัด#ไพูนผู้ทรงเทย'รติทุก,ท่า,น
ตามระเป ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจดท ่า 

แผนพัฒนาฃององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.■ ศ.๒๕๔๘ และแกIขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) ห.ศ.๒๕๖๑ 
ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาห้องถิ่น รายงานและเสนอ 
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารห้องถิ่น เพิ่อให้ผู้บริหารห้องถิ่น 
เสนอต่อสภาห้องถ่ิน น้ัน

คณ ะกรรมการต ิดตามและประ‘เม ินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจงหวัดลำชุนได้ประชุม ครั้งที่-๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
มติที่ประชุมเห็นชอบและให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สรุปได้ดังน้ี

๑. การจัดท่าแผนพัฒนาห้องถิ่น (ห.ศ.๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) 
ซององค์การ1บริหารส่วน'จังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ประกาศใข้แผนพัฒนา 
ห้องถ่ิน (พ.ศ.'๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕) ชององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เม่ือวันท่ี ๑๔ รถนายน ๒๕๖๒ 
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาห้องถิ่น และผ่านการปีส่วนร่วมชองประชาชนจากการ 
จัดประซาคมห้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อรับฟ้งปัญหาและความต้องการที่แห้จริงชองประชาซนในพื้นที่ 
ทอนนำมาจัดท่าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงบรรจุใว่ในแผนพัฒนาห้องถ่ินได้อย่างถูกต้องและครบล้วน

๒/ การจัดท่าแผนm รดำ■ ณนงานประจำปีงบประมาณ 
ธ ■ ■ ศ.๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ประกาศไข้ 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ขอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ปีโครงการพัฒนาทั้งส ิ้น ๑๕๓ โครงการ งบประมาณ
ดั้งไว้ ๑๓๓,๓๓๒,๓๖๐.-บาท เบ ก จ ่าย  ๖๗,๔๒๓,๕๓๔.๘๓ บาท ค ิด เป ็น ร ้อยละ ๕๐.๕๗
ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการ ๗๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๑ ะแล้วเส!จ ๕๒ โครงภาร 
อ ย ู่ร ะ ห ว ่า ง ด ำ เน ิน ก า ร  โด ยใต ้ข อ อ น ม 'ิ ต ิก ัน เงน ไ ว ้เบ ก จ ่าย ป ีงบ ป ร ะ ม าณ  พ .ศ .๒๕๖๕ 
จำนวน ๑๙ โครงการ/ไม่ได้ดำเนินการ (ยกเลก) ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๙ จำแนก 
รายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังน้ี

.ยุทธศาสตร์ที่ ๑__ ก ารพ ัฒ น าเศ รษ ^บ น ด ัก ย ภ าพ
๓ ด้าน จุต.สาVLQllU■ เกษตรกร-รม วัฒนธรรม ให้ได้มาตรฐาน โดยแนวคิดศวามยั่งรนและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนา ๑๒ โครงการ งบประมาณดั้งไว้ ๒,๘๘๔,๐๐๐.-บาท ไม่ปีการเปีกจ่ายใน 
ยุทธศาสตร์นี้ ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓



ผลกระท,บในการสำเบนงาน พุบว่า การสำเนินงานโครงการพัฒนาในยุทธศาสตร์บ้ีเฟ้นการส่งเสริมการ 
จัดกิจกรรมm รตลาดและส่งเสริมm รชายสินค้า OTOP สินค้าภูมิป้ญญาท้องถิ่น'โครงการที่สำเนินการ 
สำเร็จตามยฑธสาสตรไ์คแ้ ก โ่ครงการตรวจสอบมาตรฐานภารผสิตสินค้าที่ไค้รับ■ ทรขึ้นทะเบียน 
เป็นส่ิงปงช้ีทางฎรศาสตร์ (GO ไค้มการตรวจสอบมาตรฐานการผลิ.ตสินค้า 61 ของฝปัระกอบการสำไย 
เบ ี้ยวเขียวสำพูน จำนวน ๕ ราย และผ้ท้ระกอบการผ้าไหมยกดอกสำพูน' จำนวน ๑๑ ราย 
โดยผ้ประกอบการทุกรายสามารถผ่านการตรวจสอบและรักษามาตรฐานตามเกณท้สินค้าที่ไค้รับการ 
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภมิศาสตร์ (biographical hdicatonbl) ผ้าไหมยคุดอกสำพูนและสำไย 
เบี้ยวเขียวสำพูนที่ไค้รัฃการ'8*ตฉสากสิฉค้า G1 พบการยกระตบ:ผลม'สิตท้สทรรมถูมบีญญาท้องถิ่น 
และเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ให ้!ค้มาตรฐานเฟ้นที่ยอมรับและสามารถแช่งข้นไค้ในระตับสากล 
เป็นการ*เพี่มผูลค่าให้กับสินค้าผลตกัณฑำองซมซนจังหวัดลำพูน จึงสรัางการซยายตัวหางเศรษฐกิจ 
โนจังหวัดลาพูน อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการท่ีไม่ไค้สำเนินการ ๑๑ โครงการ คดเป็น'รอยละ ๙๑.๖๗ 
มีข้อยภเวันท่ีไม่ลามารถประเมินไค้ จากการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงซองโรดติดตอรายแรงไวรัสโคโรน่า 
2019 (COViD-19) จึงไม่สามารถดำเนินโครงการไค้ตามแผน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคุM aาพขีวิฮm s ชุมซ■ น 
ท้องถิ่นไท้เข้มแข้ง บนรากฐานทนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นและควานยงยืนเซิงนิเวศ โครงการพฒนา 
๘๕ โครงการ งบประมาณตงไวั ๕๕,๙๑๕,๘๖๐.-บาท เบ ีกจ ่าย ๑๑,■ ๖๑๓,๕๑๙.-บาท ผลการ 
สำเนินงาน พบว่า สำเนินการแล้วเสร็จ ๑๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๘๖ การสำเนินโครงการ 
พ ัฒนายุทธศาสตร์บ ี้เฟ ้นภารจัดบริการสาธารณะหลากหลายค้าน โครงการที่ดำเน ินการสำเร็จ 
ตามธุทธศาสตร์ ไค้แก่ โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 
และโครงภารจัางท ี่ปร ีกษาในการสำรวจความพึงพอใจของประชาซนต่อการสำเน ินงานของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ทำให้เกิดการระมความคิดเห็นซองพี่น้องประชาซนและให้ประซาซน 
มีส่วนร่วมในการก่าหนดท้ศหางซองแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง ตลอดจนมีส่วนร่วมไนการตรวจสอบ 
ต ิดตามการสำเน ินโครงการพ ัฒนา ชงมาจากแผนพ ัฒนาท ้องถ ิ่นจาภการระดมความค ิดเห ็น 
และความค้องการซองพี่น้องประซาซบตังกล่าว ว่าไค้ดำเนินการเฟ้นไปตามเป้าหมา,ย'แสะวัตอุประสงค์ 
ซองโครงกวรหรือไม่, โครงการสืน้บสนนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานคิกษาในสังกัดองค์การบริหาร 
ส ่วนจ ังหวัดสำพ ูนและโครงการจัดท ้าแผนการค ิกษาฃององค ์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน 
และประสานแผนการคิกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน และโครงการสนับสนน 
ทุนการคิกษาและใท้ความซ่วยเหลอน้กเรียน เป็นการกระจายโอกาสทางการคิกษานก่น้กเรียบ 
ท ี่ขาดโอกาสผ ่าน การจ ัดการค ิกษ า ของสถานคิกษาฃององค ์การบรีหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน 
เฟ้นการส่งเสริมคุณภาพการจัดการคิกษาให้เฟ้นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงศกษาธิการกำหนด 
ท ั้งหมดเพ ี่อเป ็นการประกันความยั่งยืนในการส่งเสริมและสนับสบุนการจัดการคิกษาห้องถิ่น 
ในจังหวัดลำพูน โครงการจัดหาชุดตรวจหาสารเสพติดแก่ชุมชน ในการสุ่มตรวจหาผู้ติคยาเสพติด 
เซงรุก สามารถลดป้ญหาสังคม/ชุมซนจากค้นเหตุยาเสพติด ท้าไท้ประซาซนและสังคมเกดภูมีค้านทาน 
ปีญหาต่าง  ๆ ที่เก ิดชี้บในสังคมและสร้างความตระหนักร้ถงโทษกัยฃองยาเสพติด.ท้าให้สังคม 
เกิดความปลอดภยและร่วมมอช่วยกันสร้างมาตรการแกั!ฃบีญหายาเสพติดในชุมซน, โครงการจัดงาน



ประเวณีปีใหม่เมืองสำพน เป็นการส่งเสริมงานประเพณีท้องถิ่นล้านนาในจังทวดลำพน อย่างไรก็ตาม 
สํๆหรับโครงการที่ไมใล้สำเนนf1าร ๖๙ โดรงทาร •ค'ดเปีนรอยละ ๘๑:๑๘ มืข้ออกเว้นที่ไม่สามารถ 
ประเมินไดจากการแพร่ระนาดอย่างรุนนรงของโรคตดต่อว้าอแรง ไวว้สโคโรน่า 2012 (COVID-19)
จ ง ! า ผ ษ ท ^ น ___.. . _ , . 1. , ,

ย่หธฟืาสตร่ท่ีโ!■ อารพฒนาฝังฒองแสะโครงสรางพนฐาน
เชื่อมกลุ่มจังหว้ดเพื่อรองรับการพัฒนาเปีรงในอนาคตโครงการพัฒนา๕๖ โครงทารงบประมาณ
ต้ังไว้ ๗£,£■ ๘๖5๔6 o .-m ห 'เปีภจ่าย « , ๘ ๑ 0 , 0 ๑ « ๓  บาท■ ผลการสำเปีนงานหปว่ๆ สำเป็นการ 
๔๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๓ โดยแล้วเสร็จในปีงบประมาณ จำนวน ๓๔ โครงการ 
และอย่ระหว่างสำเป็นการ โดยไล้ขออนุม ิ? กันเงินไว้ฟ้กจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๖๔๖๔ จำนวน 
๑๙ โครงการ ในการสำเป็นโครงการพัฒนาตามชุทธศาสตร่นั้ ทั้งหมดเป็นการจัดบริการสาธารณะ 
ล้านโครงสว้างพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารญปการ ก ่อสร้าง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน 
และคลองส่งป้า ผลกระทบในการสำเป ็นงาบพบว่า ถนนและสะพานที่สำเป ็นการแล้วเสร็จ 
เป็นการพัฒนาระบบรนส่งเพื่อเชื่อมโยงการเดนทางระหว่างชุมขน และเป็นการพัฒนาเชื่อมโยง 
ระบบขนส่ง;การล้า (ระบบโลจัสติกส์) เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับชุมขนเมืองใท้มืการขยายล้วเมือง 
อย่างยั่งยน โดอการวางระบบฝังเมืองอย่าง.เป็นระบบ การก่อสร้างคลองส่งป้าเป็นปิจจัยสำคัญ 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการป้าเพ ื่อการอุปโภคและบริโภคในชุมชน เพื่อตอบสนอง 
ความ ต ้องการภ าคก ารผ ล ิต  เกบตรและอ ุตสาห กรรม ในส ่วนโครงการท ี่ไม'ไต้สำเป ็นการ 
จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๗ เนื่องจากพื้นที่ดำเป็นโครงการเป็นพื้นที่พับช้อนกบ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ'น จังยกเลิกโครงการไป

ด ัง น ั้น เพ ื่อ ก า ร ป ฏ ิบ ัต ิไ ห เป ็น ไ ป ต า ม ร ะ เป ีย บ  
^ระทรวงมหาดไทยว่าต้วยก^รจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น•พ;ศ';๖๔๔๘-และแล้ไข
เพื่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๖๔๖๑ ข้อ ๓๐ (๔) จังขอรายงานพลการติดตามและประเมินผลแพนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนจังหว้ดสำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๔๖๔ ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำพูนใดัรับทราบต่อไป

ประธานสภาฯ - ท ี่ประชุมสภาไต้รับทราบ รายงานผลการต ิดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหว้ดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๔๖๔
แล้วนะครับ

- ต่อไปเป็นระเปียบวาระท่ี ๑๔

ระเปียบวาระที่ ๑๔ ญัตติ ฃอความเห็นชอบให้ฟาร้านค้าบนสะพานช้วมง
โดยไฝต้องท้าการประยูล



'ชระรานล,กๆฯ - เนื่อง.ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน -
ได ้เสนอญ ัตต ิด ้วยวาจา เรื่อง ขอความเห ็นชอนให ้ฟารานส ัาบนสะพานรัวมงโดยไม ่ด ้องทำ 
การประม ูล ซ ็่งผมได ้พจารณาแส ัวเห ็นวาเป ็นd องท ี่มความจำเป ็นและเพ ิ่อประโยชน ์ชอง  
อ ง ด ้ภ จ รบริหาร'ส่■ รนจังหว ัด สํๆ-ช ุน จ ืง-อน ุญ ๆตให ้เ'ส-นอ ญ"ต-ติ-' ด ้ง ก ส ่ๆ ว ด ้ว อ ว ๆ จ “ๆ  
น ล ะ ไ ด ้บ ร ร จ ุเข ้า ร ะ เบ ีย บ ว าร ะ ก า ร ป ร ะ ช ุม  ตามข้อ ๓๘ วรรค ๔ (๖) แ ล ะ วรรค ๖ 
ช อ งระเบ ียบ ก ระท รวงม ห าด ไท ย วาด ้วย ข ้อ บ ังด ้บ ก ารป ระช ุม ส ภ าท ้อ งถ ิ่น พ .ศ . ๖๕ ๔๗  
แกไชเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๖๔๔๔ ...................................

- เซญ,ท่าน1นายกๆ แถลงญัตติ ครบ

นายอมูสรณ์ วงค์วรรณ■  น!ยถMfiflาร■ บูรหารส่วนจังหวัดสำพูน
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ในระเบ ียบวาระน ี้ชอมอบ ให ้ท่านวิร ัย  บุญอดมพร 

รองนายภองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน เป็นผู้อานคำแถลงญัตติครับ

ประรานสภาฯ - เชิญท่านวิรัย ครับ

นาย1วิ1รัย บุญอุดมพร.■ ■ รอ..งนายกองค์ก!รมรห!รส่วน!งหวัM ๆพูน
-เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผมนายวิร ัย บุญอุดมพร 
รองนายทองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
สำชุน ใหอ้่านคำแถลงญัตตใินระเบียบวาระที่ ๑๕ เร่ือง ญัตติจอความเห็นชอบให้เช่าร้านค้าบนสะพาน 
รัวมงโดยไม่ต้องท่าการประมูล ด้งนี้

ด้วยองค์ภารบริหารส่วนจังหวัดสำพูนได้ท่าทารก,อสร้าง 
สะพานรัวบุงหน้าวัดพระธาตุหริภญรัยวรวิหาร แล้วเสร็จในปี พ.ศ.๖๔๔๕โดยมีวัตอุประสงค์สำคัญคอ 
เพื่อใหซ้าวน้านใข้เดินสัญจรไปมานละเป็นอาคารสำหรับขายสินค ัา เภษฅรและผลตภัณฑ์ชุมชน 
ในจังหวัดลำพูน เพื่อม่งหมายช่วยเหลือชาวน้าน หริอเกษตรกรที่มีรายได้น้อยมีอาชีพค้าขาย มีรายได้ 
ช่วยเหลือครอบครว และจัดให้เป็นตลาดขายสินด้าของชุมชนบริการน้กท่องเที่ยว เป็นการส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูนในระยะยาว โดยมีไต้ม่งหารายไต้แต่อย่างใด

ในระยะเริ่มแรก จัดหาผู้สนใจมาร้วมค้าขายค์อนข้าง 
ยากลำบาก และได้จัดหาโดยไค้รับดวามร่วมมือจาทชาวน้านและเกษตรกร มาร่วมค้าขายจนครบ 
จัานวน ๕๔ ราย โดยผู้ร่วมโครงการจะด้องหาสินค้าค้านเกษตรและผลตภัณฑ์ของจังหวัดลำพูนเท่านี้น 
มาจำหน่ายบนสะพานแห่งนี้ ผู้ชายทุกรายต้องช่วยกันชำระค่านี้า ค่าไฟฟ้า และค่าทำความสะอาด 
โดยติดค่าเช่าเดือนละ ๔๐๐ บาท ส่วนที่เหลือก็ให้เป็นรายไต้เข้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



ตั้งแส่บัดนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งถงบีจจุบันในปี ท.ศ.๒๕๖๕ องค์การบรหารส่วนจังหวัดลำชุนได้ทำการ 
ปรับส่าเช่าพนที่ค้าขายขึ้นดามลำดับ เป็นเดีอนลํะ ๑,๕o o .•‘บาท ลำหรบการจัดหาสลประโยชน ์
บนสะพานข'วมูงดังกล,าว ต ั้งแส ่เร ิ่มแรกองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดล ํๆช ุนไม ่ได ้น ่าระเบ ียบ  

- ’ ภระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององศm์ ปกครองส่วนฟ้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๓' 
มาบังดับใช้แส่ประการใด

จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๖๒ เกิดโรคระบาดไวรัสโคโรปา*!?
สถานการณ ์ด ้านเสรนฐกิจการค้าชาอ การฟ้องเท ี่ยวนีป็ญหทซบ'เขาทรุ-ดหนก และในป็จจุบันปี 
พ..ส.๒๔๖๔ สถาการณ์ก็ยังคงไม่ดีขึ้นและยังไมม่ีท่าทีว่าจะดีขึ้นได เ้ม่ือใด ผู้ชายสินคาบนสะพานข'วมูง 
ประสบป็ญหาอย่างรุนแรง บางรายไม่ได้ชาย บางรายด้องหยุดกิจการไปบัางเป็นเวลานานร่วม ๓ ปี 
แส่ผู้ชายทุกรายก็ยังคงด้ินรนต่อสู้ส่อไป

ส่อมาในปี พ.ส.๒๔๖๔ จังหวัดลำชุนได้มค์าสงจังหวัด 
ท่ี ๑๐๗๙/๒๔๖๔ แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์ล ินขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดลำชุน เมื่อวันท่ี ๒๓ มิถนายน ๒๔๖๔ คณะกรรมภารๆ ดังกล่าวได้ทำการประซม 
มีมดีฑวหนดอัตราส่าเช่าขึ้นตํ่านส่ละล๊อคบนสะพานช้วบุงเป็น ๑,๔๐๐.* บาทส่อเดีอน โดยไม่รวมส่าน้ัา 
ส ่าไฟฟ้าและส่าทำความสะอาด และกำหนดไหปรับจ ัดราส ่าเช ่าให ป้รบขึ้นทุกปีตามที่กาหนด 
พร ้อมใฟ ้กำหนดหล ักเกณ ศ ์การเช ่า การส ่อส ัญญาเช ่า ส ิทธิประโยชน์ไห้ลับองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำชุน

ตามระเบ ียบกระทรวงมหาดไทยว ่าด ้วยการจ ัดหา
ประโยซ'น์ในทรัพย์สินชององค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น พ.ส.๒๔๔๓ ขอ ๖  ระบุว่าการไห้เช่า
อสังหาริมทรัพย์ชององค์กรปกครองส่วนฟ้องถิ่นไห้ดำเนินการโดยวิธีประมูล หากมีดวามจาเป็น 
หร ิอ เพ ื่อประโยชน ์ชองหางราชการ ให้ผ ู้บริหารห้องถิ่นเสนอสภาฟ้องถิ่นให้.ความเห็นซอบ 
ดำเนินการเป็นอย่างอื่นโดยไม่ต้องดำเนินการประมูลก็ได้ น้ังน้ีเท่าท่ีไม่ชดหริอแยังลับกฎหมาย

ด ัง น ั้น .ก า ร ให ้เช ่า อ า ค า ร ส ะ พ า น ข 'ว ม ง แ ห ่ง น ี ้
องศ์ภารบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีความประสงค์ จะไม่ดำเนินการโดยวิธีประมูล โดยจะขอดำเนินการ 
โดยวิธ ีเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพ'สตุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๔๖๐ ด้วยมีความจำเป็น ดังส่อไปนี้

๑. วัดอุประสงค์การสร้างสะพานช้วมง เพื่อให้เป็น 
สถานที่จำหน่ายส ินค้าการเกษตรและผลิตภณ1ค์ลินค้าชุมซนของจังหวัดลำชุน โดยไห้ซาวบ้าน 
หริอเกษตรกรผู้มีรายได้นอยมาคาขาย จะได้มีรายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว และเป็นการสร้างตลาด 
ไหภาคเกษตรและชุมชนได้มีโอกาสขายสินด้าได้มากขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำชุนมีได้ม‘งหวังเพื่อการหารายได้แส่ประการใด เพราะต้องการช่วยเหลือประซาซนและชุมชน 
เป็นลำดัญ



๒. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดส่าหน 
นักท่องเที่ยวจะได้มาซื้อสินด้าเภพรนละผลิตภัณฑจากชุมซบในราคาเป็นธรรมไม่แหง ไม่ถูกขูดรีดราคา 
จะได้ของดีราคาถูภ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี เป็นการส่งเสริมการท่อHที่อวของจังหวัดส่าพูนให้ยงรน
ส่อไป

๓. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรสโ-ศวด-!'9 ใน - 
บีจจุบันยังคงรุนแรงหนักหน่วง ผู้ประกอบภารริานคา การลงทุน การท่องเที่ยวมืบีญหาไม่ดีซื้น บรรดา 
ผู้ชายสินค้าบนสะพานบัวมงกิประสบปึญหาเซินเดียวลัน สมควรได้ร ับการช่วยเหลอบรรเทา 
เท่าที่จะทาได้

๔. บรรดาผู้ขายสินค้าบนสะm นบัวมูง จำนวน ๔๔ ราย 
เป็นรายเนดิมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดส่าชุน ได้ขอความร่วมมือให้มาร่วมชายสินค้าตงแส่เริ่มแรก 
โครงการและได้ชายสินด้าเรื่อยมาจนลงทุกวันนี้ อื่งเป็นผู้มืราอใด้นัอยตามวัดอุประสงค์ของโครงการ 
ด้งกล่าว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เก็บส่าเข่าจากผู้ขายสินค้าตลอดมา ไม่ได้บอกเลิกการ 
ขายแส่อย่างใดผู้ขายสินค้ายังคงขายสินด้าอยู,ตลอดจบทุกวันน้ี

จึงขอเสนอไห้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่าพูน
พิจารณาให้ความ.เห็นชอบส่อไป

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกท่านใดจะอภปราย หรอ,ไม่
- ถ ้า 1ไม่มี ส ่อ ไ ป จ ะ เป ็น ก าร ล งม ต ิก อ น จ ะ ล งม ต ิ 

ขอให้เสชานการสภาๆ นับองค์ประชุมด้วยครับ
- มีสมาซิก ๒๔ คน รอว่าครบองค์ประชุม
- สมาซิกท่านใด เห็นชอบ ให ้ฟาร ้านด ้าบนสะพาน 

บัวมงโด'ยไม่ตองทำการประมล ตามที่ท่านนายกฯ เสนอโปรดยกมือ ๒๑ เสียง
- สมาซิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้เช ่าร้านด้าบบสะพาน 

บัวมูงโดยไม่ต้องทำการประมูล ตามที่ท่านนายกฯ เสนอโปรดยกมือ - เสียง
ผลการลงมติ

- เห็นชอบ ๒๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๓ คน
- ส่อไปเป็นระเบียบวาระท่ี ๑๖

ระเบียบวาระที่ ๑๖ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฝึภา - วาระอื่น  ๆ มืสมาซิกท่านใดจะอภปรายหรือไม่ -
- เซิญท่านอดุลย่ ครับ



นายอดุลย มโนรมย์4 น - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจงหวัดสำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกทำน กระผม นายอดุลย มโนรมย์ชื่น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอลี้

ว ัน น ี้ฃ ออน _ญ าตแจ ้งป ีก เห าฝากพ ่าน ป ระธาน ก ี^ 
พ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน ด้วยพื้นที่หมู่ ๒๑ กบหมู่ ๘ 'ตาบลนาทราย อำเภอลี้ 
จ ังหวัดลำชุน เป็นหมู่บ้านบนที่สูงมีป้ญหาไม่สามารถหาแหล่งนี้าได้ ตอนนี้เกีดป้ญหากับระบบ 
นั้าประปาและได้แล้ไขป็ญหาดั้งแค่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ก็ยงไม่สามารถนกีไขได้ ผมจงขอฝากพ่าน
■ ประธานสภาฟาน!ปรงพ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน หริ-อทางเจ้าหบ้าท่ีผูเ้กี่ยวข้องชิวยฟง 
ดำเนิน1โครงการนี้โดยเริว ไม่อย่างน ั้นแล้วที่บ้องประชาซนจะได้รบความเดือดร้อน ยิ่งหากล่วง 
เข้าช่วงเสือนมนาคม แล้วจะยิ่งได้ร ้บความเดือดร้อนอย่างยิ่ง หงน้ีประชากรในตาบลนาทราย 
มีจำนวนประซากรทั้งสิ้นประมาณ ๓,๔๐๐ ควัวเรือน เป็นพื้นที่ที่ม ีประซากรอยู่.เยอะมาก
แค่มีแหล่งนั้าประปาเที่ยงแพ่งเตยว ทำให้ทำให้เกีดป็ญหาการใข้นั้าอย่างมาก ผมมีดวามมั่นใจว่า 
หานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะได้กรุณาแก้ไขปีญหาให้ที่บ้องในพื้นที่เพราะว่า 
ได้วับความเดือดร้อนกันจริงๆ ผมออกพื้นท่ีทุกวันท่ีบ้องประซาชนในพื้นที่ก็ได้สอบถามผมโดยตลอดว่า 
พ่าน สจ. ทำงานมาปีหนึ่งแล้วทำไมป้ญหานํ้าประปายังไมใด้รับการแก้ไข ผมได้ไปติดตามโครงการ 
ท่ีทาง อบต. เสนอเข้ามาหลายครั้งแค่ก็ยังเทมีอนเติม ผมก็ขอฝากพ่านประธานสภาๆ ฝานถงท่านนายก 
พ่านผู้อำนวยการกองช่าง ล้าเราไม่ดำเนินการแล้ไขป้ญหาที่บ้องประชาชนกจ็ะได้รับความเดือดร้อน 
ไม่มีแหล่งนี้ากีนน้ําใข้ชอฝากทางเจัาหน้าที่ ผู้บริหารช่วยดำเนินการแล้ไขปีญหาให้ที่บ้อง ตำบลนาทราย 
ด้วยครับ ฃอบ คุณควับ

ประธานสภาฯ - เชิญพ่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายก&m m 1รนริm ๘ ว นจังหวัดลำพู,น
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ฒาชิภสภาองค์กาYบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียร-ติทภพ่าน
ประเด็นนี้ขอให้ทางกองช่างได้ชี้แจงให้หางสมาชิกสภา 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้วับทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธาน'สิภๆๆ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นวยm m ■ อ่อนน้อม ผู้อำนวยการกองช่าง
ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงในเรื่องโครงการขุดเจาะปอนี้า 

บาดาลในพื้นที่ หมู่ท่ี ๘ และหมู่ท่ี ๒๑ ตำบลนาทราย โครงการนี้ทางกองช่างได้ดำเนินการจัดชี้อวัสด 
อุปกรณ์เรียบร้อยหมดแล้วนะครับ และใด้มีกำหนดการออกปฏบ้ติการในกัปคาหนี้ แค่เนึ่องจากว่า 
ได ้ม ีการปร ับในส ่วนของราคาน ํ้าบ ้น ทำให ้คณ ะผ ู้บร ิห ารให ้แก ้ไขในส ่วน ของราคาน ํ้าบ ้น  
ท่ีใซในการดำเนินการ ทำให้ด้องปรับในส่วนของโครงการชื่ง้ตอนนี้ได้เสนอให้ทางผู้บริหารเพ่ือฟ้จารณา 
อนม่ตนล้วนะครับ คาดว่าจะออกปฎิบตการได้ในกัปดาห้หบ้าขอนำเริยนชี้แจง ขอบคุณครับ



๔๒

ประรานลภาฯ - ท่านนายกๆ จะช้ีแจงเพมเติมหรอไม่ เชิญครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์ว!รณ นายกองค์การบริหารล้วนจ,งv iA f c f f l
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจ้งหวดลำชุบ 

" ส์พ้'ใชิกสภ้1องค์กํ’1 ร ป ร ิห า ร ิส ่ว น จ ง 'ห ว ด ล ํ'ง ^ ต ฺช ุก ่ท ่า ร ิ] ”"
ผมเองก็ไต้ติดตามดูอยู่น ํะครับ แต่เน ื่องจากว่าบ ่อน ี้ 

เป็นบ่อลทต้องใช้ท่อสนตนเลสตามระเบียบใหม่ ของกรมทรัพยากรนี้าบาดาล เพราะว่าในระดับของบ่อ 
ที่ม ี?!วามลถมาทหากใช้ท่อธรรมคาก็จะเกิดทารยุ้บอ'เช้าฟางฟ้าพถู.ลนี้าไม่เฉ;ซ!มเรสธ็จะแยหาย 
ไม่สามารลนำกลบชี้นมาได้อก ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็ได้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
เรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกปฐบัติชุดเจาะต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านอดุลย์ ครับ

นายอดุลย์ มโนรมย์ชื่น - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัคลำพูน
•สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายอดุลย มโนรมยซึ่น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๔ อาเภอลี้

ต ้องขอขอบคุณทางท่านนายกองค์การบริหารส่วน 
จ ังหว ัดลำพ ูน ท ่านปล ัดองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังห ว ัดลำพ ูน  และท ่าน ผ ู้อำน วยการกองช ้าง 
ที่แจังรายละเอียดให้ทราบ ฟ้าให้ผมสบายใจเพราะว่าตอนนี้มีปีญหาไต้รับความเดือดร้อนอย่างมาก 
ไม่มีนี้าอุปโภคบริโภค ผมก็ขอฝาภทางเจัาหุบ้าที่เรื่องการประสานงานร้สิกว่าจะเป็นไป■ อย่างส่าช้า 
ซาวบ้านก็จะมาโจมติทางสมาชิกสภาฯ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนไต้ ว่าการประสานงานโม่ดี 
บีญหาไมใต้รับการแก็ไขก็จะฟ้าให้เสิยภาพพจนํขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และทางสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในพ้ืนท่ี ขอฝากท่านประธานผ่านลงท่านนายกครับ ขอบคุณครับ

ประรานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะอภ็ปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
เชิญท่านิ สิบสวรรค์ ครบ

นายสบสวรรค์ เก,งสีาริกรรณ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายสิบสวรรค์ เก่งสาริกรรณ์ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๘ อำเภอเมือง

ขอนำเรียนบีญหาเขตตำบลบ้านแบีน ตำบลเหมืองชี้ 
และตำบลหนองหนาม มืปึญหาในเรื่องของถนนถ่ายโอนที่ ๑ ๐ ๑ ๑  ขององค์การบริหาร'ส่วน 
จังหวัดลำพูน เนื่องจากช้วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อประมาณ ๒ ครั้งที่ผ่านมา ตั้งแต่เช้าเดือนมกราคม 
เช ้ามาก ็ม ืพาย ุฝนฟ ้าคะนองฟ ้าให ้ประสบบ ีญ หา กิ่งไม้บริเวณถนนที่เป ็นถนนถ่ายโอนของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตกใส่หลังคาบ้านเรือนซึ่งผมไต้รับการร้องเรียนจากทางหลวง 
และพีน่้องประซาซน บ้านหนองเรีอ ตำบลหนองหนาม ซึ่งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองหนาม ก็อยากให้ทางกองช้างหรือผู้เกิ่ยวช้อง ใต ้ดูแลในส่วนนี้ เพราะว่าตั้งแต่ผมเช้ามาเป็น



สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน ทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ก็แจงว้าถนนสาย ๑๐๑๑  
ขององค์การบริหารส่วนวังหวัดสำพูนปี มต้นไม้สูงและจะรปีญหาในส่วนนี้ตลอด เลยอยากซอหารือ 
ไปอังฟ้ายบรืหารว้าในส่วนของลนนถาฟ้อนขององค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูนน้ัน จะรแนวทางแก็ไข 
% หาใหที่น ้องประชาชนไต้อย่างไร เราจะปีนน;รหางในการดูแลในเรื่,องของต้นไม้วัชฟัขหรือ, 
ส์งกีดขวางอย่างไรและในเรืองของแสงสว่างที่บางจุดบางที่อังไม่เทียงพอในครั้งหบ้าผมก็จะไต้บ้าเรียน 
ท่านนายกเป็นการต่อไปในเรืองของป็ญหาในพื้นที่ เรืองที่ ๒ ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
หนองหนาม ท่านณฐวฟ้ อุป*ระโจง ไต ้ฝากขอบคุณหางฝ ่ายบริหาร ท่านอนสรณ์ วงค์วรรณ 
นายกองค์การบริหารส่ว้นวังหวัดสํ^น้ไรืองขอ^วามอนเค่ราะหยางมะดอ่ย ซึ่งวันน้ีท่างองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองหนามไต้บ้ารถมารบเป็นจำนวน ๑ คิว เพื้อที่จะบ้าไปปรบถนนที่เป็นหลุมเป็นปอ 
เพื่อให้พื่บ้องประชาชนไต้สัญจรครับ ขอขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนวังหวัคสำพูน 
ท่า'นอนสรณ์ วงค์วรรณ มา ณ ท่ีน้ีต้วยครับ ชอบคุณครับ

ประรานสิภาฯ - เขญท่านนายก ครับ

นายอนสรฝวงค์วรรณนายก[อ
- เรืยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชกสภาองค์การบริหารส่วนวังหวัดลาพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ฃอแวังว้าตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน 

ไต ้ทำการว ัดช ื้อ•เครื่องว ักรในการตำเน ินการต ้ดแต ่งกงไม ้ รวมทั้งรถกระเซาตัดแต่งกงไม้ซ ึ่ง 
ทางองค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน ก็ไต้ตำเน ินการวัดชื้อมาใหม่อักหนี้งคน เนื่องจากถนน 
ในความรับผดชอบชององค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูนนั้น ปีหลายสายส่วนมากก็ปีต้นไม้เยอะ 
และในโอกาสต่อไปก็จะปีการแต่งตั้งผู้ร ับผดชอบชื้นมาเพื่อตำเนินการในเรืองนี้โดยเฉพาะและ 
เร่งดำเนินการใฟ้เริยบรัออครับ ขอบคุณครับ

- ปีสมาซกท่านใaจะอรปรายเพื่มเติมหรือไม่ - ........
- เชิญท่านบุญเลค ครับ

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายบุญเลส อินบุรี สมาชิก 
สภาองค์การบรีหารส่วนวังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอปาชวง

เป็นเรื่องสืบเนื่องจากห่านอคุลย์ มโนรมยซ่ืน และเป็น 
เรืองใหญ่ต้วยนะครับ ๓ ยวกบโครงการขดเจาะบ่อนั้าบาดาล ซึ่งเครื่องจักรอุดเจาะนํ้าบาดาลนั้น 
ไต้ทำการวัดชื้อมาตั้งแต่สม้ยท่านนายกองค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูนสม้ยก่อน มา'จนถึงสมัย1ปึจจุ1บัน 
นี้ระยะเวลาประมาณ ๘-๑๐ ปี ก็ปีป็ญหาเรืองการอุดเจาะบ่อนั้าบาดาลเป็นป็ญหาที่นก!ม่ตก
วันนี้ผมก็อยากเป็นต้วแทนพื่บ้องประขาซน เป็นตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
1พ ื่อหารือท ่านประธานสภาผ่านถึงท ่านนายก ฝ ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนวังหวัดลำพูน

ประธานสิภวฯ

A  C k



ตลอดจนเจ ้าหน ัาท ี่ผ ู้ร ับผ ิดชอบ เพ ื่อเป ็นภาพ ส ักษณ ์ฝ ่ายบร ิหารภาพ ลทษณ ์ฟ ้ายเจ ้าหน ้าท ี่ 
และสมาชิกสภาต้ว่ย เพรา■ ะไปหาเสียงมาว่าจรงใจรบใน้ปร^ชาซน แตการปฎน้ตเกี่ยวกับการขดเจาะ 
บ่อนั้าบาดาลนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ ขอใช้คำว่าไม่ประสบผลสำเร็จ ผมซออนุญาตยกตัวอปางขั้นตอน 
เกี่ยวกับภารชุดm ะบ่อนั้าบาดาลในพื้นที่ตามขั้นตอนซองการขอรันการสนับสนุน•การพเจาะ 
บ่อน ั้าบาดาลจากองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน เผ ื่อทำนสมาชิกบางท ่านอาจยงไม ่ทราบ  
ก็คอทาง กำนัน ผู้ใหญ่นาน จะส่งเรื่องมาย'งองคํกรปกครองส่วนท้องกี่น เพื่อดำเนินการส่งเรื่องดร 
มาย ังองค ์การบร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัดลาพ ูน  โดยเ-อทสารก็จะปร-ะกอบตัวยหนังสือประซๆศ■ ม 
รายซ่ือผู้ไตัรบผลประโยชน้ ใบอนุญาตชุดเจาะปอนั้าบาดาล สำเนาโฉนดท่ี'ดน พื้นที่ต้องเป็นที่สาธารณะ 
ตามรายล-ะเอียดช้อกำหนด ทางองค์การบริหารส่วนจังหวดลำพูน ก็จะดำเนินการตรวจสอบไอทสาร 
ท้าถูกต้องครบท้วนก็จะอนุมัติ ใท้ไจ้าทนัาที่ออกพื้นที่สำรวจภายใน ๗ วัน เพื่อประมาณการงบประมาณ 
และก็จะเช้าสํกระบวนการชุดเจาะ อมนี้เป็นกรณีที่11ม่มีป้ญ,หาแต่ถ้าเป็นกรณีที่-พบ1ป็ญหาเอกสาร 
ไม่สมบูรณ์ทางเจ้าหนัาที่รององ.ค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน ก็จะส่งเรื่องไปยังองค์กรปอดรอง 
ส่วนท้องลนว่าติดป็ญหาตรงไหน เพื่อส่งเรื่องด่อใหนตละหมูบานจัดการเรื่องเอภ'สารนั้นให้ถูก-ต้อง 
ซ่ืงก็ไป็นข้ันตอนท่ีดูแล’วถูกต้อง แด่ในแนวปฎินัตนั้นพื้นที่อ่ืนอาจไม่ประสบปิญหา แด่ในพื้นที่รองผมนั้น 
มีนิญหามาก ตั้งแด่สมัยท่านนายกสมยก่อนชุดไต้ ๓ ปอ จากทั้งหมด ๑๐ กว่าหมู่บานป็ญหาเก็ดขั้น 
เยอะ ทั้งที่เรามเครื่องชุดเจาะบ่อนํ้าบาดาลหลาอเครื่องและรเครื่องวัดระตับนั้า ว่าตรงไหนนํ้าเยอะ 
ตรงไหนนํ้านัอยตัวอปาง เซน ดำบลนครเจดีย์ทำการเจาะบ่อบาดาลขนาดหกนิ้วบ่อเกษตร ใช้ซัมเมส 
แรงคร่ืงไปดูดน้ีาก็ทำให้ดูดไม่ข้ัน ขนาดสวนเกษตรกรทำการเจาะซนาดสามนิ้วซาวเกษตรกรก็ใช้ซัมเมิส 
ขนาดอย่างนัอยสองแรงขนาดแรงครื่งก็คงดูดนั้าไม่ขั้น ในส่วนนี้เป็นการสะท้อนนิญหานะครับ 
เราจะต้องให้สอดคล้องกัน เม่ือเรามีเครื่องวัคระดับน้ําแล้วทำไมไม่ตรวจวัดว่า ที่!หนนิ้าเยอะก็เจาะที่นิ้น 
ในปีงบประมาณที่ผ่านมานี้ก็มพื่น้องประซาซนนำโดย 'กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ไต้มาหานายกๆ-ประมาณ 
หนงปีผ่านมา'แล้ว จนถึงนิจจุบนนี้ก ็ย ังไมส่ามารถดำเน ินการช ุดเจาะไต ้แม ้แด ่บ ่อเด ียว เซนที ่
บ้านแม่อาวไตร้ับอนุมัติชุดเจาะจำนวน ๑ บ่อ คำสังปฎิบ้ติงานจำนวน ๖ ๐  วันหำการผมก็เห็นว่า 
เป็นจำนวนวันทำการที่เยอะ ก็อาจจจะลดจำนวนวันทำการลงมาไต้บ้าง หรออาจจะชุดเจาะบ่อนํ้า 
บาดาลในพ้ืนท่ีใกล้เดียงกันไต้หรือไม่ จะไต้!ม่ต้องออกคำส่งโยกย้ายเครื่องจักรไปมา ผมเองไต้มีโอกาส 
ไปดูการทำงานปรากฏว่าการชุดเจาะ ซื่งผมไต้เช้าไปดูการทำงานประมาณส์ค?ง ซึ่งดูแล้วทั้งที ่
ไมใช่พื้นที่ยากที่จะชุดเจาะ แด่ก็ชุดเจาะบ่อนั้าบาดาลไม่สำเร็จผมมีความเห็นว่าเราน่าจะมีวธีการแก!ข 
ปร ับปร ุงกระบวนการให ้ม ีประส ิทธภาพยงข ั้น  เพ ราะท ้าไป แล ้วม ีน ิญ ห าช ุด เจาะไม ่สำเร ็จ  
พื่บ้องประซาซนก็จะตำหนิไต้ว่าทำแล้วไม่สำเร็จ ทั้งนี้ผมไต้ตั้งช้อสังเกตว่าในการปฎิบติงานนั้น 
บ ุค ล าก รข อ งอ งค ์ก าร บ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ส ำพ ูน เอ ง  ม ีความ เซ ื่ยวซ าญ เฟ ิยงพ อห ร ือไม  ่
มีประสบการณ ์ในการช ุดเจาะบ ่อยไหม ซ ึ่งท ี่ผ ่านมานั้นทางกองช่างก็ไต้ม ีการเปลี่ยนบุคลากร



เกี่ยวทับโครงการรุดเจาะบ่อนั้าบาดาลนี้หลายครั้ง m n ต้องมาหาจุดที่เป็นปัญหาแล้วก็ทำการแกํไข 
หากย้อนดูล้ถึติที่ผ่านมา ตั้งแต่จัดซื้อเครื่องชุดเจาะบ่อนั้าบา'ดาลมานั้น เราไต้ทำการรุดเจาะสำเร็จ 
ไต้กี่บ่อ คุ้มค่าทับงบประมาณที่จัคซื้อไปหรือไม่ ขอฝ่ากล้อบถามทำนประธานสภาถึงท่านนายก 
พี่น้องประขาซนฝากสอบถามมา ๖ ประเด็นคือ ประเด็นแรก กรณีตำบลเฟอาวที่รุดเจาะไม่สำเร็จทาง 
องค์การบรืหารส่วนจังหวัดสำชุน จะมีคำส่ังให้ดำเน้นการรุดเจาะใหม่หรือไม่ ประเด็นที่สองท่ีทางกำน้น 
ผู้ใหญ่บ้าน เขามาขอความช่วยเหลอจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุนนั้น อยากทราบว่า 
ตาบลนกรเ'จดีย้จะไต้วับการช่วยเหลอ ในปีงบประมาณนี้หรือจงบประมาณต่อไปหรือไม่ ■ รอธนญาต- - 
ฝากเรืยนสอบลามสองประเด็นควับ ขอบคุณควับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก ควับ

นายอนุสี'รณี วงค์วรรณ นายทองค์การ1บริหารส่วนจัง m m าชุน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ข อ เร ีย น ฝ าก ท ่าน ป ร ะ ธ าน ส ภ าผ ่าน ไป ถ ึง ท ่าน  

บุญเลก อนบุร่ื ความจริงแล้ว ตามท่ีไต้หารือทับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนน้ัน หลายที่ก็แนะนำ 
ว ่าไม ่ควรซ ื้อเคร ื่องร ุดเจาะ แต่สมอที่ผมเขามาวับตำแหน่งน ั้นก็ไต ้ดำเน ้นการจัดซื้อไปแล้ว 
เพราะก็จะเปีนปัญหาตามที่ท่านบุญเลศ อนบุรื ไต้แถลงไวั เนื่องจากบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำพนนั้น ไม่ไต้มีความเขี่ยวซาญในภารรุดเจาะปอ'นาบาดาล เพราะการรุดเจาะบ่อนํ้า 
บาดาลนั้นถือเป็นเรื่องใหญ่ต้องอาศยความเขี่ยวซาญ อกทั้งเครื่องรุดเจาะนํ้าบาดาลที่องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดสำชุนมีอยู่ในขณะนี้ ก็ใม่ไต้เป็นเครื่องชุดเจาะที่มีประสิทธิภาพตามที่ทางเอกซนผู้วับเหมา 
ใช้ชุดเจาะ และอึกหนื่งประเด็นเรื่องการย้ายสถานที่รุดเจาะ ก็เป็นเรื่องที่สำบากเพราะการจะชุดเจาะ 
แต่ละครั้งนั้นต้องมีขั้นตอบการดำเน้นการ หากรุดเจาะไม่สำเรืจการจะย้ายสถานที่เจาะใหม่นั้น 
ก็ทำโต้ยากท ั้งจากเอจำกดเร ื่องของส ัน ท่ีและขั้นตอนภารดาเน้นการ ทั้งนี้ในส่วนของเครื่องจักร 
ที่หางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน มีอผู่นั้นก็ไต้หยายามปรับปรงเพี่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
เพราะว่าก็ไต้ทำการจัดซื้อมาแล้ว พี่น้องประซาซนก็ทราบแล้วว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน 
มีเครื่องรุดเจาะ ก็เป็นเรื่องปกติที่จะขอความช่วยเหลือมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุน เช่นหาง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น ที่ไม่มีเครื่องชุดเจาะพี่น้องประซาซนก็ไม่ซอมา ดังนั้นแล้วก็เป็น 
ความวับผดชอบท่ีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุนต้องแกไขปัญหาในจุดนี้ และตามที่ท่านสมาชิกๆ 
ไตแ้ถลงมาเรื่องบุคลากรของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำชุนน้ัน ก็ไม่มีความเขี่ยวซาญมากพอ 
ในการดำเน้นการบางครั้งระยะเวลาดำเน้นการก็อาจจะไม่เพียงพอ บางครั้งก็เจอสันที่ที่เป็นขั้นห้นยาก 
แก'การรุดเจาะ แต่ที่ไต้ผลอยู่ในขณะนี้ก็คือเครื่องเป้าท่อนั้าบาดาล ในสันที่ที่มีบ่อนั้าบาดาลอยู่แล้ว 
ก็ต้องขอความร่วมมีอจากทุกท่านช่วยทันต่อไป ทาง'กองช่างมีช้อมูลจะแจ้งให้ท ี่ประรุมทราบ 
เพ่ีมเติมหรือไม่ช่วยซ้ืแจงให้ทางสมาชิกสภาไต้วับทราบต้วย ขอบคุณควับ



ประ ธา นฝ็ภ.ๆ .ๆ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นาย1พ ิท ัพ  ร่อนน้อมL%S3น
- เรียนประธานสภาองคการบริหารส่วนจังหวัดลำชุน

ลปาซกสืภา^งค์การบริห ัไรส่ๆนจัฒวัM าชุป#ศ'รงัเ'ก0รติทุกปาน กระผมนายฬทกษ ออ้นนอม 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ขออนุญาตนำเริยนซี้แจงชุดชุดเจาะบ ่อบาดาลของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพนป้จชุบนนมีชุดซดเจาะ จัานวน ๓ ชุด ประกอบด้วยชุดชุดเจาะระจับ 
๓๐๐ เมตร ชุดชุดเจาะระจับ ๒๐๐ เมตรและชุดชุดเจาะระจับ ๑๐๐ เมตร ซึ่งป็จจมันชุดที่ 
นำไปชุดเจาะที่ตำบลแม่อาวนั้น เป็นชุดชุดเจาะระจับ ๑๐๐ เมตร ป้ญหาที่พบก็คือไม่สามารถชุดเจาะ 
นบบอัดอากาศไจั ต้องใช้ระบบเจาะนบบนั้าไคลนเมื่อเจาะไจัที่ความลึก ๖๘ เมตร เบนโทไนค ์
ที่ไปเคลือบรอบบ่อ ไม่สามารถ{เองกันได้ทำให้ปอแตก เลยต้องเปลี่ยนใหม่เพราะวาสภาพธรณ๊วทยา 
ซองแต่ละท่ีไม่เหมือนกัน อย่างเช่นที่ศนยราชการจังหวัดลำพูนหลังใหม่ ทางกองช่างเองใช้เวลาเพียง 
สามวัน ก ็สามารถชุดเจาะไต ้ลำเร ็จ ในกรณ ็ของตำบลแม่อาวเม ื่อเราเจาะไต ้ถ ึงระจับความลึก 
ท่ี ๖๘ เมตรแล้ว ตัวเบนโทไนค์ที่ไปเคลือบบ่อนั้น ไม่สามารถเคลือบรอบบ่อไดทำให้บ ่อแตก 
ไม่สามารลเจาะต่อไปไต้ ซึ่งในป้จจุบนนี้เครื่องเจาะระจับ ๓๐๐ เมตร กำลังดำเนินการซ่อมแซมอยู่ที ่
จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องเจาะระจับ ๖ 0 0  เมตร มืกำหนดฑารเช้าปฎมัติงานในพื้นที่ดำบลนาทรวย 
ในลับ่ดาห้หน้าทงนี้หากเครื่อง ๓๐๐ ซ่อมแซมเรียบร้อยแลัวก็จะเช้าปฎมัติงานในพื้นที่ดำบลแม่อาว 
อึกครั้งแต่ต้องเปลี่ยนจุดชุดเจาะใหม่ จออบุญไตนำเรียนครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - สำหรับเรื่องเจาะบ่อนํ้าบาดาลนั้นเป็นป้ญหามาหลาย
สมัยไม่ว่าทางองค์การบริหทรส่วนจังหวัดลำพูนจะจัดซิ้อเครื่องชุดเจาะที่มืประสิทธิภาพขนาดไหน หำ
ให้ต้องกลับมาพิจารณาในเรื่องความเชี่ยวชาญของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ว่ามื 
ความพร้อมขนาดไหนนะครับ ขอฝากทางฝ่ายบริหารด้วยครับ

-มีสมาชิกทำนใคจะอภิปรายเพิ่มเติมหรีอไป
- เชิญหำน จ.ส.อ.ธีระศักด ครับ

จ,ส.อ;ธีระจักด อุปะละสิกล - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเถึยรติทุกท่าน กระผม จ.ส.อ.ธีระจักด อุปะละสกล 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ฟ อำเภอเมือง

ผ ม ข อ อ น ุญ าต น ำเร ีย น เน ื่อ งจ าก เม ื่อ ป ีท ี่ผ ่าน ม า 
สมัยที่ผมไต้รับตำแหน่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน งานแรกที่ไต้รับมาเลยก็คือ 
ทางเทศบาลตำบลศรีมัวบาน ทางกำนัน ผู้ใหญมัาน ไต้แจ้งว่าไฟกิ่งโซลาเซลลํที่ติดตั้ง ตั้งแต่สมัย 
ทานนายกสมัยกํอนนั้น ไต้ถูกขโมยไปจำนวน ๙ ต้น ซี่งไต้หำเรื่องแจังมายังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูนนลัว และทางกองช่างก็ไต้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบช้อฺเทจจริง ปรากฎว่าแบตเตอร่ีไต้ถูกขโมย 
ไปก็ไต้ดำเนินการตามกฎหมาย เพราะว่าทางผู้รับเหมาไม่สามารถซ่อมให้!ต้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการ 
ชำร ุดจากการใช ้งานก ็อย ู่ระหว่างดำเน ินการ หลังจากน ั้นเม ื่อปลายปีท ี่ผ ่านมาองค์การบริหาร



ส่วนจังหวัดสำชุนได้อนุมัติและได้ดำเนินการติดตั้งไฟกิ่งโซส่าเซลล์ระบบใหม่ จำนวน ๑๒ ชุด 
ซึ่งนำไปติดตั้งแทนตัวที่ถูกขโมยไปก็มไฟส่องสว่างชี้นมา ซึ่งขณะนั้นด้วผมเองอยู่ระหว่างกักตัว 
เลยไม่ได้ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการชี้จุดติดตั้งได้ ซึ่งทางท่านนายกเองก็ได้แจังว่าการติดตั้งไฟกิ่งนั้น 
ระยะ'ห ่างนํบ ฺยเก ินไป ทางท ่านรองนายกก ็ได ้ปรทษาก ับทางผ ูร ับ เหมาแลวว ่าไฟส ่อง'ลว ่าง  
ถ้าจะใหลว่างพ้งให้แสงสว่างมาหับกันตองใฟ้ห่างกันเฟ ๒๐-๓๐ เมตร ทำให้1ด้ระยะทางที่ไมใกล 
ก็ขอขอบคุณทางองลการบริหารส ่วนจ ังหว ัดสำพนท ี่ได ้ดำเน ินการต ิดต ั้งให ้ กนนเส ันทางน ี ้
เป็นถนนกายโอนที่ ลพ,๑๐๐๔ สายสะนส่ง -  ศรบวบทน ซึ่งเส้นทางน้ีผมได้เคอเกริ่นไนคราวประชุม 
สภาองคการบริหารส่วนจังหวัดสำพนครั้งก่อน ว่าเป็นเส้นทางที่ใชัสัญจรตั้งกลางวันและกลางคืน 
ตั้งผู้ที่ใช้เดินทางไปทำงานเฟอร์นิเจอร์บานถ้า และพนักงานนิ•คมอุตสาหกรรมใช้เส้นทางนี้ตั้งหมด 
จะใม ่ใช ้เส ้นทางถนนช ุปเปอร ์ใหญ  เพราะว ่าเส ี่ยงอ ันตรายและเส ้น ทางน ี้ก ็เป ็น เส ้นทางลด  
ซึ่งผู้บริหารท้องกนได้ขอให้ผม เสนอของบประมาณติดตั้งไฟกิ่งโซลาเซลล์ไนเส้นทางนี้เพื่มเติม 
ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่เริอบรอยเพระว่ายงขาดงบประมาณที่จะติดตั้งอยู่ ซึ่งผมก็ได้ดูแผนพัด]นาของทาง 
องคการบริหารส่วนจังหวัดสำพูนได้จัดส่งมา เห็นมแผนติดตั้งไฟกิ่งโซลาเซลลหลายจุด แต่ไม่ม'จุด 
ตามหนังส ือท ี่ผมส่งขอวับการสนับสนุนเช ้ามาเม ื่อปลายปีท ี่นส ้ว วันนี้ผมเลยขอติดตามเริ่อง 
ที่ได้ส่งหนังสือรอวับการสนับสนนเช้ามาแส้วนั้น ว่าได้ดำเนินการรงขั้นตอนไหนแส้ว เพราะไม่ปรากฎ 
ในแผนงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน เริ่องท่ีผมได้ขอวับการสนับสนนติดต้ังไฟก่ิงโซลาเซลล์ 
จำนวน ๒0 จุด ขอฟากท่านประธานสภาฯ นำเรียนผ่านไปยังท่านผู้บริหารและผู้เกี่ยวช้องช่วย
จัดหางบประมาณ ในการติดตั้งไฟกิ่งโซส่าเซลล์ในจุดบริเวณด้งกส่าว ซึ่งมความจำเป็นด้องติดตั้ง 
ต่อจากของเติมที่มีอยู่ ๘ ชุด ตวมเส้นทางถนนถ่ายโอนไปยังถ้านศริชุมและติดตั้งเฉพาะจุดที่จำเป็น 
ซ่ึงได้สำรวจดูนส้ว มทางโด้งจุดเสี่ยงจุดอันตราอ ประมาณ ๖ ๐  จุด เมื่อได้วับงบประมาณสนับสนน 
ค า ด ว ่า ค ง จ ะ ไ ด ้ล ง พ ื้น ท ี่ก ำ ก ับ ด ูแ ล ก า ร ต ิด ต ั้ง  เพ ื่อ ไ ม ่ให ้เก ิด ป ็ญ ห า เช ่น ท ี่ผ ่า น ม า  
จังขอฝากท่านประธานสภากงท่านผู้บริหวร ผู้ที่เกี่ยวช้องช่วยติดตามเริ่องที่ผมได้เสนอเช้ามาเมื่อปลายป ี
ที่แล้ว ซอให้อยูในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุนด้วยควับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก ควับ

นายอนุลรณ วงค์วรรณ นายกองพ้ืกา_ร1&m3.ส ่วนจัฒวัดสำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุนผู้ทรงเก็ยรติทุกท่าน
สำหรับเริ่องการติดต้ังใฟก่ิงโซสำเซลล์ท่ีได้ออกไปสำรวจ 

พื้นที่หลายสายท่ีทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน ได้ติดตั้งไว้ตั้งแต่ครั้งแรกบางทีผู้ติดตั้งและผู้ชี้จุด 
ก็เกิดความสับสนแต่ตามมาตรฐานหนังสือนวัดกรรมนั้น กำหนดระยะห่างระหว่างเสาไฟแต่ละด้นไวั 
อย่างนัอย ๓๐ เมตร เพื่อที่ว่าไฟแต่ละดวงจะได้ส่องสว่างในระยะที่แสงติดต่อกัน แต่ในความเป็นจริง 
เราด ้องการท ี่จะต ิดต ั้งในจุดท ี่ไม ่มความสว่าง บริเวณทางโค้งจ ุดเส ี่ยงต ่างๆ ซึ่งไม่จำเป็นตอง 
เวนระยะห่าง ๓๐ เมตร.ก็ได้ สามารถติดตั้งในระยะห่างที่มากกว่านั้นิเพื่อให้เกิดประโยซน่สูงสุด



แต่บางครั้งก็ลิมไปวำเวลาติดตั้งอย่าให้ทับกับหลอดไฟเดิมที่มีอยู่แส้ว เพราะเคยมประเด็นที่ทาง สตง.
ไดหกทวงมาเรื่องขอิงความคุ้มคำพื้เราเคยไปติดตั้จักันเสาไฬกิ่งขององค์กรปกคร่องส่วนทัองถิ่น 
ซี่งก็ได้รับการทักห้วงมาว่าเกิดความไม่คุ้มค์า นั้นคือสงที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน 

' เคยพลาดใ-ใก ัและในการตดตั้งหลอดไฟกงใ๚ฟกพลส์น ั้นไม ่ด ้พไซ ้ส ่ายไฟ’ เ'พราะฉะนั้นนส้ว 
จังไม่มีความจำเป็นที่จะด้องค์านึงถึงระยะห้างระหว่างเสาไฟกิ่ง ตอนนี้เราตองร่วมหารือกันใหม  ่
ระหว่างสมาซ ิกสภาในพื้นท ี่และผู้ต ิดต ั้ง อร่วมกันกำหนดจุดติดตั้งให ้เก ิดประโยซน์ส ุงลุด 
■ เพราะฟ้รับเหมาเองก่ิไม่ได้คำนึงลงจุดความจำเป็น เพ าะผ ูร้ับเหมาก็จะทำตามที่ไตั้รับการตั้ดจ้างมา 
ก็ม ีความจำเป็นที่จะตองมีผู้ซจุดติดตั้งให้ผู้ร ับเหมาทราบ ก็เป ็นเรื่องที่จะด้องพจารพาร่วมกัน  
ทั้งน ี้ก ็ได ้ทำการหารือกับทางกองช่างในเบ ื้องด้นแลว ว่าหางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
จะดำเน ินการติดตั้งเองได้หรือไม่ ม ีความพรัอมด้านอุปกรณ์เครื่องมีอหรือไม่ ก็ยงติดในเรื่อง 
ของระยะเวลารับประกันของทางผู้รับจ้างอย่ ทำให้ยังไม่สามารลดำเนินการได้ เพราะถาดำเนินภารไป 
ก็จะทำให้การรับประกับนั้นสิ้นสุดลง รอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มีสมาซิกฟานใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
- เชิญทำนบุญเลิศ ครับ

นายบุญเลิศ อนุบุ,รึ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำพูนผู้ทรงเกียรติทุกทำน กระนม นายบุญเลิศ อินบุรี สมาซิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอป้าซาง

ใน เร ื่องของการสำรวจต ิดต ั้งไฟ ก ิ่งโซลำเซลล ์น ั้น  
ตามที่ทำนนายกแจ้งว่าจะพยายามติดตั้งในจุคที่มีความเสี่ยงอันตราย ซ่ีงความเป็นจริงไม1เป็นอย่างนั้น 
อย่างเช ่น ขออนุญาต . ท ำ น สุุวx m  หอ^แกัว.ห้า-นไดร้ันท า!จัดสุ^ร ๓๐.ด้น,ก็ได้สอนถทมผมมวท่ท. . 
ไฟกิ่งโซสำเซลล์ ๓๐ ด้น ที่ท่านได้รับจัดสรรนี้ คือไฟกงโซลำเซลล์ที่ได้ติดตั้งบนถนนสายไหน 
ผมก็แจ้งท่านว่าถนนสายที่ได้รับการติดตั้งไฟกิ่งโซล่าเชลล์ที่ได้รับจัดสรรมานี้ เป็นถนนถ่ายโอน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นเซตพื้นที่รับผิดชอบของท่านซี่งกีฟ่รากฎว่ามีบานเรือน 
มีไม่ถึง ๕ หลัง ม ีแต่สวนลำไย ผมเองก ็ได ้เปร ียบเท ียบด ูก ับพ ื้นท ี่เขตร ับผ ิดชอบของผม 
ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไวั ๑,๕๐๐,o ๐๐.-บาห ก็ได้ไฟกิ่งโซส่าเซลล์ ๑๕ ด้น บางพื้นที่ได้รับการจัดสรร 
บางพื้นที่ซึ่งมีบ้านเรือนประซาซนตามเส้นทางมาทมายแต่ไม่ได้รับการจัดสรร ผมอยากขอฝากหาง 
กองช่างที่ออกสำรวจช่วยพจารณาดูประโยชน์และความจำเป็นด้วย ตรงไหนทางโด้งตรงไหนมีบ้านเรือน 
ขอฝากทางกองช่างช่วยพิจารณาด้วย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เขญ1ทำน,นายกๆ ครับ



นายอนสรณ วงค์วรรณ,,,นายn m m วรน,ร ปู ีรส่วน'จง.ห.รัดสำพูน
- เริอนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูนผู้ทรง!ก็ยรติทุกท่าน '
_______ ___  _ _ _ _ _  สัอj ขอฉ'นร!1ต' f แฬท่านบญ}สิศ อนบริว ่าในกรณ_
ของการตดตั้งไฟกิ่งโซลาเซลส์บั้น ก็เป็นไปตาm w นพฒนาซององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน 
ที่ไต้สำรวจไว้เท่าบั้น ในความเป็นจริงแส้วงบประมาณที่จัดสรรบั้น คงไม่เพียงพอที่จะดาเนินการ 
ให้ครอบค'ลมถนนถ่ายโอนซององค์การบริหารส่วนจังหรัดสำพูนทุกเส้นทาง ซึ่งคงต้องพีจารณจาก 
ประโยซน^ามจัาเป็ใภตามสํไดอไฬ่งทางเาปIIผนฒะงบประมา^กึไต้ดา'เนินภารจัดท่าแผนงาน 
ตามที่ไต้เงงบประมาณไว้ตั้งแดต้น และก็ไต้สำเนินการไปตามสำดับท่ีIต้วางแผนไว้ คงไมใต้ลงไปสำรวจ 
พื้นทีว่ ้าบริเวณไหนเป็นบานเริอน บริเวณไหนเป็นสวนเกษตรกร เพียงแต่วางแผนการสำเนินการติดตั้ง 
ให้ครอบคลุมถนนที่ไต้รับการถ่ายโอบทั้งเส้นเท่าบั้น ก็คอแผนงานที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหรัด 
สำพูนจะ1ใต้สำเน ิน การ1ให ้ลนนที่1ไต ร้ ับก ารถ ่าย 1โอนบ ั้น  ส ามารถใช ้งาน ไต ้อย ่างด ีท ุกส าย 
ทั้งในเรื่องซองการติดตั้งไฟกิ่งโซสำเซลล ป้ายทางโต้งทางแขก ไฟลัญญาณเตือนจราจร ก ็คือสิ่งท่ี 
ห างอ งค ์ก าร บ ร ิห าร ส ่ว น จ ังห ว ด ส ำพ ูน จ ะ ไ ต ้ส ำ เน ิน ก าร ต ่อ ไ ป  ก ็ต ้องส ่อยเป ็น ส ่อซ ไป  
เพราฉะบั้นในเรื่องท ี่ว ้าถนนสายไหนจะใต้กอนไต้หลงบั้น ก ็เป ็นไปตามแผนที่ไต้สำหนดไว้ 
ในส่วนที่ทางสมาชิทสภๆๆ จะนำงบที่ไต้รับจัดสรรในแต่ละเข'ตพื้นที่ไปทำเป็นใฟกงโซส่าเซลล์ 
ไนแต่ละพ้ืนที่บ้ัน ก็คงต้องพีจารณาสำเนินการตามระเบียบให้ถูกต้องครับ ชอบคุณ-ครัน

ประรานสภาฯ - ใน เร ื่อ ง ข อ ง ไ ฟ ก ิ่ง น ร ัต ก ร ร ม บ ั้น ต อ น น ี้ท า ง
องค์การบริททรส่วนจังหวัดสำพูนไต้สำเนินการโอนงบประมาณตั้รจำยเป็นรายการใหม่ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.๖ ๕๖๔ จำนวน ๘ สายทางนะครับถ้าจำไมผด เป็นจำนวน ๓๐ ต้น ซึ่งส่วนมากก็จะไปอยู 
ใบถนนถ่ายโอนซององค์การบริหารส่วนจังหวดสำพูน และอก ๓ สายทางก็จะเป็นซองทาง
องค ์การบร ิหารส ่วนจ ังหว ัด ■ สำพ ูนและทางสมาช ิกท ี่นำไปต ิดต ั้งใน เขตพ ื้นท ี่ร ับ ,ผดชอบ  
โดยถนนส่วนที่เหเอบั้นท่านนายกกิ่มอบฬมายให้ทุางกองช่างไต้ลงพื้นที่ร่วมกบหางประธานสภา 
และสมาช ิกสภาในแต ่ละพ ื้นท ี่เพ ื่อกำหนดจุดต ิดต ั้ง ตามความเหมาะสมให ้ครบท ุกสายทาง 
ยกดัวอย่างเซ่นตอบนี้เราไต้รับจัดสรรมา ๓0 ต้น หากติดตั้งตามมาตรฐานระยะหางระหว้างต้น 
ต้นละ ๓๐ เมตร เราก็จะไต้ระยะทางแส่ ๙๐๐ เมตรเท่าบั้น แต่ถนนยาวอพู่ ๓ กิโลเมตร
เราก็ไม่จำเป็นต้องติดตั้งให้ระยะห่างต้นละ ๓๐ เมตร อาจจะติดห่างกัน ๖๐ เมตรหริอว้า ๙ ๐  เมตร 
ให้สุดทางถ่อนให้สว่างตลอดสวย เมึ่อไต้รับงบประมาณจัดสรรมาเพื่มส่อยนำไปเสริมในระยะห่างบั้น 
ให้ไต้ระยะห่างที่ ๓๐ เมตร ในภายหลังตามมาตรฐานบัญชินรัตกรรม ตามที่ท่าน จ.ส.อ.ธระดักด 
อุปะละสกล ไต้แถลงไว้ท่านติดตั้งจำนวน ๒๐ ต้น ต้นละ ๓๐ เมตร ผมไต้ลงพื้นที่พร้อมท่านนายก 
ก็พบว้าพอซบรถเลยจุดติดตั้งทั้ง ๒๐ ต้นซ่ึงไต้ติดต้ังในระยะห่าง ๓๐ เมตรแส้วบ้ัน ก็ขาดความสว่างที ่
ต่อเปิองไปทำให้เกิดป็ญหา ท่านนายกก็ไต้มีแนวคิดว้าเราต้องปรับแผน,การติดตั้งใหม่ เพื่อที่จะให้มี 
ประสิทธิภาพมากลดจุดเสิ่ยงมากกว้านี้ ซึ่งในเรื่องนี้เราก็จะไต้รวมหาริอกันอีกคเงครับ

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ืมเติมหริอไม่
- เชิญท่านสุวรรณ ครับ



นายสุวรรณ หอย๗ โว - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชกสภาองค์ภารบรหารส่วนจังหวดสำพูนยู้ทรงเกรรตหกห้าน ทระm  นาย'ลุวรรณ หอยแกว สมาชิก 
สุภาองค์การบริหารส่วนจังหวดสำพูน เซตอา๓ อเวียงหนองส่อง

3น1ร ิJ  ง ไ ฟ แ ส ื ง ส ว ่ า ง น ี ้ ต า ม ล ค  J y บร^ 
ได้แถลงไว้น ี้นก็เป ็นความจริง ก ็ปรากฎวำมีการติดทั้จในจุดบริเวณที่ไฝมีบ ้านเริอนประชาชน  
เป็นสวนเกษตรกรทำใฟ้ไม่เกิดประโยชน์ ผมอยากขอหาริอว่าในส่วนท่ียังไม่ได้ตดต้ังน้ี จะซอขยับจุดเดิม 
จากที่ได้เข้าไปสำรวจได้หริอไม่ ว่าไหขยับใปดิดตั้งตรงจุดทางโด้งทางแยกที่อันตรายที่มีผู้ใข้เสันหาง 
สัญจรในตอนก,ลางคืนเยอะ นี้งนี้เหราะสัาได้ดำเน์นทารดิสตั้งไปแลวการ'จะขยับจุดในภา!/ฬสังนี้น' 
ก็จะเป็นเรื่องที่สำบาก ผมขอเรียนห้านประธานฝานไปยังผู้บริหารว่าขอขยับจุดติดตั้ง ใหอยในจุดที่ 
เสี่ยงอันตรายและมีผู้ใข้เสันทางในตอนกลางคืนเยอะเพื่อให้เกิดประโยซน์ ยกตัวอย่างถนนสายหาง 
ตำบลเว ียงหนองล ่องน ั้น  ผมเองก ็ได ้ลงพ ื้นท ี่เพ ื่อซ ิ้จ ุดต ิดต ั้งด ้วยต ัวเอง ส ่วนเส ุนทางท ี่ทาง 
ห่านบุญเลิศ อินบุรี ได้แถลงน้ัน ผมไม่ได้ลงพ้ืนท่ีไปดูเนื่องจากว่าทางกองช่างได้นจังว่า ได้ทำการสำรวจ 
เรียบร้อยแสัว ผมเองก็ไม่ทราบว่าสำรวจจุดไหนพอทำนบุญเลิศ อินบุรี ใด้แจังมาว่า เขาได้ติดต้ังตรง 
บริเวณสวนเกษตรกร ไม่มีบ้านเรือนประชาชนเลยก็ไมเป็นไร ในส่วนของเรื่องไฟกงโซล่าเซลล  ์
ก็พอสรปได้ดังนี้ แต่ผมขออิกเรื่องหนึ่งคือเรื่องปอนี้ๆบาดาลซึ่งก็เป ็นปัญหาเยอะ เพราะตอนนี ้
เรามีเครื่องขดเจาะทั้งหมด ๓ ขนาด ทั้งขนาดระตับ ๓ 00 เมตรขนาดระตับ ๒00 เมตรและ 
ขนาดระตับ ๑ 0 0  เมตร ราดาต่อเครื่องก็ประมาณ ๒๐10 0 ๐ ,0 0 ๐  กว่าบาท สำหรับเครื่องตัวใหญ ่
ทํน ี้เราม ีเครื่องเจาะที่ค ืแต ่บ ุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุน ไม่มีความเชี่ยวชาญ 
ใน ก าร ใช ้เค ร ื่อ งจ ัก รก ็ไม ่ม ีป ร ะโย ช น ์ ผ ม ซ ออช ุ'ญ าต ยกต ัวอย ่างฟ อห ลวงเก ียรต ิบ าดาล  
ตำบลเว ียงหนองส ่องฃออบ ุญ าตเอยนามห ่าน ห ้านบอกว่าห ่านได ้ซ ื้อเคร ื่องซองห ่านนายก  
อาเสรณ วงศวร1รณ มาเจาะบ่อนํ้าบาดาล ปรากฏว่าเดอนหนื่งขดเจาะได้ ๒๐ ปอ แต่ขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวดสำชุน เคร่ืองหน่ืง ๒ ๐,0๐๐,๐00 กว่าบาท ขดเจาะได้เดือนละบ่อ ผมก็ต้ังข้อสังเกต 
ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำชุนมีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ แต่บุคลากรขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดสำชุนเองซาดความชำนาญ หากถ้าทาง อบจ-. จะรับบุคลากรที่ม ีดวามข้านาญในด้านนี ้
ก็ติดป็ญหาเรื่องอัตราค่าจัางอิก เพราะส่วนมากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เซาก็จะไปทำงานกบเอกซน 
มากกว่าทางองค์ภารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก็จำเป็นด้องใช้บุคลากรเห่าที่มีอยู่เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง 
ผมได้ม ีโอกาสไปดูการทำงานซองเครื่องจักรก็พบว่าเจ ัาหน ้าท ี่ผ ู้ปฏ ิบ ้ต ิงานซาดความข้านาญ  
ทำให้การหำงานล่าข้าหริอไม่ประสบความสำเร็จ อิกทั้งยังอาจท่อให้เกิดความเสียหายกบเครื่องจักร 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอิก ผมอยากขอเสนอว่าในเมื่อเรามีเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ 
โดยภาษของพื่นองประขาชนนลว ก็ควรตองหาบุคลากรที่มีดวามเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ราคาเครื่องจักรที่เรามี 
ราคา ๒ ๐,๐๐0,0๐0 กว่าบาท หากจะนำไปทั้งไว ้เฉยๆ ก็ไม่เกิดประโยชน์ต่อพื่บ้องประชาซน 
ใน ส ่วน พ ื้น ท ี่ท ี่ม ีความ ยากม ากก ็ควรใช ้ว ีธ ี จ ัาง เห ม าผ ู้ร ับ เห ม าท ี่ม ีค วาม เช ี่ยวช าญ ไป เลย  
ในส่วนของห่อนั้นหากความลกที่ ๑๕๐ เมตร ต้องใช้ท่อสแตนเลส ห่อเหล็ก ไมใช่ห่อ PVC ห่อ PVC 
ถ้าถูกแรงอัดก็จะเกิดการบุบหนายังไงก็บุบทำให้ดูดนํ้าไม่ขึ้นก็เป็นปัญหา ห่อเหล็กด้องเป็นเหล็กกันสนิม 
ชี่งมีราคาแพงห่อนหนึ่งประมาณ ๒๐,๐๐๐ กว่า'1บาทแต่ก็คุ้มค่า ชี่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



ในยุคสมัยท่านอนุสรณ์ วงควรรณ นั้นเป็นยุคใหม่ขององค์ทารบรืหารส่วนจังหวัดลำพูน เรื่องเกี่ยวกับ 
เครื่อง'จักร. ป เีพ ิ่มเข้ามามากมาย ขาดแต่บุคลากรที่บีศวามเชี่ยวชาญ ยกตัวอย่างรถแบคโฮคันหนี้ง 
ชีอ้ม'าใช้งาน ๒ ปี อายุการใช้งาน ๑,๗ 00 ชั่วโมง กี่ตัองซ่อมพ่นสิพงอกไม่คุ้มค่ากับการทำงาน 
ถงจะใช้ยี่ห ้อฑมคณภาพ นต่หากขาดการบริหาTเค ร ื่จ ัก ร ห ร ือ บ ุค Jบุไกร_ทรความเขี่ยวซาญ 
ใม่มการบำรุงรกษาก็ไม่ม่ประโอชน ทั๋งนี้ราคาเครื่องจักรพั้หมดชององค์การบริหารส่วนจังหวดลำพูน 
มลค่าเกินภวำ ๒ ๐0,๐๐0,๐0๐ กว่าบาท ปริมาณงานที่ได้ต่อจไม่คุ้มค่ากับราคาของเครื่องจักร 
ผมก็อยากขอฝากว่าในการรับสมัครบุคลากรเพื่อเช้ามาปฎิบํตงาน ขอให้รับบุคลากรที่บีคุณภาพ

'นล^มกัม ีความเหนว่าควรจะด้องรการปรับริอีการกระบวนการบริหารกันใหม่สำหรับทางกองซ่าง.
ขอฝากไวเท่านี้ครบ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เซญท่านนายกฯ ครับ

นายอนุสรณ์ วงค์วร1รณ นายกองค์ภารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรืยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์m รบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผูทรงเถือรติทุกท่าน
ขอขอบคุณคำแนะบำขจงท่านสุวรรณ หอยแก้ว นะครับ 

ในส่วนซององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนก็'คงจะตัอง:ดำเนินภาร ในเรื่องของเครื่องจักรที่ตัองทำงาน 
อย่ตลอด และ ตอนนี้ก ็กำลงจะได้เครื่องจักรใหม่ เช ้ามาอ ีกหลายชุด ถือ เป็นการ เรื่มคัก ราชใหม่ 
ส่วนในเรื่องซองบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส่วนชองเครื่องจักรนั้น ก็จะได้จัดระเบียบใหมให้มการอบรม 
ให ้บีการด ูแลรักษาประห ้า เครื่องจักรแต่ละเคร ื่องเลย และในขำงที่จะได้นา‘เครื่องจักรใหม่ เช้า 
ปฎิบีติงานน้ัน เครื่องจักรเติมก็จะดำเนินการนำกลับมาซ่อมบำรุงให้ติขึ้น หากซ่อมบำรุงจนพรัอมใช้งาน 
ทั้งเครื่องจักรตัว เติม และ เครื่องใหมท่ ี่เพิ่ม เช้ามาแลัว ต่อไปก็จะ เป ็นเรื่องการจัดระบบบำรุงรักษา 
อาจจะเป็นในระบบเบี้ยเอี้ยงพ เศษในกรณีที่ผู้รับรดชอบเครื่องจักรเคร่ืองไหน บีการดูแลรักษาอย่างติ 
ไม่บีการหยุดเคร่ืองจักรเพื่อซ่อมแชม โดยดูจากประวติการซ่อมของแต่ละเครื่องน้ัน เพราะที่ผ่านมานั้น 
ห้าซ่อมเครื่องจักรบางบีก็สามารสเอ.เครื่องจักรใหมัI f e รก็เกิดหวามไมคุ้่ม'ค่า' ในระบบต่ฮ่ไปอาจ จ"ะเป็ฉ 
ในระบบนี้ ในซ่วง นี้การทำงาน ก็อาจ จะ เป็นไปโดยลำช ้าบีาง เพราะจะให ้เคร ื่อง จักรชุดใหม  ่
สลับเช้าดาเนินการ และนำเคร่ืองจักรชุดเติมกลับมาบำรุงรักษาให้พร้อมใช้ให้เหมือนใหม่ เพื่อทุกอย่าง 
พร้อมก็จะเรื่มระบบการจัดการใหม่ทั้งหมด เพราะแต่ไหนแต่ไรมาแล้วบีญหาการทำงานด้านบุคลากร 
ก็ เป ็นชญหา เติม ๆ  บที ั้งท่ี ตั้งใจท ำงาน และไม่ท ั้งใจทำ งาน ต่อไป ก็ จรใช้ระบบใครปฏิบัติงานติ 
บีประสิทธิภาพก็จะได้รับส่ิงตอบแทนท่ีติ ซ่ึงในป แีรกน้ีกเ็ป็นการสืกษาระบบก่อนและไดร้ับทราบขอมล 
มาพอสมควรเพื่อจะได้กำหนดมาตรการ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานต่อไป ก็คาดว่าจะเป็นไป 
ในทศทาง ที่ติขึ้น ทั้งนี้ก็ด้องขอ ความร่วมบีอ จากท่านสมาซกสภา ๆ  ใน แต่ละ พื้นทีท่ี่ เครื่องจักร 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้เช้าไปปฏิบัติงาน ร่วมช่วยกันติดตามรวบรวมช้อมลูการทำงาน 
เพ่ือจะได้หารือวางแผนร่วมกันในโอกาสต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - บีสมาช้กท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหรือไม่
- เชิญท่านสุวรรณ ครับ



นายสุวรรณ หอยฟ?ว - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาชกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายสุวรรณ หอยแกว สมา?ก 

.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตอำเภอทียงหนองส่อง
ขออน ุญ าต เส ร ิม ท ่าน น ายกใน ^ร ื่องบ ุคลากรและ 

เครื่องจักร-ขออนุญาตนำเสนอว่าในกรณีที่ท่านสมาขิกสภาฯ ซอเ^รื่องจักรเข้าปฐบติงานในพืนที่ใด 
ซอความร่วมมือทางสมาชิกสภาฯ ในเซตพื้มที่นั้น ช ่วยกำกับดูแลตรวจสอบเวลาการมาหำงาน 
ของเจ้าหน้าที่ผู้มาปฎํบัติงานว่าเป็นไปตามเวลาซองทางราชการหริอใม่ ทั้งนั้เฟ้อเป็นการดูแลการ 
หำงานของทุลลาฑรฃอ!องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้มีประสิทธิภาพ ■ เข้าท่างานในพ้ืนท่ี 
ให้เป็นไปตามเวลา และส่งข้อมลรายงานทางฝ่ายบริหาร กีจะฉึอเป็นการช่วยกันในการดูแลอีกทางหนึ่ง 
ขอบคุณ.ครัน

ประธานสภาฯ - เชิญท่านนายก ครับ

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เริยนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาซภสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ใบประเด็นนี้ผมก็เห็นด้วยครับ ราท ุกฝ ่ายจะช่วยก ัน 

กำกับดูแลการท่างานของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่ออกปฎิบตการในแต่ละ 
เขตพื้นที่แต่คงด้องเป็นในรูปแบบที่ประณีประนอมกัน ไม่ใช่ไปบงคบซ่เข็ญชุนเกนไป ทั้งนี้หาก 
ท่านสมาขิกท่านใดมีข้อมูลที่ด้องการแจังให้ทางฝ่ายบริหาร ก็สามารถส่งข้อมูลนั้นทางโซเชียลมีเดีฃ 
ท้ังทางไลน้หริอหางเฟสบุคก็ได้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - ซออน ุญ าตแจ ้งท ่านลมๆข ิกสภาองค ์การบร ิหาร
ส่วนจังหวัดลำพูน ทุกท่านในประเด็นเรื่องของกระบวนการทำงานการบริหารงานไม่ว่าจะเป็น 
ซองฝ่ายผู้นริหารหริอm งฟบัท.งานข้ารา1ชภาร อยาก1ให้'ทางฒาขิภสภา1ได้'ท่า;เป็นกระ'ท้สn v ถานเข้ามา 
ทางฝ่ายผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ จะได้เตรียมข้อมูลเอภสารมาตอบให้ที่ประชุมได้อย่างซัดเจนนะครับ 
ในวาระอื่น  ๆ อยากให้เป็นเรื่องซองการชุดคุยเล็กน้อยให้รับ!รับทราบร่วมกันก็พอ บางทีก็จะกลายเป็น 
การอภิปรายที่ยาวเคนไปนะศรับ

- มีสมาขิกท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมหริอไม่
- เชิญท่าน จ.ส.อ.บุญทวี ครับ

จ,ส.อ,บุญทวี.อนตๆซัย - เรียนประรานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คระผม จ.ส.อ.บุญทวี อนตาซัย 
สมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต ๓ อำเภอลี้

ผมมีซ ัอเสนรแนะเรื่องเก ี่ยวก ับการดูแลเครื่องจักร 
ในส่วนซองตวผมชีงเคยรับราชการทหารมา ในการปฎบัติของทางราชการทหารนั้น จะกำหนด 
ให้มีผู้ดูแลประจำรถแต่ละสันและจะมีสมุดประจำต'วของรถ เป็นประวัติการดูแลหริอซ่อมบำรุงว้า



ได้ดำเบินการซ่อมบำรุงอย่างไร และทุกเคอนก็จะมีผู้ตรวจสอบว่ารถด้นนี้ได้รันการดูแลหรีอโม่อย่างไร 
ถ้าคบไหนไม่มีประวัติการดูแลรักษา ก็จะถือว่าเป็นการปฎบิติบกพร่อง ซออนุญ'โตเสนอแนะครับ
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - มสมาเสทานใต^ะเโภปรไยเพ่ิมโตป'หรอไม่ ■■
- เชิญห่านปวีณวัชริ ครัน

นายปวีณวัชริ ศรพงษ - เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัคลำพูน
สมาชิกส่ภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผูทรงเกียรติทุกห่าน กระผมนายปวณวัชริ ศรีพ่งษ์ สมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนจงหวัดลำพูน เขต ๔ อำเภอเมือง

ขอสอบถามห ่านประธานสภาผ ่านลงผ ู้ท ี่เก ี่ยวข ้อง 
ในเรื่องของถนm ลีรบรางรถไฟ ในอาทัตยัที่ผ ่านมานั้นไพ่เชียวไพ่แดงของถนนเลียบรางรถไฟ 
ซึ่งไม่ได้ใข้งานเกิดอุบํ!เหตุตกหล่นลงมาโชคดที่ไม่มืผู้ได้รันอนตราย และเจ้าหน้าที่ของลำบิ'กงาน 
โยธารการนละผงเมืองจังหวัดลำพูน ได้ด้าเบินการจัดไก็บไปเรียบร้อยแล้ว บางจุดก็ม ืล้ทษณะ 
ที่ห้อยแขวนไม่ปลอดภัยต่อผู้ใข้เสันทาง ผมเลอไม่แน่ใจว่าในส่วนของสัญญาณไฟจราจรนี้ พอล่ายโอน 
ถนนสายเลียบรางรถไฟ มาให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแล้วนั้น สัญญาณไพ่จราจรจะเป็นความ 
รับผดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนด้วยหรีอไม่ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชิญห่านนายกฯ ครับ

นายอนฮรณ วงค์วรรณ นวยกองค์ภารบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกิยรติทุกห่าน
ใน ป ระเด ็น น ี้ฃ อ ให ้ท างก อ งซ ่างได ้ช ี้แ จ งข ้อ ม ล

ให้ทางสมาชิกสภาได้รันทราบด้วยครับ ขอบคุณครับ
ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง ครับ

นาย'พิทักษ์อ่อนน้อม ผู้รานวยทา[รกองซาง
- เรียนประธาน,สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกียรติทุกห่าน กระผมนายพิทักษ์ อ่อนบิอม
ผู้อำนวยการกองช่าง

ในส่วนของถนนเลียบรางรถไพ่นั้น ทางร่งตะวันตก 
ลำบิกงานโยธาธิการน'ละผังเมืองจังหวัดลำพูน กาลังจะดำเบินการล่ายโอนมายังองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดลำพูน และทางฝืงตะวันออกได้ดำเบินการล่ายโอนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เริยบร้อยแล้ว ในส่วนของระบบไพ่น้ันไมใด้ถ่ายโอนมาด้วย ยังเป็นของลำบิกงานโยธาธการและผังเมือง 
จังหวัดลำพูนทั้งสายคร้บ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ - เชญิหา่นนายก ครับ



นายอนุสรณ วงฬJวรรณ นาย.ทอง.'f l t m u a m r i วน จ^& ฮ ํๆ .พ น.
- เรียนประธานสภาองค์ทารบรีหารส่วนจังหวัดลำพูน 

สมาชิกสภาองค์ทารบรีหารส่วนจังหวัดลำพูนผู้ทรงเกึยรติทุกท่าน
ในประเด็นเรื่อง๚องสัญญ่าเนไฟจราจรสนนุเลีอนุราง 

รถไฟ องค์การบรีหารส่วนจังหวัดลำพูนจะได้ดาเน ินการ ประสานกบทางลำน'กงานโยธาธการ 
และฝังเปีองจังหวัดลำพูน เพ่ีอดำเนนการให้เรียบร้อยตอไปครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ "ปีสมาชิกท่านใดจะsJiปรายเร่มแมหรีอไฟ่ ................

จังหวัดลำพูน ขอขอบคุณเพี่อนสมาชิก ห้วหน้าส่วนราชการและข้าราชการทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประซม 
ทำให้ภารกิจชองสภาฯ เสร็จสันไปด้วยดี”

- ถ้าไม่ม "กระผมในนามสภาองค์การบรีหารส่วน

- การประ ขอจดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๐๐ น.

เจ้าพนักงานธุรการปฎบตงาน
เบนท่กการประชุม



รายง')มการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
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ประชุมตรวจรายงานๆ ในวันท่ี '๑๐ มันาคม ๒๕๖{ะ
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ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


